
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันพุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๔๖๔

สำนักงานเลขาบุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑ 0 .0 0  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีเสนอ
๓.๑ ญตัตขิออนมุติัแก้ไขเปลีย่นแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๓.๓ ญัตติขออนุมิติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ 
๓.๔ ญตัตขิออนมุติัแก้ไขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๓ .๕ ญตัตคัิดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิปตีราขการขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำปาง
๓.๖ ญัตติขอความเห็นขอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ

ดา้นการกำจดัขยะมลูฝอยและใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกนัจดัทำบรกิารสาธารณ ะ 
ดา้นการกำจัดขยะมลูฝอยระหว่างองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปางกบัองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องล่ีนและหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน ๑๐๑ แห่ง 

๓.๗ ญตัติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๕
๓ .๘ ญตัติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัสามญั สมัยแรก ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพุธท่ี ๒๓ กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑0.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม
๑.นายถาวร บปุผาเจริญ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายบญุเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
๓.นางสุปราณี เกิดมูล ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
๔.นายบุญธฤต ธนะสุวัตถ้ี ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๕.นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๖.นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๗.นายภูมิสิทธ้ี อัครธรรมศิลฟ้ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๘.นางสายฝน โนปิง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๙.นายประลิทธ้ี เตซะปลูก ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๑๐.ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๑๑.นายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๑๒.นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๓.นายสมคิด จิตปล้ืม ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๔.นางสาวคุภารนันท์ เฃ้ือจ๋ิว ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกนิ
๑๕.นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๑๖.นายมิตร ธรรมวงค์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๑๗.นายซาญณรงค์ มาเรยีน ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมท่ะ
๑๘.นายธนาวุฒิ เปีงขวัญ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
๑๙.นายพงษ์พันธ์ กุญชร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
๒๐.นายขาตรี พทิยาธำรง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๒๑.นางธยานี ศรีโรจนกุล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
๒๒.นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
๒๓.นายประหยัด แลสันกลาง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๒๔.นายบุญเนตร เตซะอุ่น ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๒๕.นายกฤศน์วัต ประสาน ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงปาน
๒๖.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๒๗.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก
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ผูล้าประชุม
๑.ร.ต.อ.พชร ไชยวงศ์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถนิ

ผู้ขาดประชุม
๑.นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๒.นายปิลันธน์ รัตนวราภรณี ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ

ผู้!,ข้าร่วมประชุม
๑.นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายวราวุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓.นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายอมร ทองประดิษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายลัพธวิทย์ จรรยาวจิิตร ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖.นายสมพร นาคพิทักษ์ ตำแหน่ง ทีป่รีกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๗.นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ตำแหน่ง ทีป่รึกษานายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๘.นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๙.นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าลำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๐.นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑.นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง ผอ.กองกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๒.นางศดีมาภรณ์ ปันเต ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่
๑๓.นางสาวปัณรสิ ตันเกยีรติชยั ตำแหน่ง รักษาราซการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔.นายสิทธิพงศ์ คำบุญซู ตำแหน่ง รักษาราซการแทนผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
๑๔.นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง รักษาราขการแทน ผอ.กองการดีกษาฯ
๑๖.นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๑๗.นางนิตยา สายอุปราซ ตำแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายจัดจ้าง
๑๘.นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว
๑๙.นางปราณี แก้วชัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๐.นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๑.นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๒๒.นายวัฒนา สอนดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๒๓. นายวุฒนัินท์ อรรคเดโข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
๒๔.นางอุษณย์ี ม่ิงเช้ือ ตำแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเกบ็รายได้
๒๔.นางดวงดาว อานภุาพยรรยง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๖.นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ



๓

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
๒๗.นางสายใจ ชันธิกุล ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
๒๘.นางสาวอริสรา แก้วปิง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
๒๙. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง หัวน้าฝ่ายการประชุม (เลขานกุารสภาฯ)
๓๐.นางสาวพิขซญา เวฃสวรรค์ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล
๓๑.นางสาวหน่ึงฤทัย สุธรรมปวง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ
๓๒.นายโชคชัย ดีลปชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
๓๓.นายจักรพงศ์ ดำอักษร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๓๔.นายธนขาย อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
๓๕.นายนิรันดร วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายเคร่ืองจักรกล
๓๖.นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๓๗.นางวนิดา เพชรกาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๓๘.นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน
๓๙.นายพรฑศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๔๐.นางแสงดาว จรรยาวฒัน์ ตำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน
๔๑.นางสาวนพมาศ ชัยยาดำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๔๒.นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร ตำแหน่ง นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการ
๔๓.นายจักรพงษ์ กาวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัติการ
๔๔.นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
๔๕.นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการ
๔๖.นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป

เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมือ่สมาซกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง มาประชุมครบองค์ประชุมจำนวน 

๒๗ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเซิญสมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย ์ บดันีส้มาซกิครบองคป์ระชมุแลว้ ขอเรยีนเชญิทา่นถาวร บปุผาเจรญิ ประธานสภา
เลขานกุารสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและท่าหน้าท่ี

ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
บายถาวร บปุผาเจรญิ วนันีเ้ปน็การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมยัแรก 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ผมขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระ
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานสภาแจ้งตอ่ทีป่ระชมุ
นายถาวร บปุผาเจรญิ เร่ืองแรก แจ้งยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประธานสภาฯ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



นายถาวร บปุผาเจริญ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีมติเห็นขอบอนุมิติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวน

๗๔ โครงการ รวมเป็น'จำนวนเงินท้ังส้ิน ๖๐,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านแปดแสน - 
เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏว่า รายการที ่ ๗๒ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน 
ตล่ิงพงัลำนีา้แมต๋ํ่า ช่วงบ้านนาบอน หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร รายละเอยีดตามแบบ 
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(ล่ิล้านห้าแสนบาทถ้วน) เนือ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่ได้รับ 
ใบอนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ําลำแม่น้ํา รายการที ่ ๔ เข่ือนกันน้ําเซาะ (อาคาร- 
ป้องกันตล่ิงพัง) จากเทศบาลตำบลเสริมงาม ประกอบกับได้ล่วงเลยระยะเวลามานาน 
ซึง่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องล่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๑ 
ข้อ ๔๓ (๔) กำหนดไว้ว่า เม่ือได้รับอนุบัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วน 
ท้องล่ินต้องดำเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ืงปีกัดไป หาก 
ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเปีนอันพับไป ดังน้ัน 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบยีบ หนังสือส่ังการ 
มิใหเ้กดิผลกระทบและความเสยีหายต่อราชการ จึงยกเลิกโครงการใชจ่้ายจากเงิน 
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
รายการที ่ ๗๒ ดังกล่าวช้างด้น จึงแจ้งให้สภาแห่งน้ี!ด้รับทราบหากต้องการทราบ 
รายละเอียดเพิม่เตมิสอบถามได้ทีก่องชา่ง
เร่ืองท่ีสอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ด้วยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อออกติดตามและรายงาน 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมช้ีอผูลรายละเอียดในประกาศองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามหนังสือท่ีแจกให้กับทุกท่าน หากท่านต้องการทราบ 
รายละเอียดเพิม่เติมสอบถามได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เร่ืองท่ีสาม รายงานผลการใชจ่้ายเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ ประจำป ี ๒๔๖๔ จากการท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน 
เฉพาะกจิจากลำนกังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และโครงการท่ีขอ 
อบุนัติใช้เงินเหลือจ่าย ตามพระราชบญัญติ้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนท้ังสิน ๑๓ โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรท้ังส้ินจำนวน ๔๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเถ้าล้านเก้าแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)



นายถาวร บปุผาเจรญิ เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน'จำนวน ๔๙,๐๐๘,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ (ส่ีสิบเก้าล้านแปดพันบาทล้วน) ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน

๑๐,๙๔๙,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนส่ีหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) และมเีงินเหลอืจ่ายจาก 
การจัดซือ้จัดจ้าง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท รายละเอยีดปรากฏ ตามหนังลือท่ีแจกให้กับ 
ทุกท่าน หากทา่นต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เติมสอบถามได้ทีก่องคลัง 
เร่ืองท่ีส่ี การประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๐- 
๒๔๗๐) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๐ เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๔๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
จึงแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เติมสอบถามได้ทีก่อง 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เร่ืองท่ีหา้ รายงานสรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบิติตามมติของ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโครงการบิองกันการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 
(0ว\/เอ-๑๙) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จากการประชุมสภาอบจ.ลำปาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๔ 
สภาได้มีมติให้คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบิติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ไปดำเนนิการติดตามผลการ ดำเนนิการจัดซือ้เคร่ืองมอืทางการแพทย์หรือการ 
จัดการศูนย์รักษาโควิดท่ีผ่านมา ในการนี ้คณะกรรมการด้งกล่าวได้สรุปผลการติดตาม 
การใชจ่้ายงบประมาณแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปทีแ่จกใหกั้บทกุท่าน หาก 
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิสอบถามคณะกรรมการตดิตาม 
เร่ืองท่ีหก ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทบทวนหนังลือลังการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง มิให้ดำเนินการโครงการท่ีงบประมาณต่ํากว่าห้าแสน ด้วยในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี 
๑๐ สิงหาคม ๒๔๖๓ สภาได้มีมติให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทบทวนหนังลือลังการให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง มิให้ดำเนินการโครงการท่ีงบประมาณต่ํากว่าห้าแสน ซ่ีงทาง 
ท่านพิษณพุล ประสาน เม่ือคร้ังท่านดำรงตำแหน่งประธานสภา ได้ทำหนังสือท่ี ลป 
๔๑๐๐๒/ ๔๘ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๔๖๓ ไปยังผู้ว่าเรียบร้อยแลว้ แต่ทางจังหวัดยัง 
ไม่ได้ตอบหนังลือกลับมาแต่อย่างใดจึงแจ้งให้สภาได้รับทราบ 
-ต่อไปเช้าสูร่ะเบียบวาระท่ี ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ
(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔
- รายงานการประชุม มีท้ังหมด ๒๔ หน้า เชิญท่านสมาขิกตรวจสอบ 

นายถาวร บุปผาเจริญ - ท่านใดจะขอแกไขรายงานการประชุมขอเชิญ -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ -หากไม่มีท่านใดจะแกไขในรายงานการประชุมผมจะขอมติในท่ีประชุม



นายถาวร บ'ุปผาเจรญิ -ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุม จำนวน ๒๕: คน ครบองค์ประขุม 
ประธานสภาฯ -สมาขิกท่านใดเห็บชอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง สมัยสามญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือ เห็นชอบ •จำนวน ๒๕ เสยีง- 
-สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือ -ไม่มี

นตท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มืติเหน็ชอบ จำนวน ๒๕ เสยีง ใหก้ารรับรอง
รายงานการประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมัยท่ี ๒ 
คร้ังท่ี ๓ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๖๔ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง

-ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอ

๓.๑ ญัตติ ขออนมัุติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-ชอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห่สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามมติสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เหน็ชอบอนมุตัใิหข้ยายเวลาเบกิจา่ยเงินกรณ ี
ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน กองชา่ง หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง ประเภทครภุณัฑ ์
ยานพาหนะและขนสง่ รายการที ่ ๑ หน้า ๓๓๓ คา่จัดขอ้รถบรรทกุนํา้ ขนาด ๖ ตัน ๖ 
ล้อ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากลำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีราคามาตรฐาน 
ครภุณัฑข์ึน้ใหม ่ ฉบบัเดอืนธนัวาคม พ .ศ .๒๕๖๔ ไดป้รบัลดราคาครภุณัฑ  ์ แต่ 
คุณลักษณะพืน้ฐานไม่เปล่ียนแปลง กองช่างจึงมืความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ 
ชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้ง รายการครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ตงักลา่ว 
เปน็งบประมาณรายจา่ย ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ตามทีส่ภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง มืมติเห็นขอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณไีม่ได้ก่อนหนีผู้กพัน ซ่ึงในทาง 
ปฏิบัติไม่สามารถโอนลดงบประมาณได้ กองช่างจะดำเนนิการควบคุมการจัดซือ้ครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและขนสง่ใหมื้ราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ์ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ราคา ๒๕๖๓,๐๐๐ บาท อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ 
เรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตงักลา่ว ตาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.๒๕๖๓ข้อ๓ ๐รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
แนบท้าย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



นายถาวร บ'ุปผาเจรญิ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงล้ยท่ีจะซักถามหรือ 
ประธานสภาฯ จะอภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

-ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ไน'ท่ี,ประชุม จำนวน ๒๕: คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ข้อบัญญ้ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-

นติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๒๙ เสยีง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
คำขีแ้จง งบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลง ตามหนังสีอท่ี 
ลป ๕๑๐๐๓/ ๕๖๗ ลงวันท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน -  เสยีง

■ ต่อ'ไป ๓.๒ ญตัต ิ ฃออบฟุต้แิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔
-ญัตติน้ีมี'จำนวน ๑๕ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆนะครับ 
•เนือ่งจากเร่ืองลำดบัที ่ ๑ -  ๗ เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ โดยมี 
การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์เหมือนกัน ฝ่ายบริหารจะได้แถลงรวม 
■ ส่วนเร่ืองลำดับท่ี ๘ -  ๑๕ ฝ่ายบริหารจะแถลงเป็นเร่ืองๆไป และผมก็จะขอมติ 
เป็นเร่ืองๆไปเซ่นกัน -ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรตัน ์โลหสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในคราว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติเห็นขอบอบุม้ติให้กันเงินกรณี
ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ค่าครุภัณฑ ์ ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ดังน้ี
๑.สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
สำนกังานเลขานกุาร จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามหนงัสอืที ่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๐ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
๒.สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน
๒๕๖๔ กองคลัง จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๘๖,๒๐๐ บาท รายละเอยีดตาม



นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร หนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๙๐ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
นายกอบจ.ลำปาง ๓.สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กันยายน

๒๕๖๔ ได้แก่
๓.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๕ รายการ รวมงบประมาณ 
๑๔๘,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสอื ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๔๘ ลงวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๕
๓.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ รวมงบประมาณ 
๙๓,๑๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสอื ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๔๙ ลงวันท่ี ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๕
๓.๓ กองการเจ้าหนา้ที ่ จำนวน ๙ รายการ รวมงบประมาณ ๒๗๘,๕๐๐ บาท 
รายละเอียดตามหนงัสอื ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๔๗ และ ๓๕๓ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๕
๓.๔ กองสาธารณสุข จำนวน ๑๔ รายการ รวมงบประมาณ ๔๑๓,๓๐๐ บาท 
รายละเอียดตามหนงัสอื ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๑ ลงวับท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
เน่ืองจากกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ข้ึนใหม่ ฉบับเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔โดยมีการเปล่ียนแปลง คุณลักษณะพ้ืนฐานและปรับลดราคา 
ของครุภัณฑ ์จีงมคีวามจำเปน็ต้องแก้ไขคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่ายใหถู้กต้องตาม 
คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนดครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เปน็งบประมาณรายจ่ายปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ตามท่ีสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง มีมติเห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ซ่ีงในทางปฏิบัติไม่สามารถโอนลดงบประมาณได้ จะต้องดำเนินการควบคุมการจัดซือ้ 
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ใหม้รีาคาเป็นไปตามเกณฑร์าคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานการ 
จัดหาอุปกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึง'ขออนุมติแก้ไขเปล่ียนแปลงดำข้ึแจง 
งบประมาณรายจ่ายดงักลา่ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้โขเปล่ียนแปลงดำข้ึแจง 
งบประมาณรายการท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเม่ือ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุม้ติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๔๗ 1 ๓๔๘ ,๓๔๙ 
๓๕๐ , ๓๕๑ ,๓๕๓ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และท่ี ลป ๕๑๐๐๓/  ๓๙๐



นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
นายกอบจ.ลำปาง หรอืจะอภปิราย ขอเขิญ - ไม่มี

-ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุม จำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประขุม 
-ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค0าฃีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

นติท่ีประขุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๒๕ เสยีง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญต้องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด งบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลงตามหนงัสอีที ่ ลป 
๕๑๐๐๓/ ๓๔๗ , ๓๔๘ ,๓๔๙ , ๓๕๐ 1 ๓๕๑ ,๓๕๓ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
และท่ี ลป ๕๑๐๐๓/  ๓๙๐ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง
-ต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับท่ี ๘

น.ส.ตวงรัตน ์โล่ห้สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ในญตัติน้ีขอมอบให้รองวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลงในลำดับท่ี ๘-๑๕
นายวราวุฒ ิ หน่อคำ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
รองนายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อคำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน์

โล่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมัุตแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๖๔ ลำนักงาน 
เลขานกุารองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั งานบริหารท่ัวไป ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะ 
และขนส่ง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท น้ัน ดว้ยองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดประกอบคำชีแ้จงงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ลำนกังานเลขานกุารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รายการที ่ ๑ หน้า ๑๔๙ 
ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท เนือ่งจากมเีหตุผลและความจำเปน็ ดังน้ี 
๑.ลำนกังบประมาณได้ปรับปรุงบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑข้ึ์นใหม ่ ณ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ลำนกังานเลขาบกุารฯ ไดด้ำเนนิการตรวจสอบครภุณัฑร์ถบรรทกุปรากฏวา่ 
คณุลกัษณะพืน้ฐานไมเ่ปลีย่นแปลง แตง่บประมาณลดลง จากเดมิ ๘๕๔,๐๐๐ บาท 
ปรับลดลงเป็น ๘๕๐,๐๐๐ บาท จีงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง



๑๐

นายวราจฒุ ิ หน่อคำ ๒.เนือ่งจากรายการนีเ้ปน็งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ ๒๔๖๔ ตามท่ีสภา
รองนายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 

ในคราวประชมุสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี 
พ .ศ .๒๕:๖๔ ซึง่ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถเปลีย่นแปลงจำนวนเงนิงบประมาณได ้
ลำนกังานเลขานกุารองค์การบริหารสว่นจังหวัดจะดำเนนิการควบคุมการจัดซือ้ครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและซนสง่ดงักลา่ว ใหม้รีาคาเปน็ไปตามมาตรฐานครภุณัฑฉ์บบัเดอืน 
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ บาท อยา่งเครง่ครดั รายละเอยีดตามเอกสาร 
บัญซีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณแนบท้าย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจง 
งบประมาณ รายจา่ยดง้กลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีาร 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำขีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดก้นัเงินหรือขยายเวลาการเบกิจ่ายเงินไว้แลว้ จะกระทำ 
ได้ต่อเม่ือได้รับอนุมีติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จงึเรยีนมา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเขญิ - ไม่มี -

-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

นติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๔๖๔
ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง
-ฃอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับที ่ ๙

นายวราจฒุ ิ หน่อคำ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
รองนายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อดำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์

โลหสุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง แถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ข 
เปล่ียนแปลงค0าขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามมติสภาองค์การบริหารสว่น 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ พ.ศ.๒๔๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กันยายน๒๔๖๔ 
กองข่าง งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทครุภัณฑง์านบ้าน



นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

งานครัว จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๖๕,๔๐๐ บาท น้ัน ด้วยองค์การบริหารส่วน 
จงัหวดัลำปางมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไขรายละเอยีดประกอบคำชีแ้จงงบประมาณ พงศ. 
๒๕:๖๔ กองชา่ง รายการที ่ ๓ หน้า ๒๙๓ คา่จดัซือ้เครือ่งตดัหญา้ จำนวน ๖๕:,๔๐๐ 
บาท เนือ่งจากมเีหตุผลและความจำเปน็ ดังน้ี
๑.สำนกังบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข้ึ์นใหม่ ณ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๔๖๔ กองช่าง ไดค้ำเนนิการตรวจสอบครุภณัฑเ์ครือ่งตดัหญา้ปรากฏว่า คุณลักษณะ 
พืน้ฐานไม่เปล่ียนแปลง แต่งบประมาณลดลง จากเดมิ เครือ่งละ ๑๐,๙๐๐ บาท ปรับ 
ลดลงเป็น ๑๐,๖๐๐ บาท จีงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง 
๒.เนือ่งจากรายการนีเ้ปน็งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ ๒๔๖๔ ตามท่ีสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินกรณไีม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ในคราวประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ 
ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ซ่ึงในทางปฏิบัติไม,สามารถเปลีย่นแปลงจำนวนเงินงบประมาณได้ 
กองชา่งจะดำเนนิการควบคมุการจดัซือ้ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัดงักลา่ว ใหม้รีาคา 
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ ราคาเครือ่งละ 0)0,4)00 
บาท อยา่งเครง่ครดั รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซ ืแ้จง 
งบประมาณแนบท้าย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจง 
งบประมาณ รายจา่ยตงักลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีาร 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำซืแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดก้นัเงินหรือขยายเวลาการเบกิจ่ายเงินไว้แลว้ จะกระทำ 
ได้ต่อเม่ือได้รับอนุนิติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จงึเรยีนมา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุนิติต่อไป
•ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภปิรายขอเซญิ - ไม่มี -
•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุนิติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๔๑๐๐๓/ ๒๘๓ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง



นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.สำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับที ่ ๑๐

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อคำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์
โล่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมัุตแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ เมือ่วันพฤหสับดีที ่ ๑๖ กนัยายน 
๒๕๖๔ มมีตเิหน็ชอบใหก้นัเงนิกรณไีมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั กองการดกีษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม คา่ครภุณัฑ ์ ประเภทครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ รายการที ่ ๒ ค่าจัดซือ้ 
เครือ่งมลัตมิ เีดยีโปรเจคเตอร ์ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากสำนกั 
งบประมาณไดป้รับปรุงบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑข์ึน้ใหม ่ ณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยไดป้รับลดราคาครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จากเดมิ ๒๗,๐๐๐ บาท ปรับลดเป็น 
๒๖,๙๐๐ บาท แตค่ณุลกัษณะพืน้ฐานไมเ่ปลีย่นแปลง กองการศกึษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยให ้
ถกูตอ้ง รายการครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพรด่งักลา่ว เปน็งบประมาณรายจา่ย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางมีมติเหน็ขอบอนุมัติ 
เหน็ชอบอนมุตัใิหก้นัเงินกรณไีมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั ซึง่ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถโอนลด 
งบประมาณได้ กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะดำเนนิการควบคมุการจดัซือ้ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ดังกล่าว ให้มีราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ์ฉบับเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๖,๙๐๐ บาท อยา่งเครง่ครดั รายละเอยีดตามเอกสาร 
บัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณแนบท้าย เพือ่ใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วย 
ความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายการทีไ่ด้กัน 
เงินหรือขยายเวลาการเบกิจา่ยเงินไว้แลว้ จะกระทำได้ต่อเมือ่ได้รับอบมุติีจากผู้มอีำนาจ 
ให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -



มติท่ีประชุม

นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

๑๓

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนอังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ฃอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับที ่ (9)(9)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อคำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์
โส่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามมติสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมยัสามญั (สมยัที ่ ๒) ครัง้ที ่ ๒ พ .ศ.๒๔๖๔ เมือ่วนัจนัทรท์ี ่ ๒๗ 
กนัยายน ๒๔๖๔ ตามบญัขโีอนงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ครัง้ที ่ ๑/ ๒๔๖๔ ลงวันที ่ ๑๖ ตลุาคม ๒๔๖๓ และบญัชโีอนงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๔๖/ ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๔๖๔ กอง 
ชา่ง งานไฟฟา้ถนน ประเภทครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ รวมจำนวน ๙ รายการ รวม 
งบประมาณ ๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากมเีหตุผลและความจำเปน็ดังนี ้
๑. ลำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยใหม่ ฉบับเพิม่เติม เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๖๔ รายการโคมไฟถนนพลงังานแสงอาทติย์ๆ  มกีารเปลีย่นแปลงลำดบัที ่ และ 
คุณลักษณะเฉพาะ จึงมคีวามจำเปน็ต้องแกไ้ขคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย 
๒. จากการตรวจขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ของลำนกังานสง่เสริมการปกครองหอ้งถ่ินจังหวัดลำปาง นาง 
ทัศสุวรรณ สายปะละ นักสง่เสริมการปกครองห้องถ่ินชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมและ 
พัฒนาห้องถ่ิน ลำนักงานส่งเสริมการปกครองหอ้งถ่ินจังหวัดลำปาง ไต้ให้คำแนะน่ากอง 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณอย่างไมเ่ปน็ทางการว่า การจัดทำข้อบัญญติัองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัด ควรมรีายละเอยีดคณุลกัษณะครภุณัฑโ์คมไฟถนนพลงังานแสงอาทติยฯ์ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มถินุายน ๒๔๖๓ ระบุไวิในคำช้ีแจงงบประมาณ 
รายจา่ย แต่ในข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ไม่ปรากฏคุณลักษณะครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ เม่ือมีการแก้ไขคำช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายในคร้ังต่อไปให้ระบุด้วย
๓. การแกไ้ขคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยในครัง้นี ้จึงตอ้งเพิม่เตมิคณุลักษณะของโคม 
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม ตุลาคม ๒๔๖๔ ซ่ึง 
ทำใหคุ้ณลักษณะของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย์ๆ เปล่ียนแปลงไป รายละเอยีด 
ตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณแนบหา้ย 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนมัุติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายดงักลา่ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ



นายวราวุฒิ หน่อคำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแกไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจง
รองนายกอบจ.ลำปาง งบประมาณรายการทีไ่ด้กนัเงินหรือขยายเวลาการเบกิจ่ายเงินไว้แลว้จะกระทำได้

ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ •ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกทานใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุม้ติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ • ไมม่-ี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๘๗ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
•ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับที ่ ๑๒

นายวราวุฒ ิ หน่อคำ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
รองนายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อคำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์

โล่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กนัยายน 
๒๕๖๔ เห็นขอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑท่ี์ดิน 
และลีง่ก1อสรา้ง ประเภทครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ รายการท ี ่ ๑ คา่จดัซือ้ 
รถบรรทกุนํา้ จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท เนือ่งจากลำนกังบประมาณไดป้รบัปรงุบญัข ี
ราคามาตรฐานครุภัณฑช้ี์นใหม่ ณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ปรับลดราคาครุภัณฑ ์ แต่ 
คุณลักษณะพ้ืนฐานไม่เปล่ียนแปลง กองช่าง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ 
ชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้ง รายการครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ดงักลา่ว 
เปน็งบประมาณรายจา่ย ปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ตามทีส่ภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง มีมติเห็นชอบอนุม้ติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ซ่ีงในทางปฏิบิติไม่สามารถ 
โอนลดงบประมาณได้ กองชา่งจะดำเนนิการควบคุมการจัดซือ้ครุภณัฑย์านพาหนะและ 
ขนส่งให้มีราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ราคา 
๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท อย่างเคร่งครัด เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



นายวราจุฒิ หน่อคำ
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จึงขออนมัุติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ ดังน้ี 
ข้อความเติม
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที ่ ๑ ค่าจัดชีอ้รถบรรทกุนํา้ จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่สมทบคา่ 
จัดช้ีอรถบรรทุกน้ํา (ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ และสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางอนมุตัใิหก้นัเงนิกรณไีมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั ในคราว 
ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
ข้อความใหม่
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซือ้รถบรรทุกนํา้ จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่สมทบคา่ 
จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา (ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ และสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางอนมุตัใิหก้นัเงนิกรณไีมไ่ดก้อ่หนีผ้กูพนั ในคราว 
ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๖ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)
- เป็น,โปตามบัญชี'ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติ'ให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำซ้ืแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๕๖๘ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับท่ี ๑๓



นายวราๅฒิ หน่อคำ
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อคำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์
โล่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำฃีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กนัยายน 
๒๕๖๔ เห็นขอบอนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ลำนักปลัดฯ ตามบัญชีโอนคร้ังท่ี 
๘๐/ ๒๕๖๔ คา่ครภุณัฑ ์ ประเภทครภุณัฑล์ำนกังาน รวมจำนวน ๒ รายการ รวม 
งบประมาณ ๕๗,๙๐๐ บาท เน่ืองจากลำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ข้ึนใหม่ ณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะของ 
ครภุณัฑท์ัง้สองรายการ จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย จาก 
ขอ้ความเดมิ “จดัซือ้ตามบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑข์องลำนกังบประมาณ ณ 
ธนัวาคม ๒๕๖๓” แก้ไขเปีน “ณ ธนัวาคม ๒๕๖๔” จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้งตาม.คณุลกัษณะพืน้ฐานทีท่าง 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมกำหนด รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว ตาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำฃ้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้กันเงินหรือ 
ขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิไวแ้ลว้ จะกระทำไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหก้นั 
เงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
•ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเขญิ - ไม่มี -
•ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุม้ตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุมีตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๒๕ เสยีง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบญัญติัองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๖๐๗ ลงวันท่ี ๑๑ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง
•ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับท่ี ๑๔
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อคำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์
โล่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมัุตแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กนัยายน 
๒๕๖๔ เหน็ขอบอนุมัติกันเงินกรณไีมไ่ด้ก่อหน้ีผูกพนั กองการสกีษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม คา่ครภุณัฑ ์ ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ รายการที ่ ๗ คา่จดัขีอ้เครือ่ง 
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต งบประมาณ ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากเปน็การเพิม่โอกาส 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีเส้นสัญาณไวไฟ 
เพ ือ่ใชใ้น การเรยีน การสอน ของน กัเรยีน  ในพืน้ท ีท่ ีไ่มม่สีญ้าณโทรศพัทแ์ละ 
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้แขง่ขนัไดห้ลายยีห่อ้ เพือ่ใหท้างราชการได้ประโยชน์สงูสดุ 
กองการสกีษา ศาสนาและวัฒนธรรม จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จง 
งบประมาณ รายจา่ย รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จง 
งบประมาณแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึงขออนมัุต ิ
แ ก ไ้ ข เป ล ีย่ น แ ป ล งค ำข ีแ้ จ งงบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ า่ย ด งัก ล า่ว  ต าม ระ เบ ยีบ  
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดก้นัเงนิหรอื 
ขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิไวแ้ลว้ จะกระทำไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหก้นั 
เงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
•ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
•ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสีอท่ี ลป ๕©00๓/ ๖๗๖ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

•ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับท่ี ๑๕



นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราวฒุ ิ หน่อคำ ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์
โส่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมติสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ พ.ศ.๒๔๖๔ กองข่าง งานบริหารท่ัวไป 
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา ประเภทครภุณัฑล์ำนกังาน จำนวน ๑ รายการ 
งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากกองชา่งได้คำนวณหอ้งและขนาดบทียูีของ 
เครือ่งปรบัอากาศทีจ่ะตดิตัง้ผดิพลาดจงึขอปรบัลดขนาดบทียีลูงเพือ่ใหเ้หมาะสมกบั 
ขนาดพืน้ทีห่อ้ง ภายใตว้ตัถปุระสงคแ์ละงบประมาณเดมิ จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ข 
เปล ีย่นแปลงคำข ีแ้จงงบประมาณ รายจา่ย รายละเอยีดตามเอกสารบญัชแีกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความ 
เรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว ตาม 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นหอ้งถ่ิน 
พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายการทีไ่ด้กันเงินหรือ 
ขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิไวแ้ลว้ จะกระทำไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหก้นั 
เงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
•ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๓ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๓ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๖๘๓ ลงวันท่ี ๑๗ ถุมภาพันธี ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
- ต่อไป ๓.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๕
- ญัตติน้ีมีจำนวน ๔ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ือง  ๆ
•ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ในญตัตนิีข้อมอบใหร้องพษิถ,เพล ประสาน รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลง
นายพิษเนุพล ประสาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
รองนายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณพุล ประสาน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ 

โล่ห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงในญัตติขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณตัง้จา่ยไวก้องคสงั 
งานบรหิารงานคลงั งบลงทนุ คา่ครภุณัฑ ์ ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื 
อิเล็กทรอนกิส ์รายการที ่ ๖ หน้า ๑๖๑ ค่าจัดซือ้เครือ่งสำรองไฟฟา้ จำนวน ๔๘,๐๐๐ 
บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เครือ่งรองไฟฟา้ ขนาด ๑ จำนวน ๑๐ เคร่ือง  ๆ ละ
๕,๘๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมไดจ้ดัทำเกณฑร์าคา 
กลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอรข์ึน้ใหม ่ ฉบับ 
เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดป้รบัลดงบประมาณคา่จดัซือ้เครือ่งลำรองไฟฟา้ จาก 
เครือ่งละ ๕,๘๐๐ บาท เป็น ๕,๗๐๐ บาท โดยมกีารเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะพืน้ฐาน 
ของครุภณัฑ ์ จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งโอนงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้งตามคณุลกัษณะ 
พ ืน้ฐานทีท่างกระทรวงดจิทิลัเพ ือ่เศรษฐกจิและสงัคมกำหนด จงึขออนมุตัโิอน 
งบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการที ่๖ หน้า ๑๖๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองลำรองไฟฟ้า จำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท 
โอนเพิม่ ต้ังรายการใหม่ 
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการที ่ ๑๑ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองลำรองไฟฟ้า จำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกิไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการโอนเพิม่ โอนลด ทีท่ำใหล้กัษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ •ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะข้กถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม



นายถาวร บุ'ปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

นายพิษญพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

- สมาชิกท่านใดเห็นซอบอบุ33ตใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญต้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕:
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาชิกทานใดไม่เห็นขอบอนุ3วัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ - ไมม -
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อบุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง
ตามหนังสีอ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๖ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นซอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ซอเชญิฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับที ่๒
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณพุล ประสาน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์
โล่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการขออนมุตั ิ
โอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ งบประมาณตัง้จา่ยไวก้องชา่ง งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการ 
โยธา คา่ครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ รายการที ่ ๑ หน้า ๒๗๐ ค่า 
จดัซือ้รถจกัรยานยนต ์ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕๑,๖๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจาก 
ลำนกังบประมาณไดป้รบัปรงุบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑข์ึน้ใหม ่ ณ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยปรบัลดราคาจกัรยานยนต ์ จากเดมิ ๕๑,๖๐๐ บาท เปน็ราคา ๕๐,๐๐๐ 
บาท แต่คุณลักษณะคงเดิม จีงมืความจำเป็นต้องโอนงบประมาณให้ถูกต้อง จึงซออนุ3วัติ 
โอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๗๐ ค่าจัดซือ้รถจักรยานยนต์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและซนส่ง
รายการที ่ ๒ คา่จดัซือ้รถจกัรยานยนต ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้ 
รถจกัรยานยนตข์นาด ๑ ๑ ๐ ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมตั ิ จำนวน ๑ คนัๆ ล ะ ๕๐,๐๐๐ 
บาท เพ ือ่ใขใ้นการปฏบิตังิานภายในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง โดยม ี
คุณลักษณะดังน้ี
๑.ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ํา
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๒.กรณี'ขนาดตาก'ว่า ซีซี ท่ีกำหนดไม่เกิน ๔ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ท่ีกำหนด ไม่เกิน 
๔ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ท่ีกำหนดไว้ 
๓.ราคาท่ีกำหนดไม่รวมอุปกรณแ์ละค่าจดทะเบียน
๔.การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์โห้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ลำนักงบประมาณ ณ ธันวาคม ๒๔๖๔
- เปน็ไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๑๙๘๙ ลงวันที ่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๔๔๒
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ
อภปิรายขอเซญิ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามขอบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง
ตามหนังสือ ท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๘๙ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับท่ี ๓
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณพุล ประสาน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์
โส่ห์สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการขออนมุตั ิ
โอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ  พ .ศ .๒๔๖๔ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ งบประมาณตัง้จา่ยไวก้อง 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง รายการที ่ ๑ หน้า ๑๔๘ 
โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
เนือ่งจากมเีหตผุลและความจำเปน็ ดังน้ี
๑.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณไดรั้บนโยบายจากนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั 
ลำปางให้ดำเนินการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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เพ่ือเป็นศูนย์เทคโนโลยีท่ีมีความพร้อมด้านสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ห้อง
ประชุม Vอ0  (1๐๙6โอก06 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.การตัง้งบประมาณดงักลา่วไดร้วมคา่ปรบัปรงุและตอ่เตมิอาคารลำนกังานพรอ้ม
ครุภัณฑไ์ว้ด้วยกัน จงึจำเปน็ตอ้งแยกคา่ครภุณัฑอ์อกจากคา่ทีด่นิและสงิกอ่สรา้ง หรือ
การโอนงบประมาณใหถู้กต้องจำแนกรูปแบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ
พ.ศ.๒(ะ๖๕ และเตรียมพร้อมลำหรับการปฏบิตังิานภายในศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุนัติโอนงบประมาณ ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๖๙๐,๔๐๐ บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิงก่อสร้าง
ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิงก่อสร้าง
รายการที๑่ หน้า ๑๔๘ โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.ลำปาง จำนวน 
๖๙๐,๔๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๖๙๐,๔๐๐ บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑล์ำนักงาน
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท
รายการที ่๒ ค่าจัดซือ้เก้าอ้ีประชุม จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๓ ค่าจัดซ้ือโต๊ะ จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๔ คา่จดัซือ้เกา้อี ้จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซือ้ผ้ามา่น จำนวน ๒๔,๔๐๐ บาท
รายการที ่ ๖ ค่าจัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ จำนวน ๑๘,๔๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ จำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท
รายการที ่๒ ค่าจัดซือ้อุปกรณแ์ยกสญัญาจอภาพ จำนวน ๖๐,๔๐๐ บาท
รายการที ่ ๓ ค่าจัดซ้ือกล้องประชุมทางไกล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซ้ือชุดไมค์ประชุม จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการที ่ ๑ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่าย จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๒ ค่าจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๓ ค่าจัดซือ้อุปกรณก์ระจายสญัญาณ จำนวน ๔,๔๐๐ บาท
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซ้ืออุปกรณก์ระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน ๔,๔๐๐ บาท
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองลำรองไฟฟ้า จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๖ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองลำรองไฟฟ้า จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ
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๒๓

ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุม้ติฃอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาขิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๓ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๓ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสิอ
ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๔๙๔ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองสำดับท่ี ๔
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณพุล ประสาน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์
โล่ห้สุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการขออนมุตั ิ
โอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานศึกษาไม่กำหนด 
ระดับ งบลงทุน คา่ครุภณัฑ ์ประเภทครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ รายการที ่ ๑ หน้า 
๒๐๗ คา่จดัซือ้เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์ จำนวน ๕๘,๘๐๐ บาท รายการที ่ ๒ หน้า 
๒๐๗ คา่จดัซือ้จอรบัภาพ จำนวน ๒๔,๓๐๐ บาท เนือ่งจากลำนกังบประมาณได ้
ปรบัปรงุรายละเอยีดรายการและคณุลกัษณะเฉพาะในบญัชรีาคามาตรฐานครภุณัฑ ์
ฉบบัเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๔ ไดป้รบัลดงบประมาณครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ จึงมี 
ความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ ท่ี 
ทางลำนักงบประมาณกำหนด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด รวมจำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
รายการที ่ ๑ หน้า ๒๐๗ ค่าจัดซือ้เคร่ืองมลัติมเีดืยโปรเจคเตอร์ จำนวน ๔๙,๙๐๐ บาท 
รายการที ่๒ หน้า ๒๐๗ ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ จำนวน ๒๔,๑๐๐ บาท 
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท



นายพิษณุพล ประสาน งานสืกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
รองนายกอบจ.ลำปาง รายการที ่ ๔ ค่าจัดซือ้เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๔๙,๙๐๐ บาท

รายการที ่ ๔ ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ จำนวน ๒๔,๑๐๐ บาท
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอ 
อนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีาร 
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข 
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไนงบลงทนุ โดยการ 
โอนเพิม่ โอนลด ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็ 
รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถ่ิน จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตั ิ
ต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ •ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

•ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ •ไมม่-ี

นติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/ ๖๐๔ ลงวันท่ี ๑๑  ๆมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

•ต่อ’ไป ๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔
•ญัตติ'น้ีมี,จำนวน ๓ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ
•เนื่องจากเร่ืองลำดับที่ ๑ -  ๒ เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมี 
การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์เหมือนกัน ฝ่ายบริหารจะได้แถลงรวม 
•ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห่สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในญัตติน้ีขอมอบให้รองวราวุฒิ หนอคำ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นผู้แถลง



นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานศภาๆ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒ ิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบขออนุม้ติแก้ใฃเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณ 
รายจา่ย ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ต้ังงบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าครุภัณฑ ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เนือ่งจากกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำเกณฑ ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ ์ และระบบคอมพิวเตอร์ข้ึนใหม่ 
ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานและ 
ปรับลดราคาของครุภัณฑ ์จีงมคีวามจำเปน็ตอ้งแกI้ขคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยให ้
ถูกต้องตามคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางจึงมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขรายละเอียดประกอบ 
งบประมาณรายจา่ย ดังน้ี
๑. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามหนงัสอืท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๒ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
๒. กองคลัง จำนวน ๖ รายการ รวมงบประมาณ ๑๙๒,๑๐๐ บาท รายละเอยีดตาม 
หนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุฟ้ติแก้1ขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจง 
งบประมาณรายจา่ยดงักลา่ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจง 
งบประมาณรายการทีไ่ด้กนัเงินหรือขยายเวลาการเบกิจ่ายเงินไว้แลว้ จะกระทำได้ 
ต่อเม่ือได้รับอนุมีติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ จึงเรียนมา 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงขออนุมีติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๒ 
ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๕ ไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปรายขอเชิญ 
•ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
อภปิรายขอเชญิ - ไม,มี -
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุม้ติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง

๒๕



นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายวราจุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุ33ติใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มื -
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๒๘๒ ลงวันท่ี ๒๑
มกราคม ๒๕๖๕ และท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองลำดับท่ี ๓
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายวราๅฒ ิ หน่อคำ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั 
ลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสาวตวงรตัน ์ โลหสุนทร นายกองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ได้ต้ังงบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กอง'ช่าง คา่ครุภณัฑ ์ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟ้า 
และวิทยุ รวมจำนวน ๓ รายการ รวมงบประมาณ ๑,๖๘๐,0๐๐ น้ัน เนือ่งจากมเีหตุผล 
และความจำเปน็ ดังน้ี
๑. ลำนักงบประมาณได้จัดทำบัญขีนวัตกรรมไทยใหม่ ฉบบัเพิม่เตมิ เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ รายการโคมไฟถนนพลงังานแสงอาทติย์ๆ  มกีารเปลีย่นแปลงลำดบัที ่ และ 
คุณลักษณะเฉพาะ จีงมีความจำเป็นต้องแก้ไขค8าซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
๒. จากการตรวจขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของลำนกังานสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ินจังหวัดลำปาง นาง 
ทัศสุวรรณ สายปะละ นกัสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินขำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมและ 
พัฒนาท้องถ่ิน ลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำกอง 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณอย่างไม่เป็นทางการว่า การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ควรมีรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม มถินุายน ๒๕๖๓ ระบุไว้ในคำข้ีแจงงบประมาณ 
รายจา่ย แต่ในข้อบัญญัติองค์การรบริหารส่วนจังหวัด ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ไม่ปรากฏคุณลักษณะครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ เม่ือมีการแก้ไขคำข้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายในคร้ังต่อไปให้ระบุด้วย
๓. การแกไ้ขคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยในครัง้นี ้จึงตอ้งเพิม่เตมิคณุลักษณะของโคม 
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ๆ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิม่เติม ตุลาคม ๒๕๖๔ ซ่ีง 
ทำใหค้ณุลักษณะของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย์ฯ เปล่ียนแปลงไป รายละเอยีด 
ตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงงบประมาณแนบท้าย

๒๖



นายวราวุฒ ิ หน่อคำ เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
รองนายกอบจ.ลำปาง งบประมาณรายการดงักลา่ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จง 
งบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ 
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ใหเ้ปน็อำนาจอนมัุติของสภาทอ้งถ่ิน จงึเรียนมาเพือ่โปรด 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายถาวร บุปผาเจริญ •ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ันมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะ 
ประธานสภาฯ อภปิรายขอเชญิ - ไม่มี -

•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม'เห็นขอบอนุบัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี -

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติ'ให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๘๘ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไป ๓.๕ ญัตติคัดเสือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการชอง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
•ขอเชญิฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จะดำเนนิการ

ประเมินผลการปฏิบัติราฃการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีฃององค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ โดยจะดำเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ซึง่ประกอบดว้ย (•๑) ผูแ้ทนขมุขนองคก์รภาค 
ประขาซน ภาคเอกซน จำนวน ๒ ท่าน (๒) ผู้แทนสมาซิกสภาท้องถ่ิน จำนวน ๒ ท่าน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน (๔) ปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง กรรมการ 
และเลขานกุาร (๕) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูช้ว่ยเลขานกุาร (๖) 
หวัหนา้ฝา่ยอำนวยการ ผู้เลขานกุาร มีหนา้ทีป่ระเมนิผลการปฏบิตัริาบการขององค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดสำปาง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี ตาม 
(๒) ในส่วนของผู้แทนสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขอให้สภา



นางสาวตวงรตัน ์โล่ห่สุนทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาคัดเลือกสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นายกอบจ.ลำปาง จงัหวดัลำปาง จำนวน ๒ ท่าน รว่มเปน็คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
นายถาวร บปุผาเจรญิ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วมีสมาซิกท่านใดจะซักถามหรือจะอภิปราย ขอเซิญ
ประธานสภาฯ •ล้า'โม่มี ผมจะดำเนินการให้สภาแห่งน้ืเด้คัดเลือกสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน

นายธนาวฒุ ิ เปง็ขวญั 
ส.อบจ.อ.แจ้หม่

นายถาวร บปุผาเจรญิ 
ประธานสภาฯ

จังหวัดลำปาง เปน็คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ ท่าน ซึง่จะนำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับไข้โดย 
อนุโลม โดยจะเลือกกรรมการทีละคน เร่ิมจากเลือกกรรมการคนท่ีหน่ีงก่อน แล้วจึง 
เลือกกรรมการในลำดับถัดไป ถ้าการเลือกกรรมการลำดับใดมีผู้เสนอเพยีงคนเดียว 
ผู้น้ันก็ได้เป็นกรรมการคณะน้ันลำดับน้ัน ตามข้อ ๑๔ คือล้ามีการเสนอซ่ึอผู้สมควรได้รับ 
การแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหน่ีงคน ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก แต่ล้าลำดับใดมีผู้เสนอเป็น 
กรรมการมากกว่าหน่ึงคน ก็ต้องใข้วิธีเลือกตามข้อ ๘ คือเขียนซ่ือตัวซ่ือสกุลของผู้ถูก 
เสนอลงในบัตร เสร็จแล้วนำบัตรมาใส่พานข้างหน้าท่ีจัดเตรียมไว้ 
•ขอเชิญท่ีประขุมสภาแห่งน๋ีได้เสนอซ่ือสมาซิกโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน
- ขอเชิญ ท่านธนาวุฒิ เป็งขวัญ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมนายธนาวฒุ ิ เปง็ขวญั สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแจ้หม่ ขอเสนอท่านถาวร บปุผาเจริญ
- ขอผู้,รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
•สมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม, •ไม่มี-
เป็นอันว่าคุณถาวร บปุผาเจริญ ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ี ๑ 
•ต่อไปกรรมการคนท่ี ๒ ขอเชิญสมาซิกเสนอ

นายชาญณรงค ์มาเรยีน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.แมท่ะ ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมชาญณรงค์ มาเรยีน สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง เขต ๒ อำเภอแมท่ะ ขอเสนอท่านธนาวุฒิ เป็งขวัญ 
นายถาวร บปุผาเจรญิ - ขอผู้,รับรอง รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ •สมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ - ไม่มี -

เป็นอันว่าคุณธนาวุฒิ เป็งขวัญ ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติราฃการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคนท่ี ๒ 
•เป็นอันว่าสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
จำนวนสองท่าน ได้แก่
๑.นายถาวร บปุผาเจริญ ๒.นายธนาวุฒ ิ เป็งขวัญ



นายถาวร บุปผาเจริญ -ต่อไป ๓.๖ ญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการ
ประธานสภาฯ สาธารณะด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง ลงนามในบ ันท ึกข ้อตกลงความร ่วมม ือก ันจ ัดทำบร ิการ
สาธารณ ะ ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางกับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในจังหวัดลำปาง 
รวมจำนวน ๑๐๑ แห่ง
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดก้อ่สร้างศนูย์

จัดการขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ต้ังอยู่บริเวณ 
หมู่บ้านศรีดอนไชย หมู่ท่ี ๕ ตำบลด้นธงขัย อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวัดลำปาง บนพ้ืนท่ี 
จำนวน ๓๑๑ ไร่ ๒ งาน ๗๖.๙ ตารางวา ซึง่ไดเ้ร่ิมเปดิดำเนนิการตัง้แตป่ ี พ.ศ.๒๕๕:๙ 
เปนีตน้มาจนถงึปจีจบุนั ต้ังแตป่งีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง ไต้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (IV!อบ) การบริหารจัดการขยะมลูฝอยร่วมกบั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๙๒ แห่ง โดยมอีตัราคา่ธรรมเนยีมการกำจดัขยะ 
มลูฝอยในอัตรา ๑๕๐ บาทต่อตัน หรอือตัราไมเ่กนิตามทีก่ฎหมายกำหนด ซ่ึงท่ีผ่านมา 
การดำเนนิการกำจดัขยะมลูฝอยดงักลา่ว จะมคืา่ใขจ้า่ยทีส่งูกวา่อตัราคา่ธรรมเนยีมที ่
กำหนด ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ทัง้หมด 
ดังน้ัน เพือ่ไมใ่หเ้ปนีภาระคา่ใชจ่้ายขององคก์รในระยะยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง จงึไตด้ำเนนิการจดัประขมุการบรหิารจดัการสงิปฏกิลูและมลูฝอยขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัลำปาง รว่มกบัจงัหวดัลำปางและองคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ินทุกแห่ง ยกเว้น เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร เม่ือวันท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้งประขุมอาลัมภางค์ ข้ัน ๔ ศาลากลางจังหวดัลำปาง เพ่ือ 
หารือแนวทางในการกำหนดแผนการปรับอัตราค่าธรรมเนยีมการกำจัดขยะมูลฝอย ของ 
ศนูยจ์ดัการขยะมลูฝอยรวมแบบครบรงจร โดยทีป่ระขมุมมืตเิหน็ขอบดงันี ้กำหนด 
แผนการปรบัอตัราคา่ธรรมเนยีมการกำจดัขยะมลูฝอยของศนูยจ์ดัการขยะมลูฝอยรวม 
แบบครบวงจร โดยท่ีประขุมมืมติเหน็ชอบกำหนดแผนการปรับอัตราค่าธรรมเนยีมหรือ 
คา่บริการกำจดัขยะมลูฝอย ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ ดังน้ี 
กรณีกำจัดขยะมูลฝอยตามเง่ือนไขในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
- ปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕ อตัราคา่กำจดัขยะ ๒๒๐ บาท/ดนั (เริม่ตัง้แตเ่ดอืน 
มกราคม ๒๕๖๕)
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อตัราคา่กำจดัขยะ ๒๙๐ บาท/ดนั
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อตัราคา่กำจดัขยะ ๓๖๐ บาท/ดนั
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อตัราคา่กำจดัขยะ ๔๓๐ บาท/ดนั
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อตัราคา่กำจดัขยะ ๕๐๐ บาท/ดนั
กรณีกำจัดขยะมูลฝอยนอกเหนือจากเง่ือนไขในบันทึกข้อตกลงความร่วมมืลฯ
- คา่ธรรมเนยีมการกำจัดขยะมูลฝอยเปน็รายคร้ังไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อดัน

๒๙
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นางสาวตวงรตัน ์โล่ห่สุนทร (กรณีกำจัดขยะมูลฝอยนอกเหนือจากเง่ือนไขในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
นายกอบจ.ลำปาง จะต้องมีการตกลงร่วมกันดำเนินการระหว่าง อบจ.ลำปาง และหน่วยงานท่ีนำส่งขยะมูล

ฝอยเขา้กำจดั และพจิารณาอัตราคา่ธรรมเนยีมก่อนการดำเนนิการ)
ดังน้ัน เพือ่ใหแ้ผนการปรับอัตราคา่ธรรมเนยีมหรือค่าบริการกำจัดขยะมลูฝอย ของศูนย์ 
จดัการขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจรๆ มผีลบงัคบัใชแ้ละเปน็ไปตามพระราชบญัญตั ิ
รกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วข้อง จึงขอความเห็นชอบ 
จากสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง เพือ่มอบหมายใหน้ายกองค์การบริหารสว่น 
จังหวัดลำปาง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะด้านการ 
กำจัดขยะมลูฝอย ระหว่างองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง และเทศบาลหรือองค์การ 
บรหิารสว่นตำบลทกุแหง่ในจงัหวดัลำปาง แห่ง (ยกเวน้ เทศบาลนครลำปาง และ 
เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร) และการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (แมเ่มาะ) รวม

นายถาวร บ;ปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายพเิซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ท้ังส้ิน ๑๐๑ แห่ง รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน  ๆ ทีม่คีวามประสงคจ์ะนำสง่ขยะมลูฝอยเขา้มา 
กำจดัเพิม่เตมิในภายหลงั รายละเอยีดตามรา่งบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกนัจดัทำ 
บริการสาธารณะด้านการกำจัดขยะมลูฝอยทีแ่นบทา้ย จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม หรือ 
อภปิรายขอเชญิ
- ขอเชิญท่านพเิชฐ ทินอยู่
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมนายพเิซฐ ทนิอยู่ สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ในญตัตนิีผ้มเหน็ด้วยทีจ่ะต้องอนมุติัใหผู้บ้ริหารไปทำ 
สญัญา แต่ในสว่นของข้อมูล ผมอยากจะสะทอ้นใหท้ีป่ระขมุอนัทรงเกยีรตแิหง่นี ้ณ 
สมัยการบริหารท่ีผ่านมา ผมกีได้สะท้อนข้อมูลไปแล้วหน่ึงคร้ัง เร่ืองแนวทางการบริหาร 
จดัการศนูยก์ำจัดขยะ ถ้าหากเราดูขอ้มลูทีฝ่า่ยบริหารเสนอมา ค่าธรรมเนียมในการ 
จัดเกบ็จะเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงก็คงข้ึนตามค่าแรงงาน ค่าด้นทุนในการ.บริหาร ค่าเงิน 
เฟอ้ตา่ง  ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จริงตามสภาพความเปน็จรงิ แตผ่มพยายามจะคดิเพือ่สะทอ้นให ้
เหน็ขอ้มลูวา่ ในวนันีท้อ้งถิน่จำนวน ๑๐๑ แห่ง จากทีเ่ราเริม่ดน้ ๙๗ แห่ง ยกเวน้ 
เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมอืงเขลางคน์คร แตล่ะแหง่กม็คีกัยภาพทีจ่ำกดั วันน้ี
ขอให้ข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีผมดูแลประสานงาน จำนวน ๔ แห่ง และแต่เดิมรวมกับอีก ๒ แห่ง 
ซึง่ทีผ่า่นมานำขยะไปทิง้หลงัลำนกังาน อบจ.ลำปาง หลงัวดัปาลำราญ พ้ืนท่ีตรงน้ัน 
คา่ใขจ้า่ยจะถกูมาก แต่ไม่ผ่านมาตรฐาน เปน็การกำจดัแบบฝงืกลบ มีท้ังบีญหาไฟไหม้ 
เร่ืองกล่ิน เร่ืองกลิน่ทีเ่หมน็เนา่ หากฝืงกลบไม่ทัน สถานท่ีตรงน้ันก็ถูกปิดด้วยกรณขีอง 
ไฟไหม้บ่อขยะ กท็ำใหย้า้ยสถานทีก่ำจดัมารว่มกบัเราทีศ่นูยก์ำจดัขยะ ตำบลด้นธงขัย 
แต่เม่ือย้ายมาปกติใช้รถบรรทุก ๖ ล้อ จากเดมิระยะทางใกลส้ามารถว่ิงได ้๓-๔ รอบต่อ 
วัน และสะดวกในการเข้าตรอก ซอกซอย ในการจดัเกบ็ แต่วันน้ีต้องว่ิงไกลข้ึน เทศบาล 
แต่ละแหง่ก็ต้องจัดซือ้รถบรรทุกขยะใหมเ่ป็นรถ ๑๐ ล้อ เพ่ือจะได้ขนในปริมาณท่ีมาก 
เพยีงพอใหคุ้ม้คา่ตอ่การขนสง่ ๑ รอบ เพราะฉะนัน้ ด้นทนุแต่ละแหง่กเ็พืม่มากข้ึน
ทุกวันน้ีต้องทำงานต้ังแต่เท่ียงคืน ตี ๑ เพ่ือไปเก็บรวบรวมขยะเพ่ือขนไปกำจัดสถานท่ี
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นายพิเซฐ ทินอยู่ ไกลข้ึน เพราะฉะน้ันต้นทุนค่าขนส่งเขาก็เพ่ิมมากข้ึน ตรงน้ีก็เป็นภาระค่าใชจ่้ายที่
ส.อบจ.อ.เกาะคา ทอ้งถิน่ตอ้งยอมรบั เพราะมกีารเปลีย่นแปลงบอ่ และรถ ๑๐ ล้อ ทีจ่ดัซือ้มา ก็ไม่

สามารถเช้าซอกออกซอยไต้ ต้องยอมจ้างพนกังานเพิม่ในการใชซ้าเล้งในการจัดเก็บเพือ่ 
นำไปรวบรวมจุดกลางท่ีรถ ๑๐ ล้อ เชา้-ออก สะดวก เพือ่นำไปกำจัดยงัศนูยก์ำจดัขยะ 
ของเรา เพราะฉะนัน้ ผมกำลงัจะสะทอ้นขอ้มลูใหท้กุทา่นเหน็วา่ปญัหาภาระของ 
คา่ใชจ้า่ย ในการบริหารจัดการขยะในทอ้งถิน่ต้านล่าง ก็มากข้ึน ซ่ีงอปท.บางแห่ง หรือ 
หลายแหง่ งบประมาณ ๓๐ หรือ ๔๐ ลา้นบาท ซึง่เหลืองบประมาณทีจ่ะนำไปพฒันา 
โครงสร้างพืน้ฐานประมาณ หนึง่ลา้นเศษ หรอืบางแหง่เหลอืงบประมาณ ๗ แสนบาท 
กำลงัจะบอกวา่ เราในฐานะท่ีเป็นองค์กรพ่ีใหญ่ เราเปน็เจา้ของศนูยบ์รหิารจดัการขยะ 
เราจะมแีนวคดิอยา่งไรในการวางแผนระยะยาว ถา้หากเรามโีครงการทีม่ากขึน้ ทำให้ 
น้อง  ๆ เรา จำนวน ๙๒ แห่ง เขาจะชว่ยกนัคดัแยกขยะไตอ้ยา่งไร หรือทำคุณภาพของ 
ขยะ &อเะ ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ด้วยโครงการประเภทไหน สร้างจิตสา์นีกอย่างไร แล้วเรา 
จะเปดิชอ่งทางอยา่งไรให ้ ท่ีเราได้มีคุณภาพท่ีดีข้ึนนำสง่ใหกั้บ 503 แล้วให้เป็น
มรรคผลใหเ้ปน็มลูคา่ราคาทีม่ากขึน้หรอืจะประสานงานอยา่งไรกบั 5(37\7 เพ่ีอทำให ้
ญว^ ตรงนีใ้ชป้ระโยฃนแํลว้มคีา่มากขึน้ เพือ่ไดร้บัคา่ตอบแทนเพีอ่นำมาซดเขยคา่ 
จดัเกบ็ขยะตรงนีม้ากขึน้ แตป่ลายทางจรงิ  ๆ ผมกม็คีวามมัน่ใจวา่ ณ วันหน่ึงท่ีโลก 
เปล่ียน และยอมรับการทำไฟฟา้จากขยะไต้ วันนัน้ปัญหาเหล่าน้ีก็จะน้อยลง ผมยังจำไต้ 
เราเคยผา่นมตสิภาทีน่ ีเ้มือ่ ๓ ปทีีผ่า่นมา เราใชง้บประมาณเกอืบ ๑๒ ลา้นบาท ใน 
ข้อบัญญัติฉบับน้ันเพ่ีอนำไปอุดหนุน โดยปกตแิลว้เราจดัเกบ็ประมาณ ๔๐๐ บาท/ตนั 
แตอ่ปท.ขนาดเลก็จา่ยคา่ธรรมเนยีม ๑๔๐ บาท/ตน้ แลว้อบจ.ลำปางจา่ยคา่ขดเขย 
๒๔๐ บาท/ตนั ก็รวมเป็น ๔๐๐ บาท/ตนั เพราะฉะน้ัน ถ้าหากเปน็แบบนีไ้ปเร่ือย  ๆ ก็ 
ยังต้องใช้งบประมาณท่ีเราจะต้องไปอุดหนุนช่วย เรากช็ว่ยนอ้ง น้องเขาก็หนักอยู่แล้วใน 
ส่วนของห้องถ่ินแต่ละแห่ง เพราะฉะน้ัน ถ้าหากมีโอกาสในการจัดทีมของผู้บริหาร ขอ 
ฝากทา่นประธานสภาผา่นไปยงัผูบ้รหิาร เราจะจดัเตรยีมทมีทีม่คีณุภาพไตอ้ยา่งไร ท่ี 
คิกษ,าช้อมูลด้าน'น้ีและ'ไปต่อ ในขณะน้ีผมก็เช้าใจว่าใครท่ีคิดทำโรงไฟฟ้าขยะ คนน้ันก็จะ 
ถูกมวลขน หรือ ผ(30 อะไรต่าง  ๆ มากมาย ผมแอบคิดเล่น  ๆ ถ้าหากมีการจัดการ 
ประขมุวอรร์มูขนาดใหญ ่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัลำปาง นายกอบจ.ลำปาง ทุกคนท่ี 
เก่ียวช้องร่วมกันประขุม และเฃิญ ผ(30 มามัง่ดว้ย ถา้หากคนเปน็เราคณุจะคดิอยา่งไร 
ถา้พวกคณุเปน็พวกเราอยา่งเชน่ ฝา่ยบรหิาร อบจ.ลำปาง คณุจะคดิอยา่งไร ซ่ึงคุณ 
จะต้องมีทางออก ไมเ่พยีงแตค่ดัคา้นอยา่งเดยีว ตรงน้ีผมอยากจะให้มีโต๊ะกลมคุยกัน ถ้า 
เมือ่ไหรท่ีล่ำปาง หรอืโลกรบัไตก้บัการสรา้งโรงไฟฟา้ขยะเมือ่ไหร ่ ผมเซือ่วา่ปญัหา 
เหล่าน้ีจะหมดไป ทางกลับกันเราต้องนำเงินไปให้ อปท.๙๒ แห่ง ใหต้อ้งนำขยะมาลง่เรา 
เพราะเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนแน่นอน ถา้หากเปลีย่น ซ่ึงผมก็เซ่ึอว่า 
เหตกุารณแ์บบนีเ้คยเปลีย่นมาแลว้ทีก่ารไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย หากทา่นเคย 
ตดิตามขา่ว เม่ือก่อน 5(3^7 ต้องจ้างบริษทัเชา้มาขดุหลุมทีม่มีาตรฐานใช้พลาสติก ?โ. 
อยา่งด ี เพ่ีอนำข้ึเถ้าลอยไปฝืงกลบ ต้องฝืงกลบให้ได้มาตรฐาน หากไม่ไต้มาตรฐานจะซึม 
ลงน้ําใต้ดิน ฉะน้ัน จึงต้องใช้งบประมาณมหาศาล บริหารจัดการ ผธร* ?โ0ล่นช: เร่ือง 
ขึเ้ถา้ลอย แต่เม่ือ 503 เชา้มาชว่ยวจิยั วิเคราะห์เป็นวัตกรรมใหม่ นำไปเป็นส่วนผสม



นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายอำนวย วรญาณๆล 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ของคอนกรีตในวันน้ีกลับตรงกันข้ามทุกคนต้องแย่งกันประมูลเพ่ือเสนอราคาให้Iด้ฃ้ีเถ้า 
เข า้มา สดุทา้ยกไ็มม่ตีน้ทนุในการฝงืกลบ กลบัมคีนทีต่อ้งการแยง่ซือ้ ฝากทา่น 
ประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร ถ้าหากอบจ.ลำปาง จะคิดอย่างไรมีทีมงานท่ีมีความเข้าใจ 
ตา้นโรงไฟฟา้ขยะ เราจะคกิษาวจิยั เราจะสำรวจขอ้มลูอยา่งไร เพือ่นำขยะทีม่อียู ่
จำนวน ๙๒ แห่ง ลกัยภาพเรา ๓๕๐ ตนั/วนั แตใ่นขณะนีเ้รารบัจรงิประมาณ ๒๐๐ 
ตัน/วัน ซึง่ผมเคยมขีอ้มลูของเทศบาลนครภเูกต็ ขยะ ๗๐๐ ตัน/วัน จำนวน ๒ เท่าของ 
เรา ซึง่เขาก็ทำไม่ไตเ้ข่นกัน มีท้ัง ผ(ร0  หรอืการเมอืงฝา่ยตา้น ซ่ึงขณะน้ันผมเป็น ส. 
อบต.ศาลา ไดไปคิกษาดูงาน ทีภู่เก็ต สดุทา้ยทีท่ำไตส้ำเร็จเพราะขยะลน้เมอืง เน่าเหม็น 
ก็ต้องยอมสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ประมาณ ๗๐๐ ตัน/วัน ลงทุน ๒ พนัล้านบาท ระยะเวลา 
ประมาณ ๑๐ ปี แตเ่มือ่ทำจรงิแลว้ใขเ้วลาเพยีงแค ่ ๒ ปี ๑,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไต้ 
จากคา่กระแสไฟฟา้ อีก ๗๐-๙๐ ลา้นบาท ไตจ้ากเหลก็ แก้ว และขยะท่ีไปทำ โ}เว̂  
ไมใต้ ผมก็ภาวนาว่าให้มีแนวทาง และคนลำปางยอมรับไต้ สดุท้ายถ้าหากยอมรับไต้จริง 
กจ็ะแบง่เบาภาระแตล่ะทีไ่ต ้ ภาระในการจา่ยคา่กำจดัขยะตรงนี ้ กฝ็ากไว้เปน็ข้อมลู 
สำหรับผมเอง ก็เห็นขอบท่ีจะให้ผู้บริหารไปทำสัญญาต่อ ขอขอบคุณ 
- ขอเชญิทา่นอำนวย วรญาณกุล

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมนายอำนวย วรญาณกลุ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวัด เขต ๒ อำเภอเมอืงลำปาง เร่ืองขยะเราไตค้ยุกนัมาเยอะแลว้ ท่านประธานสภาก็ 
เคยอภปิรายเรือ่งนีด้ว้ย ตามทีเ่พือ่นสมาชกิไตอ้ภปิรายวา่ปญีหาเรือ่งขยะ เปน็สงิท่ีเรา 
จะตอ้งดแูลเปน็พเิศษ แตข่อ้มลูทีส่ง่มาในลกัษณะทีม่กีารประขมุในลกัษณะนี ้ผมมี 
ข้อสงัเกต การประขมุการจัดการสงิปฏกิลู ผมอา่นรายขือ่แลว้ เร่ืองนีต้อ้งพจิารณาผา่น 
สภา ในเร่ืองนีไ้มม่ตีวัแทนสภาแมแ้ตท่า่นเดยีวทีเ่ข้าไปรับพงิ จริง  ๆ แล้วถ้าหากเข้าไป 
ร่วมรับพิง ไม่แนใจว่ามีระเบียบห้ามไว้หรือไม่ แตถ่า้หากเร่ืองนีจ้ะตอ้งพจิารณาผา่นสภา 
ในคร้ังต่อไป นา่จะมตีวัแทนฝา่ยสภา ซึง่เรามคีณะกรรมการหลายคณะ อาจจะเชญิ 
คณะท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองน้ัน  ๆ เข้าร่วมรับพิง น่ามาเล่าสูส่มาชกิสภา ว่าเกิดอะไรข้ึน มี 
ส่วนร่วมในความคิดเห็น ก็ฃอฝากท่านประธานสภาไว้ด้วย มาน่ังอ่านมีแต่ผู้บริหาร ผม 
อา่นดแูลว้กเ็ปน็ไปตามมตทิีป่ระขมุ แตผ่มไมส่ามารถจบัประเดน็ไตว้า่เหตผุลทีต่อ้ง 
ปรับเปล่ียน ยึดหลักข้อใด มีตัวเลขจากตรงไหนมา ก็ยังไมใต้ถูกน่ามาพิจารณา เปน็เพยีง 
รายงานการประขมุวา่เขาพดูอะไรบา้ง ซึง่ตรงนีเ้วลาการพจิารณา ถา้หากเราไมอ่า้งองิ 
หลักเกณฑอ์ะไรบางอย่าง เข่น ตามเอกสาร หรอืหลกัเกณฑท์างวิชาการ ถ้าหากมีตรงนี ้
ข ึน้มาประกอบการพจิารณ ากจ็ะเปน็ล ีง่ท ีเ่ราพจิารณ ากนัไตง้า่ยข ึน้  ตามทีท่า่น 
ประธานสภาหรือทา่นสมาชกิไตอ้ภิปราย ผมก็ไม่ไต้ติดใจอะไร กค็วรจะตอ้งเพิม่จริง  ๆ
เพือ่ไมใหเ้ปน็ภาระกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา ฝากท่านประธานสภาผ่านไป 
ยงัผูม้อีำนาจ ครัง้ตอ่ไปถา้หากมเีรือ่งทีจ่ะตอ้งผา่นสภา ขอใหส้ภามีส่วนรับรู้รับทราบ 
ด้วย ขอขอบคุณ
ขอ'ขอบคุณ'ท่าน'พิเซฐ ทินอยู่และท่านอำนวย วรญาณกุล ส่ิงท่ีสภาไต้เสนอไป ผมเห็นด้วย 
ท่านพิเฃฐ ทินอยู่ ไต้เสนอให้จัดสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม เพ่ือทำให้ต้นทุนการผลิต หรือ



๓๓

นายถาวร บุปผาเจรญิ ผู้ทำโรงไฟฟ้าไม่ต้องกระทบต่อการจ่ายเงินของอบจ.ลำปาง หรืออปท. ซ่ีงอาจจะมีการ
ประธานสภาฯ ซือ้ขยะเขา้มาเลย ก็เห็นชอบ ซึง่เราจะต้องไตคุ้ยกันต่อไปว่าสภาแหง่นีอ้าจจะเปดิกรอบ

ใหฝ้า่ยบริหาร ไปดูแนวคิดเร่ืองการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ คงต้องหารือกันอีกคร้ัง 
- ขอเชญิฝ่ายบริหารขีแ้จง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห็สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายกอบจ.ลำปาง สว่นจงัหวัดลำปางทกุทา่น ฃอซืแ้จงในประเด็นแรกกอ่นเรื่องการปรับข้ึนค่ากำจดัขยะ

กเ็ปน็ไปตามทีจั่งหวดัลำปางตอ้งการทีจ่ะดำเนนิการเรือ่งการบริหารจดัการขยะจังหวัด 
ลำปางใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพราะในปจ้จบุนันี ้ในเขตอำเภอตา่ง  ๆ มีพ้ืนท่ีส่วน 
ใหญเ่ปน็พืน้ทีป่า่ มกีารลกัลอบทิง้ขยะไมถ่กูตอ้งตามกฎหมายในพืน้ทีป่า่ ก็ก่อให้เกิด 
มลภาวะมาก แมก้ระทัง่บรเิวณทีอ่ยูใ่นจงัหวดั เซ่น สถานทีใ่กลเ้คยีงกบัคนูยบ์รหิาร 
จดัการขยะของเรา กม็บีอ่ขยะเถือ่นอยู ่ ซึง่หลาย  ๆ ทา่นกค็งไตเ้หน็จากขา่ว มกีาร 
ลกัลอบนำขยะจากตา่งจงัหวดัมาทิง้ในพืน้ทีจ่งัหวดัลำปาง เพราะฉะนัน้กเ็ปน็เรือ่งที ่
จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเรา ไต้ร่วมมือกันเพ่ือท่าให้การ 
บริหารจดัการขยะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ในเรือ่งการเพิม่คา่จดัการขยะ ก็เป็นท่ีมา 
จงัหวดัลำปางกไ็ดเ้รยีกประขมุผา่นคณะกรรมการขยะและสงิปฏกิลู เพือ่จะบรหิาร 
จดัการตรงนีใ้หด้ยีิง่ขึน้ ตามทีไ่ตแ้ถลงไปแลว้วา่เราเองตอ้งรบัภาระคา่จดัการขยะ 
ประมาณ ยีส่บิลา้นบาทตอ่ป ี มาเปน็ระยะเวลา ๕ ปแีล้ว ต้ังแต่ป ี ๒๕:๕๙ เปน็ต้นมา 
จนถงึปนีี ้ซึง่ท่ีผ่านมาไม่ไต้มีการปรับแก้อะไร จะขอเปรยีบเทยีบใหเ้หน็งา่ย  ๆ วา่ ค่า 
จัดการขยะ ๑๕๐ บาท/ตนั ถือว่าเป็นค่าบริหารจัดการท่ีถูกท่ีสดุในประเทศไทย ท่านไม่ 
สามารถไปบรหิารจดัการขยะทีไ่หนในประเทศไทยไตถ้กูเทา่นีแ้ลว้ ขอเปรยีบเทยีบ 
จงัหวดัเขยีงใหม ่ เรยีกเกบ็คา่จดัการขยะ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท อาจจะเนือ่งดว้ยสภาพ 
พืน้ทีม่คีวามจำเปน็เพราะเขาเปน็เมอืงและขยะเยอะ ซึง่ตา่งจากจงัหวดัลำปางของเรา 
ในการทีเ่รากำหนดจดัการคา่ขยะ ก็ไต้มีการเจรจาตกลงกันในท่ีประขุมซึง่จังหวัดลำปาง 
ไต้เชญิ อปท.เข้าร่วมประขมุกนั ตอนแรกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางไต้เสนอสงู 
กวา่นี ้แต่อปท.ก็มีปิญหา ตามท่ีท่านสมาชิกไต้ข้ึแจงเพราะว่างบพฒันามีไม่สูงนัก ท่าให้ 
ไต้ประนิประนอมกัน ไต้หาตัวเลขทีเ่หมาะสมกบัทัง้ ๒ ฝา่ย ก็สรุปเป็นตัวเลขท่ีไต้เสนอ 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาไต้พิจารณาในวันน้ี คือปรับข้ึนปีละ ๗๐ บาท 
ถือว่าเป็นค่าดำเนินการท่ีไม่สูงมากนัก ค่อย  ๆ ปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะเห็นว่า 
เราไมไ่ตป้รบัขึน้ทเีดยีวทา่ใหอ้ปท.หอ้งถิน่ขนาดเลก็ลำบากมากนกั เรากไ็ต้มกีารปรับ 
เป็นแบบข้ันบันได เราใชร้ะยะเวลาประมาณ ๕ ปีในการปรับข้ึน ๕๐๐ บาท เรากถ็อืว่า 
เป็นราคาท่ีสูงพอประมาณแล้ว ในอนาคตอีก ๕ ปี ขา้งหนา้เราจะตอ้งมานัง่พจิารณากนั 
อีกคร้ังว่า ณ ตอนน้ัน คา่บริหารจดัการขยะเราสมควรทีจ่ะปรับเปน็อย่างไร ในเร่ืองการ 
จดัการขยะ ท่ีท่านสมาชิกไต้สอบถามเม่ือลักครู่ ในการบริหารขยะใหม้กีารคดัแยกอย่าง 
ถูกต้อง ขอเรยีนวา่กองสาธารณสขุกำลงัดำเนนิการอยู ่ เพราะวา่เปน็เปาิหมายมกีารคดั 
แยกขยะ และมกีารบรหิารจดัการขยะตน้ทางไตด้ ี ลา้เขาทำอยา่งนัน้ไตด้ ี ขยะทีจ่ะสง่ 
มายังศนูย์บริหารจัดการขยะของเรากจ็ะมปีริมาณไม่มาก ล้าหากคัดแยกไต้ต้ังแต่ต้นทาง 
ตามทีม่ขีอ้มลูจะเปน็ขยะอนิทรยีป์ระมาณ ๖๐ เปอรเ์ซน็ตแ์ลว้ ทีเ่หลอืกจ็ะเปน็ขยะร ี
ไซเคิลและขยะท่ีไม,สามารถท่าเป็นรีไซเคิลไต้ ล้าหากมีการคัดแยกอย่างดีแลว้เพือ่มาสง่



๓๔

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ใหศ้นูย์กำจดัขยะของเรา ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะน้ันตอนน้ีกอง
นายกอบจ.ลำปาง สาธารณสขุกำลังดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ อปท.ต่าง  ๆ ได้คัดแยกขยะท่ีต้นทางของ

เขาให้ดีมากข้ึน ภาระนีา้หนกัทีจ่ะขนสง่มายังศูนย์กำจัดขยะของเรากจ็ะลดตํา่ลง ในส่วน 
นีก้ก็ำลงัดำเนนิการอยู ่ในระยะยาวทีท่า่นไดส้อบถามมาเร่ืองการสร้างโรงไฟฟา้ขยะ ก็ 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เพราะวา่การทีเ่ราบรหิารจดัการขยะดว้ยวธิกีารฝงืกลบ อย่างทีท่ราบ 
กันไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ ย่ิงถ้าเปน็การฝงิกลบแบบธรรมชาติไมม่กีารปผู้าอะไรเลย 
ยิง่มปีญ้หามาก เพราะมลพษิตา่ง  ๆ จะซึมลงไปใต้ดิน ไนขณะทีศ่นูย์บริหารจัดการขยะ 
ของเรามกีารปพูืน้ดา้นลา่ง แตม่กีารใชง้าน ๕-๖ ปแีลว้ ตอนน่ีวั้สดอุปุกรณต์า่ง  ๆ ก็ 
เอ่ือมสภาพ ซ่ึงไม่แนใจว่าผ้าท่ีปูอยู1 ถ้ามีการฉีกขาด มีการร่ัว มลพษิตา่ง  ๆ ก็จะซึมลงไป 
ใต้ดิน เราก็ไม่ต้องการให้เกิดข้ึน แนวทางทีแ่ทบทกุจังหวัดดำเนนิการอยู่ในขณะนี ้ เป็น 
นโยบายของราขการ เปน็นโยบายของรัฐบาลกลาง คือต้องการส่งเสริมให้โรงไฟฟ้าขยะ 
เพือ่ทำใหก้ารบรหิารจดัการขยะไดม้ปีระสทิธภิาพ เพราะหากมกีารลงทนุในระดบัสงู 
ตามท่ีท่านสมาชิกได้อภิปราย ๒ พันล้านบาท ระบบต่าง  ๆ จะตอ้งทำเรือ่งการกกัมลพษิ 
ไดอ้ยา่งด ี การบริหารจัดการตรงนัน้ก็มรีายได้กลับคนืมาด้วย ก็เป็นนโยบายของภาครัฐ 
ด้วย เพราะฉะน้ัน ก็ฃอเรียนให้ทุกท่านทราบ เน่ืองจากเราไม่มีโอกาสได้แจ้งให้ทราบกัน 
อบจ.ลำปาง กไ็ดศ้กึษาเร่ืองนีอ้ยู่เปน็ระยะเวลาหนืง่แลว้ การดำเนนิการเพือ่พฒันาไปสู ่
การบริหารจัดการขยะของเราไปสูโรงไฟฟ้า ซ่ึงในคร้ังนียั้งไม่ได้นำรายละเอียดเช้ามาให ้
ทุกท่านได้รับทราบร่วมกัน แต่ในการประชมุสภาคร้ังต่อไปอาจจะได้นำผลการศึกษาว่า 
ในขณะน้ีมีเทคโนโลยีใช้กันอยู่ท่ัวไป ในปจ้จุบนัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดในหลาย  ๆ
จังหวัด ก็ได้ศกึษาและต้ังเฟา้ทีจ่ะดำเนนิการอยู่แล้ว ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่รียกว่า “ตรรกลับ” 
เป็นการเผาไหม้ท่ีใช้อุณหภูมิค่อนช้างสูงและเผาไหม้ค่อนช้างสมบูรณเ์ลย ทำให้มลพิษท่ี 
ออกมานอ้ยมาก ไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่ต้องมีตัวท่ีไปดักจับปล่องหลังจากการเผาไหม้ จริง 
เรือ่งเทคโนโลยีกส็ำคญั แตเ่รือ่งทีส่ำคญักวา่กค็อืผลกระทบทีเ่กดิกบัพืน้ทีห่รอืกบัผูท้ี ่
จะตอ้งสง่ขยะเชา้มายงัศนูยก์ำจดัขยะของเรา ผลกระทบทีเ่กดิจากพืน้ทีแ่นวทางทีเ่รา 
เห็นท่ีดำเนินการก็ต้องมีการต้ังกองทุนข้ึนมาในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าก็จะ 
คลา้ย  ๆ กบัโรงไฟฟา้แมเ่มาะ เพือ่ดแูลชมุขน อบจ.ลำปาง ศกึษาอยูว่า่ท ีอ่ ืน่ เขา 
ดำเนนิการอย่างไร พยายามทำใหก้องทุนนีไ้ด้มกีารดูแลชุมขนรอบ  ๆ อยา่งด ี กองทุนก็ 
ต้องมีมูลค่าพอสมควร ท่ีจะสามารถลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมซนได้ เป็นเป้าหมาย 
ของเราทีจ่ะดำเนนิการอยู่แลว้ และในเร่ืองผลตอบแทนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำปางจะต้องได้รับ เนือ่งจากเราเปน็เจา้ของพืน้ทีแ่นวทางในการดำเนนิการ คงจะเกดิ 
ศกัยภาพของ อปท.เซ่น อบจ.ทีจ่ะดำเนนิการเอง เพราะมมูีลค่าลงทนุสงูมาก ท่ีได้ศึกษา 
มาเขาลงทนุในรปูแบบการใหส้มัปทาน บรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการทำงานกจ็ะมารบั 
สัมปทานไป เรยีกงา่ย  ๆ วา่ (807 : 8น1๒ 0|ว6โล1:6 ลกช 7 โลก5^6โ) เม่ือรับไปแล้วก็
มากอ่สรา้ง ตอ้งเอาไปบรหิารจัดการ หลงัจากระยะเวลาทีก่ำหนดในสมัปทาน อาจจะ 
๒๐ ๓๐ หรือ ๕๐ ปี ก็แล้วแต่ กต็อ้งคนืกลบัมาใหผู้ท้ีเ่ปน็เจ้าของพืน้ที ่ อบจ.สำปาง ก็ 
เปน็ขอ้สรปุทีเ่ราไดศ้กึษามาวา่ทีอ่ืน่เขาดำเนนิการอยา่งไร กจ็ะเปน็แนวทางทีอ่บจ. 
สำปาง จะดำเนนิการเซน่กนั ขอเรยีนเบือ้งตน้ใหท้า่นสมาชกิไดร้บัทราบความ
คืบหน้า ขอขอบคุณ



๓๕

นายถาวร บปุผาเจรญิ ผมจะขอกระซับประเด็น หลายเร่ืองเราจะขออนุญาตในคร้ังต่อไป 
ประธานสภาฯ ดังน้ัน ผมจะขอมติท่ีประชุม

- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะดา้นการกำจดัขยะมลูฝอยและใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกนัจดัทำบรกิาร
สาธารณะ ด้านการกำจัดขยะมลูฝอยระหว่างองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดลำปาง
รวมจำนวน ๑๐๑ แห่ง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม,เห็นขอบอนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการ 
สาธารณะดา้นการกำจดัขยะมลูฝอยและใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ลำปาง ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกนัจดัทำบรกิาร 
สาธารณ ะ ด้านการกำจัดขยะมลูฝอยระหว่างองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปางกับองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดลำปาง 
รวมจำนวน ๑๐๑ แห่ง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ - ไม่มี - 

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติร่างบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและให้นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงนามในบ ันท ึกข ้อตกลงความ  
ร ่วมม ือก ันจ ัดทำบร ิการสาธารณ ะ ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น และ 
หน่วยงานอื่นในจังหวัดลำปาง รวมจำนวน ๑๐๑ แห่ง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
ตามหนังสีอที่ ลป ๕๑๐๐๙/ ๖๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
■ ต่อไป ๓.๗ ญัตติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ 
■ ตามข้อบังคับการประชุมได้กำหนดให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุม 

นายถาวร บุปผาเจริญ สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
ประธานสภาฯ วันเร่ิมสมัย ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป ดังน้ัน จึงขอให้สภาแห่งน้ีได้หารือ ว่าจะกำหนดวัน 
เร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเซิญ 

นายชาญณรงค์ มาเรียน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมชาญณรงค์ มาเรยีน สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง เขต ๒ อำเภอแมท่ะ ขอเสนอวนัองัคารที ่ ๒ เดอืน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เปน็วนัเริม่สมยัประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมัยท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



๓๖

นายถาวร บปุผาเจรญิ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

- ขอผู้'รับรอง - ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาขิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ - ไม่มี - ผมจะขอมติในท่ีประชุม

- ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบกำหนดให้วันอังคารท่ี ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕:
เป็นวันเร่ิมสมัยประขุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ค. ๒๕๖๕ โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๖ เสียง
■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบกำหนดให้วันอังคารท่ี ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
เป็นวันเร่ิมสมัยประขุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕โปรดยกมือ ■ ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๖ เสียง กำหนดให้วันอังคารที่ ๒ 
เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

■ ต่อ'ไป ๓.๘ ญตัติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
■ ขอให้สภาแห่งน้ีไต้กำหนดวันเร่ิมสมัยประขุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือ 
กำหนดวันเร่ิมสมัยประขุมสามัญ สมัยแรกหรือสมัยท่ีหน่ึง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ 

นายพเิซฐ ทินอยู่ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แมท่ะ สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมนายพเิชฐ ทนิอยู่ สมาขกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด

ลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ขอเสนอวันอังคารท่ี ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เปน็วนัเริม่สมยัประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอผู้'รับรอง - ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ - ไม่มี - ผมจะขอมติในท่ีประขุม

■ ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๖ คน ครบองค์ประขุม 
- สมาขกิทา่นใดเหน็ชอบกำหนดใหวั้นอังคารที ่ ๑๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เปน็วนัเริม่สมยัประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ จำนวน ๒๖ เสียง
■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดให้วันอังคารท่ี ๑๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เปน็วนัเริม่สมยัประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ ■ ไม่มี-

นติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๖ เสียง กำหนดให้วันอังคารที่ ๑๔
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง



นายถาวร บุ'ปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระที่ ๔

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

-ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอในวาระน้ีฃอเชิญ 
-ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมพ.ต.ท.พมิล คงทอง ตำแหนง่ สมาชกิสภาองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง เขตอำเภอแมพ่รกิ ตามทีน่ัง่พงิการประชมุในวนันี ้ส่วนใหญ่ก็เบีน 
เร่ืองเก่ียวกับการโอนงบประมาณของปี ๒๕๖๔ คงจะลา่ขา้ หรือขัดข้องทางเทคนิคบาง 
ประการ แต่ก็'โม่เป็นไร เพราะเพือ่นสมาชิกส่วนใหญก็่เห็นชอบด้วย เพราะวา่เปน็ความ 
ตอ้งการและการเจรญิรุง่เรอืงขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ส่วนใหญ่งบประมาณท่ี 
โอนกอ็ยู่ภายในลำนกังาน ตอนนีเ้รามาอภปิรายถงึงบประมาณป ี ๒๔๖๔ เพราะวา่ใกล ้
ตวัเราเขา้มาแลว้ ก็คิดว่าเก่ียวกับงบประมาณปี ๒๔๖๔โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน คิด 
วา่คงจะมคีวามลา่ขา้ คงจะมกีารขัดข้องทางเทคนคิบางประการเหมือนกัน ส่วนใหญ่
กล็า่ขา้ ผมเชือ่เหลอืเกนิวา่ซาวบา้น แทบจะทัว่ทัง้จงัหวดัลำปางรอความหวงัจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยกตวัอย่าง อำเภอแม่พริกของผม ไปท่ีไหนซาวบ้านก็ 
ถามวา่โครงการโนน่จะมาเมือ่ไหร ่โครงการนีจ้ะมาเมือ่ไหร ่ ผมกบ็อกว่ารออกีนดินึง่ 
ตอนนีก้ำลงัดำเนนิการ และผมกม็คีวามเชือ่เหลือเกนิว่าเพือ่นสมาชิกทกุพืน้ทีค่งจะเปน็ 
เหมอืนอำเภอแมพ่รกิ ผมยกตวัอยา่ง ลา้หากพืน้ทีข่องใครเรยีบรอ้ยแลว้ผมขอแสดง 
ความยินดีด้วย เมือ่เข้าตอนผมขับรถมากม็ผีูรั้บจ้าง ขอไม่เอ่ยนาม โทรศัพท์มาสอบถาม 
ผมว่า ทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขา้จงั ผมก็ถามว่าข้าเร่ืองอะไร ดำเนิน 
โครงการกส็า่ขา้ สง่มอบงานกข็า้ เบกิเงนิกข็า้ เขาพดูแบบนัน้ ผมกบ็อกว่าผมจะลอง 
ประสานกบัผู้บริหารหรือผูท้ีมี่สว่นเกีย่วข้อง ตังนัน้กข็อฝากทา่นประธานช่วยประสาน 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับการดำเนนิโครงการก็อย่าให้ส่าข้าจนเกินไป และถ้าเขาสง่ 
งานแล้วกฃ็อความกรุณาทา่นประธาน ไขลานหน่อย ใหเ้ขาไปตรวจ หรือรับเร่ืองใหเ้ขา 
ล้าผิดก็ให้แก้ไขกันไป ลา้เขาทำงานเรยีบรอ้ยกน็า่จะอำนวยความสะดวกใหเ้ขา ท่ีผมพูด 
มาน่ึผมเองไม่ได้เป็นผู้รับเหมา แต่ผู้รับจ้างเขาได้สอบถามมา คิดว่าต่อไปน้ีก็คงดีกว่าเดิม 
คงจะไมส่า่ขา้ และประเดน็เกีย่วกบัการประสานไปยงัทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั ก็ฃอ 
ความกรณุากระขบัเวลา ขอความขดัเจนดว้ยวา่สามารถดำเนนิการไดห้รือไมไ่ด ้ ก็ตอบ 
มาคำเดยีว ถ้าหากไม่สามารถทำได้เราก็ไม่ต้องทำ แตพ่ืน้ทีใ่กลเ้คยีงเชน่ จังหวัดลำพูน 
จงัหวดัตาก ทีผ่มทราบขอ้มลูมาเขากท็ำได ้ กฃ็อฝากทา่นประธาน และหนึง่เรือ่ง 
โดยเฉพาะไฟฟา้ถนนโซลา่เซลล ์ บริบทเหมอืนกนั แต่พืน้ทีไ่ม่เหมอืนกัน โดยเฉพาะ 
อำเภอแมพ่รกิ ยกตวัอยา่งมถีนน ๑ สายทาง ซาวบา้นไดส้อบถามมาวา่ทีเ่ราไป 
ดำเนินการแล้วซาวบ้านได้รับผลประโยชน์ บีองกันอุบ้ติเหตุได้ แต่มือยู่ ๑ สายทาง กอง 
ชา่งไดเ้ขา้ไปลำรวจแลว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ผมกบ็อกวา่เดีย๋วคงจะได ้ก็ฃอฝากท่าน 
ประธานเหมือนกัน เม่ือชาวบ้านมีความต้องการ เราเป็นพีใ่หญเ่ราก็ต้องตอบสนองความ 
ตอ้งการของซาวบา้น ผมกห็วงัเหลอืเกนิวา่พีใ่หญเ่ราคงดแูลซาวจงัหวดัลำปางทีเ่ขาม ี
ความเดือดร้อน ผมจะไม่รบกวนเวลามากไป ตอนน้ีท่ีเข้าใกล้มาจริง  ๆ ก็คือภัยแล้ง ภยั
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แล้งใกล้จะมาเยือนแล้ว เราในฐานะพ่ีใหญ่ก็น่าจะมีการเตรียมการเพ่ือตอบสนองความ 
ต้องการของพ่ีน้องชาวจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะบางแห่งฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางก็ต้องนำรถบรรทุกไปจอดไว้เลยเพ่ีอบรรทุกน้ําให้ซาวบ้าน ผมก็ไม,อยาก 
เจอสภาพน้ัน ถ้าหากเราพอมีศักยภาพพอนา่จะหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวใหต้อบ 
โจทยซ์าวบา้นไต ้กฃ็อฝากไวว้า่ภยัแลง้เริม่เขา้มาแลว้ หากวา่เรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะชว่ย 
ซาวบ้าน เรามคีวามตัง้ใจอยู่แลว้แตว่่าเรายังไมต่อบโจทย์ ยังไม่ตรงประเด็น อยา่งเชน่ 
ปทีีผ่า่นมากต็อ้งซอขอบคณุองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ท่ีนำรถบรรทุกน้ัาไป 
ประจำไมว่า่จะเปนีอำเภอแมพ่รกิ อำเภอเถนิ ก็ไต้แก้ปัญหาแค,ปลายเหต ุ ดังน้ันตอนน้ี 
เริม่ใกลเ้ขา้มาแลว้ เราตอ้งหาทางคดิแกไ้ขปญัหาทีต่น้เหต ุ ผมกฃ็อรบกวนเพยีงเทา่นี ้
ขอขอบคุณ

- ฃอเซิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง กระผมนายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขตอำเภอเสริมงาม ขออนุญาตต่อยอดของท่านพิมล คงทอง ท่ีท่านบอก 
วา่ พ่อแม่พ่ีบ้อง สงัคมเรา รองบประมาณกนัอยู่ จริง  ๆ แล้ว เราอยากจะนำเรยีนฝา่ย 
บรหิารฝากไปยงัหนว่ยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้หมด เรามาดขูอ้มลูแลว้ป ี ๒๕;๖๓ ก็ยังไม่ 
เสร็จ ๒๕;๖๔ ก็ยังไม่เสร็จ ถา้เรามาประชมุกนัเอง การประชมุซบัเคลือ่นกระบวนการ 
ฝ่ายบริหารต้องตำเนนิการ ตอนน่ีในฐานนะท่ีผมเปีนสมาขิก ไมใช่โควต้าของ สจ.คนน้ัน 
คนน้ี เราดดักรองงบประมาณมาจากซาวบา้นทีเ่ดอืดรอ้น เราไมอ่ยากใหม้กีารกำหนด 
กฎเกณฑอ์ะไรมากมาย แตเ่ราอยากรู้วา่ปญัหาทัง้หมดเกดิจากอะไร ลองมาน่ังหารือกัน 
ดีหรือไม่ เหมือนกับท่ีท่านพิมล คงทอง บอกว่าส่งงานไปแล้วทำไมถึงเบิกเงินไม่ไต้ ต้องดู 
กระบวนการ เรามหีลายกอง ทีมี่สว่นร่วมในการทำงบประมาณ งบประมาณเสร็จแลว้ 
เบกิเงินอย่างไร ฝากฝ่ายบริหารทำ ^ อบ ร่วมกันว่ามันติดซัดเร่ืองตรงไหน เรากอ็ยาก 
ให้สมาขิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีไปรับปากซาวบ้านไวไม่ว่าจะเป็นงานเร่ืองแหล่งน้ัา หรือ 
งานสาธารณปูโภคทัง้หมด ฝา่ยนติบิญัญตัริบัเรือ่งดดักรองงบประมาณทีม่าจากความ 
ต้องการของซาวบ้านจริง  ๆ เรามโีครงการเปน็ข้อบญัญติัออกมาไต้ ทกุอำเภอ อยา่งเชน่ 
อำเภอเสริมงามอยากไต้งบประมาณสองร้อยล้านสามร้อยล้านบาทตามเปาัประสงค์ซอง 
ซาวบ้านท่ีฃอไว้ แตเ่นือ่งจากเรามขีอ้กำหนดกฎเกณฑว์า่งบประมาณเรามจีำกดั รายไต ้
ประจำป ี เงนิอดุหนนุเขา้มาหลายเรือ่ง เรากอ็ยากจะตอบสนองซาวบา้นในแตล่ะป ี
ตอนนีก้เ็ขา้ใจทา่นสมาขกิเกา่  ๆ กย็งัเหลอืสบิกวา่คน สมาขิกใหม่ก็สิบกว่าคน หากมา 
สอบถามสมาขกิเกา่บริบทตรงนัน้เราตอบเองไมไ่ดท้ัง้หมด ตอนนีเ้ราอยากรูว้า่มนัตดิ 
ข้ันตอนไหน เช่น การขออนุญาตหรือไม่ แบบแปลน ประมาณการเสร็จหรือไม่ ผมว่าทุก 
ข้ันตอนมีความสำคัญในการจะจัดหาเพีอ่ตอบสนองสงัคมทีเ่ขาต้องการไตรั้บประโยขน ํ
จากตรงนัน้ ตอนนีก้ยัแลง้กก็ำลงัจะคบืคลานเขา้มา เหมอืนกบัทา่นพมิล คงทอง 
อภปิรายไว้แลว้ ต่อไประบบสาธารณูปโภคท้ังหมด ผมอยากฝากฝา่ยบรหิารวา่ถา้หาก 
กำลังคนในการสำรวจออกแบบ หรือการทำงบประมาณทุกหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง '
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ท่ีผ่านมาคือเราข้ึนเร่ืองไปก่อน เรามีซ่ือโครงการน้ันโครงการน้ี เราจะตอ้งเขา้ใจวา่ขาด 
แคลนบุคลากร ในเร่ืองการสำรวจออกแบบ หรือมีการปรับบริบท หรือแนวทางใหม่ของ 
กจิกรรม เราอยากจะใหฝ้า่ยบรหิารลองประสานดวูา่จะมขีัน้ตอนตรงไหนบา้ง ตอนนี ้
แบบประมาณการก็ไม่เสร็จ การจัดหาไม่เสร็จ ก็ข้ึนเร่ืองไม่ไต้ความต้องการท้ังหมด และ 
ผมกม็แีนวคดิทีเ่คยทำงานมา ถา้บคุลากรในองคก์รไมพ่อจรงิ  ๆ เรากม็รีะเบยีบที ่
สามารถใช้งบประมาณของเรา ถ้าบุคลากรออกแบบหรือสำรวจไม่ทัน ก็สามารถมีตาราง 
ให ้มีมติครม.ด้วย หาองค์กรอ่ืนมาเพ่ือให้ทันกับการประขุมสภา เพ่ือมีงบประมาณต่อไป 
ทีผ่่านมาผมเป็น สจ.มาปีน้ีสมัยท่ีหกแล้ว ทีผ่่านมาทกุเร่ืองง่ายทัง้หมด ทำแบบตามหลัง 
ถ้างบประมาณฉบับใหม่ ผมขอเสนอแนะไต้หรือไม่ แบบประมาณการตอ้งเสร็จเรียบร้อย 
ก่อน หากติดขัดข้ันตอนไหนเราสามารถขึน้เร่ืองการขออนญุาต ทุกหน่วยงานของทสจ. 
หรือปา่ไม ้ ถ้าติดบญีหาอะไร กต็อ้งมพีกิดัตอ้งมแีบบประมาณการ แลว้ใหฝ่้ายนติิการ 
ของเราเสนอเร่ืองเข้าไป ตอนน้ีถ้าเสนอเร่ืองเข้าไปก็คงเหมือนท่ีเป็นอยู่ทุกวันน้ีโครงการ 
ขุดลอกตรงน้ัน หน่วงน้ัาในแผ่นดินตรงน้ี ไม่มแีบบประมาณการ ไม่มีพิกัด เราไม่รู้จะไป 
ขออนุญาตใคร ตอนนี้มบีางทา่นไปขออนญุาตเรียบร้อยแลว้ แต่ทสจ.กถ็ามว่าแบบพิกัด 
คุณอยู่ไหน และเราจะได้รู้ว่าการขออนุญาตการใช่พ้ืนท่ีป่า ท่ี นสล. ท้ังหมด ต้องมีแบบ 
พกัิดใหเ้ขาดูว่าเราขออนญุาตกีต่ารางเมตร อย่างเช่นป่าไม้ไมให้เกินย่ีสิบตารางกิโลเมตร 
แต่ตอนนีเ้รามีแค่ซือ่โครงการการไปขออนญุาตเขาก็ตอ้งรอ เพราะไม่มีแบบแปลน ไม่มี 
พิกัด ไม่มีขนาดความกว้าง ความยาว ตอนน้ีเราเสนอเร่ืองไปไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปท่ีดิน ป่า 
ไม้ ทกุหนว่ยงานกต็อ้งถามหมดเขาอยากดแูบบแปลน ปริน้แผนทีท่างอากาศของ 
6๐๐5๒ ๓ลเว พิกัด ไมใช่ให้เขาไปออกแบบให้เขาดู เราขออนญุาตเขาพรอ้มกบัซือ่ 
โครงการ และระเบียบท้ังหมด และขอฝากเร่ืองทีท่อ้งถ่ินขนาดเล็ก เขาฝากมา เทศบาล 
อบต. การขออนุญาตทำไมต้องใหเ้ขาขออนญุาต เขาก็ไม่รู้จะใข้แบบอย่างไร และให้เขา 
ไปขออนุญาตท่ีดินต่อ เขาก็บอกว่าไมใช่งบประมาณของเขา ซ่ืงทีผ่่านมาก็เปน็แบบนี ้วน 
ไปเวียนมา จริง  ๆ แล้ว ทุกโครงการท่ีมีการขออนุญาต ให้หน่วยงานท่ีเป็นต้นสังกัดของ 
งบประมาณให้ขออนุญาต ผมว่าคิดว่าท่ีขอกันไปขอกันมารอคำตอบ สดุทา้ยเจอคำตอบ 
วา่อบจ.ขออนญุาตเอง เขาบอกวา่ไมม่แีบบแปลนอกี คอืตอ้งมเีอกสารแนบเรือ่งไป 
ท้ังหมด ก็ไต้ปรึกษาหารือกับพ่ื  ๆ น้อง  ๆ กฝ็ากบริหารลองพจิารณา การทำ เทอบ ว่า 
ในองคก์รเรามนัตดิขดับญีหาเรือ่งอะไรบา้ง เช่น การเบกิจา่ยหรอืการจดัทำขอ้บญัญตั ิ
ท้ังหมดมันติดขัดตรงไหน ส่งงานไปแล้วติดขัดตรงไหน ผมว่าถ้าเราไต้มานัง่ปรึกษาหารือ 
กัน นา่จะทำใหก้ารทำงานขององคก์รเราราบรืน่ และผมอยากจะเสนอแนะ ท่ีสมาซิก 
หลายท่านท่ีได้สอบถามเพราะตอนน้ีระบบ ระเบยีบเยอะขึน้ ซ่ึงข้อสรุปไม่ใช่หน้าท่ีของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมาซิกสภา ต้องสรุปจากฝา่ยบริหารและนำบญีหามาคยุกนั และจะ 
ไต้ตอบโจทย์ของสมาซกิท่ีไต้รับปากจากซาวบ้านมา ทีค่ดักรองงบประมาณมา ผมก็ฃอ 
เสนอแนะไว้ตรงน้ี ขอขอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอเซญิท่านบุญเลิศ แสนเทพ
ประธานสภาฯ

๓๙



นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายกฤศนํวัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

เรียนท่านประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายบญุเลศิ แสนเทพ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ ผมอยากนำเสนอต่อยอดเร่ืองถนน เน่ืองจาก 
พ้ืนท่ีผมมีถนนท่ีใช้งบประมาณขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการ 
อย่างเซ่นถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และเราปรับเป็นถนนหินคลุกหมดแล้ว ผมอยากให้ข้ึน 
ทะเบยีนเปน็ถนนสายทาง ลา้หากขึน้ทะเบยีนเปน็ถนนสายทางเรยีบรอ้ยเรากส็ามารถ 
ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนมาพัฒนาก็ได้ ถนนหนิคลุกอายุการใช้งานอย่างน้อยก็สอง 
ปสีามปมีนักเ็ริม่เสยี เพราะว่าไม่มกีารบอีงกนัหนา้ดิน ผ่านฤดูฝน ดินมันก็เสีย ล้าปรับ 
ข้ึนไปเปน็ถนนลาดยางมนักจ็ะคงทน และทำให้ซาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ เซ่นถนนสาย 
บ้านใหม่ -  ผาลาด ผ่านสามถีงส่ีตำบล บ้านใหม่ตำบลดอนไฟผ่านตำบลหัวเสือไปตำบล 
แมท่ะทะลถุงึบา้นผาลาดกเ็ชือ่มตำบลพระบาทอำเภอเมอืงแลว้ อีกส่วนหน่ึงก็อย่างบ้าน 
ใหมไ่ปตำบลหวัเสอืไปถงึบา้นหว้ยรากไมอ้นันีก้ต็ำบล สบบาีดแลว้ กบัอกีสายทาง
สายทางขององค์การบริหารสว่นจังหวัดมบีา้นอ่อม - สบเบาีะ ซ่ึงเป็นถนนรพข.เดิม ป่า 
ตัน ตำบลนาครัวมาตำบลดอนไฟ วันนีจ้ากบา้นสบเบาีะมาถึงบา้นใหม่ ทำถนนหินคลุก 
หมดแล้ว แต่ผมก็อยากใหข้ึน้ทะเบยีนเปน็ถนนสายทางขององศ์การบริหารสว่นจังหวัด 
ล้าเราไปหา อบต.เขากบ็อกว่าเปน็ถนนของ อบจ. เพราะอบจ. เคยทำไว ้ผมก็อยากนำ 
เรยีนใหฝ้า่ยบรหิารใหข้ึน้ทะเบยีนเปน็ถนนสายทางขององศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ขอฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ
สรุปประเด็นของท่านบุญเลิศ แสนเทพ เสนอให้ฝ่ายบริหารรวบรวมการข้ึนทะเบียน 
ถนนสายทางทีอ่บจ.ลำปางไดด้ำเนนิการแลว้ ผมจะสรุปเปน็ข้อ  ๆไปเลย เพราะฝา่ย 
บริหารจะได้ข้ึแจงง่าย - ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์
เรียนท่านประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายมิตร ธรรมวงศ์ ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา เนือ่งจากเลยเวลามาพอสมควรแลว้ ผมจะขอสรุป 
ประเดน็ ผมอยากจะฝากเรือ่งนีถ้งึกองชา่ง ในงบประมาณตัง้แตป่ทีีผ่า่นมาจนถงึป ี
บีจจุบัน ผมดูว่าบางคร้ังชา่งทีดู่แลในพืน้ทีเ่ราไมไ่ด้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ 
ลำดับต่อไป ผมอยากจะใหท้า่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง ขออนญุาตเอย่นาม ชว่ยวิเคราะห ์
หรอืกำขบัชา่งนดิหนึง่ วา่โครงการทีอ่ยูใ่นขอ้บญัญตั ิ ชา่งแตล่ะคนเขาไมไ่ดล้ำดบั 
ความสำคญัอะไรเลย อะไรท่ีควรจะทำก่อน-หลัง อย่าไปทำปา่ชา้กอ่นแหลง่นํา้ อย่าไป 
ทำกอ่นบรเิวณทุง่นา พอถงึฤดกูาลฝนมามนัทำลำบาก ฉะนัน้ขอใหล้ำดับความสำคัญ 
หน่อยว่าส่ิงไหนท่ีควรจะทำ หรือสอบถามสมาขิกก็ได้ว่าส่ิงไหนควรจะทำ ในความเปน็ 
จริงนายชา่งวิเคราะหไ์ด ้ขอฝากเร่ืองน้ีด้วย 
- ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน

เรียนท่านประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายกฤศนํวัต ประสาน ตำแหน่ง สมาขิกสภาองศ์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขตอำเภอเมอืงปาน ผมมปีระเดน็ทีจ่ะอภปิรายอยู ่ ๓ ประเดน็ 
ประเด็นแรกขอขอบคุณทางท่านนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและผู้บริหาร



นายกถุศน์วัต ประสาน ทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการโซล่าเซลล์ท่ีบ้านสบลี ท่ีได้ย้ายจุดติดต้ังลงมา 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน ประมาณ ๑๘ จุด ก็ฃอเป็นตัวแทนของพ้ืนท่ีซอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีด้วย ประเด็นท่ีสอง

ผมอยากจะทราบความคบืหนา้ของโครงการพขืคกืษาและพซืสทนุไพรพืน้ถิน่และ 
ส่งเสริมอาขีพราษฎรดอยลังกา ซ่ีง,โครงการน้ีมีค'วามสำคัญคือเป็นการสนับสนุนการ,ไข้ 
ฎมปีิญญาวิทยาการสูก่ารพึง่พาตัวเองและการจัดการพืน้ทีเ่พือ่เพิม่คกัยภาพการพฒันา 
อาซพี การทอ่งเทีย่วเฃงิอนรุกัษ ์ สรา้งอาชพีสรา้งรายไดไ้หก้บัประขาขน ให้พ้ืนท่ีมี 
คณุภาพชวีติทีด่ฃี ีน้และเปน็การเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งหนว่ยงานภาครฐัและ 
ประซาซน ไมว่า่จะเปน็ทัง้บา้ไม ้อทุยาน อบจ.สำปาง และหนว่ยงานทอ้งถิน่ ปีญหา 
ตอนน้ีคือ ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยากทราบความคบืหนา้ของโครงการนีว้า่ 
บ้จจุบันน้ีอยู่ถึงข้ันไหนแล้ว เพราะโครงการน้ีไม่ไซโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ว่า 
โครงการน้ีสังกัดหน่วยงานยุทธคาสตรัโดยตรง ซ่ีงน่าจะไม่มีโครงการจำนวนมากเกิดข้ึน 
ในหน่วยงานน้ี ณ วันน้ีวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ เคยปรึกษากันมาแล้วว่าจะใหง้านจบภายใน 
วันท่ี ๑ กนัยายน หรอืปดีงบประมาณ ซึง่ลา้หากนบัระยะเวลาตอนนีก้ป็ลายเดอืน 
กมุภาพนัธแ์ลว้ ลา้ทา่นยงัไมร่บีทำงาน ณ เวลาน ีจ้ะเหลอืเวลา มนีาคม เมษายน 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ทา่นจะเหลอืระยะเวลาทำงานใหค้ณะวจัิยแค ่
๕ เดือน เป็นท่ีรู้กันว่าการทำงานวิจัยเวลาสอดคล้องกับคุณภาพของงาน ท่านให้เวลากับ 
งานนอ้ย คณุภาพทีท่า่นไดม้ากจ็ะนอ้ยตาม ผมอยากทราบวา่ตอนนีท้า่นจะยงัทำ 
โครงการนีต้อ่อยู่หรือเปลา่ ผมจะได้มีคำตอบให้กับประขาซนของผม ถ้าท่านไม่ผลักดัน 
ต่อก็ฃอใหท่้านบอกมา แตถ่า้ทา่นจะทำงานตอ่กฃ็อใหท้า่นบอกเลยวา่ปจ็จบุนันีท้ำถงึ 
ขัน้ตอนไหนแลว้ และจะทำใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเมือ่ไหร ่ ขอไดโ้บร้ดเหน็ใจกบัผู ้
ประสานงานและกผ็ูท้ีท่ำงานดว้ย เพราะเวลา ณ ปจ้จุบนันีเ้หลอืนอ้ยลงทกุท ี เวลาที ่
น้อยลงมันทำให้โอกาสการทำงานน้อยลง ขอฝากเร่ืองน้ีไว้ด้วย ขอขอบคุณ 

นายถาวร บปุผาเจริญ ขอขอบคุณท่านกถุศน์วัต ประสาน ท่ีได้รับฟ้งมาจากท่านสมาซิกจะมีปีญหาเร่ืองการ 
ประธานสภาฯ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ส่ิงหน่ึงท่ีผมคิดไว้ด้วยท่านนายกมีภารกิจตอนบ่ายโมง ผมเลยจะ

หารือสมาซิก ถ้าหากผมจะนัดประขุมภายในอาทิตย์น้ีท่านสมาซิกจะสะดวกหรือไม่ เพ่ือ 
จะหารอืในเรือ่งวาระอืน่  ๆ และประกอบกบัเราจะไดป้ลดัคนใหมเ่ขา้แลว้ซึง่จะเปน็ 
ผู้ปฏบิติังานกับเราโดยตรง จะได้มารันทราบปญิหาทีเ่ราพดูกนัหลาย  ๆ ป้ญหา และผู้ท่ี 
ปฏิบัติจริงคือท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางคนใหม่มาเราจะได้พูดกันจบ 
ในครัง้เดยีว ลา้ขว่งบา่ยนีเ้ราประขมุตอ่ในความคดิผมทา่นนายกตดิภารกจิตอ้งเดนิทาง 
ไปปฏิบัติภารกิจ ถา้เราคยุกนั ก็เหมือนวนอยู่ท่ีเดิม คยุกนัเฉพาะฝา่ยนติบิญัญต้ฝิา่ยเดยีว 
ไม่ทราบว่าท่านปลัดคนใหม่จะมาเม่ือไหร่ -ขอเซิญท่านนายกข้ีแจง

นางสาวตวงรัตน ์โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง สว่นจงัหวดัสำปาง กอ่นอืน่ขอตอบคำถามทา่นประธานสภา ทา่นปลดัทา่นใหมก่จ็ะ

เดนิทางมารบัตำแหนง่ในวนัที ่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๕ กจ็ะเปน็วนัทีค่ณะจากจงัหวดั 
เชียงใหม่จะมาส่งท่าน เราจะได้ตอนรับท่านปลัดเป็นวันแรก ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติงาน 
ฝา่ยบรหิารเรากจ็ะมกีารประขมุเจา้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปาง และหัวหน้า 
สว่นราซการทุกคนเพือ่ท่ีจะให้ท่านปลัดได้ทำความรู้จักและได้มอบนโยบายในส่วนของ 
ฝ่ายปฏิบติักับเจ้าหนา้ทีท่กุทา่น เดือนมีนาคมน้ีก็จะเป็นเดือนแรกท่ีท่านได้เร่ิม



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ปฏิบัติงาน ตามความเห็นของท่านประธานท่ีจะขอเล่ือนไป ขอเรียนว่าเรากส็ามารถ 
นายก อบจ.ลำปาง ทำได้ แต่ในเบ้ืองด้นแล้ว จริง  ๆ หลาย ๆบีญหาท่ีท่านสมาซิกได้อภิปรายกันมา เวลาได้

ล่วงเลยมาแล้วจะขอใหท้า่นประธานพจิารณาว่าเราจะพกัรับประทานอาหารกลางวันกัน 
ก่อน แล้วมาคุยกนัต่อเพือ่ทีฝ่่ายบริหารและเจ้าหนา้ทีจ่ะได้มโีอกาสตอบคำถามได้ซีแ้จง 
ให้ท่านทราบถึงบีญหา อุปสรรคปิญหาต่าง  ๆ ในการทำงานว่าเพราะเหตุอะไร ตามท่ี 
ท่านสมาซิกได้สงสัยกัน ก็จะคำเนินการในช่วงบ่ายได้สามารถท่ีจะเล่ือนนัดประขุม 
ในชว่งบา่ยไดไ้หน  ๆ เรากค็ยุกนัแลว้อยากจะใหค้ยุกนัใหจ้บเลย จะไดต้อบคำถาม 
เพาะอาจจะลมืวา่ไดค้ยุไดซ้กัถามอะไรกนัไปบา้ง ขอใหท้า่นประธานสภาไดพ้จิารณา 
ขอขอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจริญ ล้าหากท่านนายกสะดวกท่ีจะประขุมต่อในภาคบ่ายต่อ ทางสภาก็ยินดีแต่ล้าหากท่านนายก 
ประธานสภาฯ ไม่สะดวก เรากจ็ะนดัอกีครัง้เพือ่คยุในเรือ่งของวาระอืน่  ๆ ซึง่ยงัอยูใ่นสมยัประขมุ

แลว้แตท่า่นนายกจะสะดวก ถา้หากทา่นจะประชมุตอ่หรือไปทำภารกจิ สภาก็ไม่ติดซัด 
อะไรอยู่แล้ว

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห้สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง สว่นจงัหวัดลำปาง เมือ่สกัครูไ่ดเ้รยีนใหท้ราบแลว้วา่สามารถทีจ่ะเลือ่นนดัชว่งบา่ยได้

จริง  ๆ เรายงัมสีมยัประขมุอยู ่ ๔๕ วัน เพราะฉะนัน้กอ็าจจะเปดิประขมุในเรือ่งอืน่  ๆ
ตอนนีก้จ็ะมเีร่ืองทีส่ว่นราชการไดส้ง่ไปเพิม่เตมิทีล่ำนกังานเลขานกุารองคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวัดอยู่แล้ว ก็จะได้มีการเปิดประขุม ในเร่ืองอ่ืน  ๆ ท่ีจะต้องการปรึกษาหารือกนั 
เพิม่เตมิ กส็ามารถดำเนนิการไดในการเรียกประขุมคร้ังต่อไป สำหรับวันนีก็้คิดว่าเด๋ียว 
เราพกัรับประทานอาหารกลางวันกนัแล้ว ก็กลับมาหารือกันต่อ ก็เข้าใจว,าปญิหากเ็ปน็ 
ปญ้หาทีเ่ราไดเ้คยปรกึษาหารอืกนัไปสกัระยะหนึง่แลว้ อยากจะใหส้ว่นราชการไดม้ ี
โอกาสช้ีแจงด้วย แล้วแต่ท่านประธานสภาจะพจิารณา ขอขอบคุณ 

นายถาวร บุปผาเจรญิ -ผมขอพักการประขุม ๕๐ นาที ขณะนีเ้วลา ๑๒.๕๐ น. จะเร่ิมประขุมต่อ เวลา
ประธานสภาฯ ๑๓.๔๐ น.

■ พักการประขุม ๕๐ นาที

นางสมพร กาไวย ์ บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชญิทา่นถาวร บปุผาเจริญ ประธานสภา
เสจานกุารสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำหน้าท่ีประธานดำเนินการประขุมตามระเบียบ

วาระ
นายถาวร บปุผาเจรญิ 
ประธานสภาฯ

นายพเิซฐ ทินฺอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ผมขอดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระต่อในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆ เชิญสมาซิก 
เสนอในวาระอ่ืน  ๆ
- ขอเชิญท่านพเิซฐ ทินอยู่
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่่นจังหวัดลำปาง กระผมนายพเิซฐ ทินอยู่ ต0าแหน่ง สมาซกิสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ลบืเนือ่งจากมสีมาซกิสภาไดห้ารอืประเดน็การ 
ซับเคล่ือนและติดตามสายทางหรือถนนสายทางชองอบจ. ผมเองกเ็หน็ว่าเรานา่จะใช้



นายพิเชฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

รูปแบบการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการคมนาคมประจำสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ผมขอเสนอท่านประธานสภา คัดเลือกคณะกรรมการประจำสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้านคมนาคม ขอขอบคุณ 
ท่านพิเซฐ ทินอยู่ จะเสนอให้คณะกรรมการคมนาคม มีจำนวนท้ังหมดก่ีคน

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง กระผมนายพเิซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น 
จงัหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับ 
การประชุมสภาห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕:๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๑๐๓ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาห้องถ่ินมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 
แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึง่ทีผ่า่นมาสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางเรามคีณะกรรมการ 
ดา้นตา่ง  ๆ อยูแ่ลว้ ประมาณ ๑๐ คณะ ในวนัน ีผ้มขอเสนอใหม้กีารเลอืก 
คณะกรรมการคมนาคม และขอเสนอใหค้ณะกรรมการคมนาคม มจีำนวน ๗ คน 
ขอขอบคุณ
สรุปว่าท่านพิเซฐ ทินอยู่ เสนอให้คัดเลือกคณะกรรมการคมนาคม ท้ังหมดจำนวน ๗ คน
- ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีป็นอัน'ว่า

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกคณะกรรมการคมนาคม และให้ 
คณะกรรมการคมนาคมมีจำนวน ๗ ท่าน
ต่อไปผมจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการคมนาคม จำนวน ๗ คน โดยดำเนินการเลือก 
ทีละคน เร่ิมจากคนทีห่นึง่ก่อนแล้วจีงเลือกในลำดับถัดไปทลีะคนจนกว่าจะครบจำนวน 
๗ คน ถา้การเลอืกกรรมการลำดบัใดมผีูเ้สนอเพยีงคนเดยีวผูน้ ัน้ไดเ้ปน็กรรมการ 
คมนาคม ตามข้อ ๑๔ คือ ถัามกีารเสนอซึอ่ผูส้มควรไดร้บัการแตง่ตัง้เพยีงตำแหนง่ละ 
หน่ึงคนให้ถือว่าผู้น้ันได้รับเลือก แต่ถ้าลำดบัใดมผีูเ้สนอเปน็กรรมการมากว่าหนึง่คน ก็ 
ตอ้งใขว้ธิเีลอืกตามขอ้ ๘ คอืเขยีนซือ่ตวั ซ่ือสกุลของผู้ถูกเสนอลงในบัตรเสร็จแล้วนำ 
บัตรใส่พานข้างหน้าท่ีจัดเตรียมไว้
- เชิญสมาชิกเสนอซ่ือคณะกรรมการคมนาคม คนท่ี ๑
- ขอเชิญ'ท่านพิเซฐ ทินอยู่
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมนายพเีขฐ ทินอยู่ สมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ขอเสนอท่านถาวร บปุผาเจริญ
- ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ -ไม่มี-
เปน็อนัวา่คณุถาวร บปุผาเจรญิ ไดรั้บเลอืกเปน็กรรรมการในคณะกรรมการคมนาคม 
คนท่ี ๑

- ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการคมนาคม คนท่ี ๒ เชิญท่านสมาชิกเสนอ
- ขอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์



นายธีรพล ศรีวงษ์
ส.อบจ.อ.งาว

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นางธยานี ศรีโรจนๆล 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายประสิทธ๋ึ เตซะปลก 
ส.อบจ.อั.เมืองลำปัาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายชาญณรงค์ มาเรียน 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

บายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายกฤศน์วัต ประสาน 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมนายธรีพล ศรีวงษ ์ สมาซกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั 
ลำปาง เขต ๑ อำเภองาว ขอเสนอท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง
- ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ -ไม่มี
เป็นอันว่าท่าน พ.ต.ท.พิมล คงทองไต้รับเลือกเป็นกรรรมการในคณะกรรมการคมนาคม คนท่ี ๒
- ต่อไปกรรมการคมนาคม คนท่ี ๓ เซิญท่านสมาซิกเสนอ
- ขอเซญิท่านธยานี ศรีโรจนกุล
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง ดิฉันนางธยานี ศรีโรจนกุล สมาซกิสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง เขต ๑ อำเภอแมเ่มาะ ขอเสนอท่านประสิทธ้ี เตชะปลูก

- ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ -ไม่มี
เป็นอันว่าท่านประสทิธ้ี เตขะปลูก ได้รับเลือกเปน็กรรมการในคณะกรรมการคมนาคม 
คนท่ี ๓
- ต่อไปกรรมการคมนาคม คนท่ี ๔ เซิญท่านสมาซิกเสนอ
- ขอเชิญท่านประสิทธ้ี เตชะปลูก
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ผมนายประสิทธ้ิ เตฃะปลูก สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง ขอเสนอท่านชาญณรงค์ มาเรยีน
- ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ -ไม่มี
เปน็อนัว่าทา่นชาญณรงค ์มาเรยีน ไต้รับเลือกเปน็กรรมการในคณะกรรมการคมนาคม 
คนท่ี ๔
- ต่อไปกรรมการคมนาคม คนท่ี ๕ เชิญท่านสมาซิกเสนอ
- ขอเชญิทา่นชาญณรงค์ มาเรยีน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง ผมนายชาญณรงค ์มาเรยีน สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๒ อำเภอแมท่ะ ขอเสนอท่านกฤศน์วัต ประสาน
- ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ -ไม่มี
เปน็อันว่าทา่นกฤศนวั่ต ประสาน ไต้รับเลือกเปน็กรรมการในคณะกรรมการคมนาคม 
คนท่ี ๕
- ต่อไปกรรมการคมนาคม คนท่ี ๖ เชิญท่านสมาซิกเสนอ
- ขอเชิญท่านกฤศม่วัต ประสาน
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง ผมนายกฤศน์วัต ประสาน สมาซิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง เขตอำเภอเมอืงปาน ขอเสนอท่านพิเฃฐ ทินอยู่



นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ -ไม่มี

เป็นอันว่าท่านพิเซฐ ทินอยู่ ไต้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการคมนาคม คนท่ี ๖
- ต่อไปกรรมการคมนาคม คนท่ี ๗ เซิญท่านสมาซิกเสนอ
- ฃอเชิญท่านฉันทพัฒน์ โนปิง

นางฉันทพฒัน ์โนปีง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สว่นจงัหวัดลำปาง ดิฉันนางฉันทพัฒน์ โนป็ง สมาซกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั

ลำปาง เขต ๖ อำเภอเมอืงลำปาง ขอเสนอท่านคุภารนันท์ เช้ือจ๋ิว 
นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี

เปน็อนัวา่ทา่นคภุารนนัท ิ เชือ้จิว๋ ไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการในคณะกรรมการคมนาคม 
คนท่ี ๗
เป็นอันว่าคณะกรรมการคมนาคม มีจำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย
๑. นายถาวร บปุผาเจริญ
เอ. พ.ต.ท.พิมล คงทอง
๓. นายประสิทธ้ี เตซะปลูก
๔. นายขาญณรงค์ มาเรียน
๔. นายกฤศน์วัต ประสาน
๖. นายพิเซฐ ทินอยู่ 

เช้ือจ๋ิว๗. นางสาวศุภารนันทิ
-ในวาระเร่ืองอ่ืน  ๆ มีสมาซิกท่านใดมีเร่ืองจะเสนออีกหรือไม่ 
- ขอเชิญท่านพิมล คงทอง

พ.ต.ท.พิมล คงทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่พริก สว่นจังหวัดลำปาง กระผมพ.ต.ท.พมิล คงทอง ตำแหนง่ สมาซกิสภาองคก์ารบริหาร

สว่นจงัหวดัลำปาง เขตอำเภอแมพ่รกิ นีเ่ปน็เพยีงขอ้เสนอของผมอยากจะฝากไปถงึ 
ผูอ้ำนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ เกีย่วกบัโครงการทีเ่สนอ ถา้หากเราไม ่
ระบุพิกัดจะได้หรือไม่ สมมุติว่าเราจะสร้างถนนหน่ึงเส้น เรายังไม่ต้องระบุพิกัด เราระบ ุ
เพยีงจุดจากตำบลนีไ่ปตำบลนัน้ หรือว่าจากหมู่บ้านน้ีไปหมู่บ้านน้ันโดยท่ีเรายังไม่ต้อง 
ระบพุกิดัถา้เราจะตำเนนิการจรงิ  ๆ ชา่งไปสำรวจแลว้คอ่ยระบพุกิดัเปน็อยา่งนีพ้อจะ 
เป็นไปได้หรือไม่ขอหารือ ขอขอบคุณ 

นายถาวร บุปผาเจริญ -ฃอเชญิฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ทิสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง สว่นจงัหวดัลำปาง ขออนญุาตขีแ้จงประเดน็ทีท่า่นสมาซกิหลายทา่นไดส้อบถามมา

หลาย เร่ืองการปฏิบ้ติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็จะมีประเด็นท่ีท่าน 
ได้สอบถามมาประมาณ ๔, ๔ ประเด็น รวมท้ังท่านพิมล คงทอง สอบถามด้วย เดีย๋วจะ 
ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดต้อบคำถามในรายละเอยีด เม่ือสักครู่เราไม่ได้ตอบคำถามกัน 
ทันที ก็คิดว่าจะได้มีการสอบถามปิญหาการทำงานเพิม่เติมอีก ท่านสมาซิกท่านพิเซฐ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห้สุนทร ทินอยู่ ได้ลุกข้ึนอภิปราย ก็นีกว่าท่านจะไดส้อบถามปัญหา แต่ท่านได้เสนอคัดเลือก
นายก อบจ.ลำปาง คณะกรรมการคมนาคม ตรงนีก้ฃ็ออนญุาตเรยีนสอบถามในฐานะฝา่ยบรหิาร จริง ๆ

แลว้อยากจะใหท้า่นไดข้ึแ้จงเหตหุลกัการของการตัง้คณะกรรมการชดุนี ้ เพือ่สมาซิก 
หลายทา่น รวมทัง้ฝา่ยบรหิารและเจา้หนา้ทีส่ว่นราชการกจ็ะไดท้ราบวตัถปุระสงค ์
หลกัการ เหตใุนการคดัเลอืกคณะกรรมการชดุนี ้ เพือ่จะเปน็ประโยชนใ์นการทำงาน 
ต่อไป อาจจะขอใหท้า่นกรณุาชีแ้จงหลงัจากทีฝ่า่ยบรหิารไดข้ีแ้จงขอ้มลูทัง้หมดแลว้ 
เร่ืองแรกท่านได้สอบถามมาของกระบวนการข้ันตอนการทำงานท่ีล่าข้า ตามท่ีได้ 
สอบถามกับเจ้าหนา้ท่ีในเร่ืองของการล่าข้าในการทำงาน ก็เข้าใจว่ามีปัญหาอยู่สอง 
ประเดน็ ประเดน็แรกคอืเรือ่งของอตัรากำลงัซึง่เรามเีจา้หนา้ทีห่รอืบคุลากรในการ 
ทำงานอาจจะนอ้ยกวา่การทำงานทีเ่ราไดรั้บมอบหมาย ประเดน็หนึง่กเ็ปน็เพราะวา่เรา 
ไดม้โีครงการใหม่ๆ  เกดิขึน้ดว้ย ในสว่นของผูบ้รหิารชดุใหมท่ ีเ่ขา้มาทำงานแต ่
รายละเอยีดจะใหเ้จา้หนา้ทีไ่ดข้ึแ้จง วา่ลา้ขา้อยา่งไร กำลงัของผูป้ฏบิตังิานมจีำนวน 
เท่าไหร่อย่างไร เพียงพอต่อการทำงานหรือไม่ ส่วนเร่ืองท่ีสองก็เป็นเร่ืองของการใช้พ้ืนท่ี 
ตรงน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีได้ปรึกษาหารือกันอยู่หลายคร้ังแล้ว ฝ่ายผูบ้ริหารกพ็ยายามทีจ่ะแกไข 
ปญัหาให ้ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีก่องชา่งไดร้วบรวมขอ้มลูเพือ่ทีเ่ราจะไดไ้ป 
ดำเนนิการจัดการให ้เร่ืองการใช้พ้ืนท่ีก็มีประเด็นอยู่ ๓ เร่ือง คือเร่ืองของการใช้พ้ืนท่ีป่า 
ซ่ึงตอนน้ีได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ได้มอบหมายท่านรองพิษณพุล ประสาน เป็นผู้
ประสานการขอใบอนญุาตใชพ้ืน้ที ่ เรือ่งตอ่ไปกเ็ปน็เร่ืองของการใชพ้ืน้ที ่ นสล. เดิมท่ี 
ผา่นมากจ็ะมปีญัหาเรือ่งการสอบถามกนัไปมา ระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปางกบัอปท.ในพืน้ที ่ บางพืน้ทีเ่ปน็ทีข่องเอกซนกท็ำใหต้ดิขดัปญัหา ตรงน้ีก็'ได้ 
พยายามแลไ้ขปรบัปรุงการทำงานตามขัน้ตอนไปแลว้ อีกประเดน็ นา่จะเปน็เรือ่งของ 
กรมเจา้ทา่ ต้องมกีารขอใบอนญุาตในการทำโครงการต่าง  ๆ ซ่ึงอยู่ใน ลำนํา้ ลำหว้ย 
รวมทัง้แมน่ํา้สายตา่ง  ๆ ซึง่กไ็ดร้วบรวมขอ้มลูใหท้างเจา้หนา้ทีก่องชา่งไดด้ำเนนิการ 
เมือ่สกัครู่มทีา่นสมาซกิไดส้อบถามว่าทำไม อบจ.ลำปาง ไมด่ำเนนิการขอใบอนญุาต 
เหล่านีเ้อง ต้องตอบว่าปัจจุบันนีเ้ราได้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยให้ อบจ.ลำปาง 
เป็นผู้ฃอใบอนุญาตต่าง  ๆ เหล่าน้ีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ก็ได้มีการพูดคุย 
กันไปในเบ้ืองด้นแล้วกับท่านสมาซิกหลายท่าน ทีเ่ขา้มาปรึกษาหารือในการทำงาน ไป 
แล้ว ยกเว้น เร่ืองการชดุเจาะบอ่บาดาลอันนีต้อ้งไปขออนญุาตกรมทรัพยากรนํา้บาดาล 
เหตผุลทีจ่ะตอ้งใหอ้ปท.พืน้ทีเ่ปน็ผูฃ้ออนญุาต เนือ่งจาก หากเราขอใบอนญุาตกรม 
ทรพัยากรนํา้บาดาลไปแลว้ ใบขออนญุาตนีก้จ็ะตดิกบัตวับอ่บาดาลทีช่ดุเจาะไป ถ้า 
อบจ.เปน็ผูฃ้ออนญุาตแลว้ตอ้งเปน็ผูท้ีจ่ะตอ้งบำรงุรกัษาบอ่บาดาลบอ่นัน้ ในสภาพ 
ข้อเท็จจริงมันจะเป็นไปไม่ได็ในการปฏิบัติงาน เพราะบอ่บาดาลกอ็ยู่ในพืน้ทีข่องอปท. 
หรอืบางทกีอ็ยูใ่นพืน้ทีข่องประซาซนเอง ซึง่ไดย้นิยอมใหเ้ราไปชดุเจาะบอ่บาดาล 
เพราะฉะนัน้ หลงัจากที ่ อบจ.ไปชดุเจาะบอ่บาดาลใหแ้ลว้ เรากจ็ะสง่มอบบอ่บาดาล 
ใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีไ่ดเ้ปน็ผูด้แูลรกัษาตอ่ไป จงึเปน็เหตผุลที ่
ยกเวน้เฉพาะเรือ่งปอบา่ดาลทีใ่หอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็ผูฃ้อในอนญุาตเอง 
นอกนัน้เรือ่งอืน่  ๆ อบจ.จะเปน็ผูด้ำเนนิการให ้ ประเดน็ตอ่มาคอืเรือ่งของการขึน้ 
ทะเบียนถนนสายทาง โดยปกติแล้วการข้ึนทะเบียนถนนสายทางก็ทำได้สองอย่างก็คือ

๔๖



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ฃอข้ึนทะเบียนเอง เน่ืองจากว่าอาจจะเป็นถนนท่ี
นายก อบจ.ลำปาง อยูใ่นพืน้ทีข่องเขาและเขาอาจจะไดม้กีารบำรงุดแูลรกัษาดว้ยงบประมาณของเขาเอง 

อีกกรณหีน่ึงก็อาจจะให้ อบจ.เป็นผู้ฃอข้ึนทะเบียน ประเด็นนีจ้ะขออนญุาตใหเ้จ้าหนา้ท่ี 
กองช่างเป็นผู้ตอบคำถามในรายละเอียดว่ามีฃ้อจำกัดหรือว่ามฃ้ีอดีเสียอย่างไรในการข้ึน 
ทะเบยีนถนนสายทาง ฃอ้ทีส่ามคอืเรือ่งการลำดบัความลำคญัฃองโครงการทีท่า่น 
สมาซิกได้สอบถามมา อนันีก้เ็หน็ดว้ยอยา่งยิง่วา่การทีเ่ราจะดำเนนิโครงการเรากต็อ้งม ี
การจดัลำดบัความลำคญัอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งของโครงการทีเ่กีย่วกบันํา้ ซ่ึง 
ฝ่ายบริหาร อบจ.ลำปางก็ให้ความสำคัญ และได้พยายามเร่งรัดการทำงานใหมี้การ 
สำรวจโครงการน้ํา ใหเ้กิดความรวดเร็ว เพราะเราเองกเ็นน้ทำงานเรือ่งนํา้ แต่ด้วย 
ขอ้จำกดัหลายอยา่ง เดีย๋วจะใหเ้จา้หนา้ทีก่องชา่งเปน็ผูข้ึแ้จง งานดา้นนํา้ เปน็งานท่ี 
อบจ.ลำปางเพ ิง่มารเิร ิม่ดำเนนิการเพราะเม ือ่กอ่นน ีเ้ราทำงานดา้นน ํา้นอ้ยมาก 
ประสบการณใีนการทำงานรวมทัง้เจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามเขีย่วขาญดา้นนีก้ม็ไีมม่าก เรา 
พยายามทีจ่ะจดัตัง้ฝา่ยนํา้อยู ่ ตอนนีก้จ็ะเปน็หวัหนา้ฝา่ยซึง่เขา้มารับตำแหนง่ไมน่าน 
ทา่นกม็าชว่ยดแูลดา้นนํา้ แตว่า่การทำงานดา้นการสำรวจออกแบบกอ็าจจะมคีวาม 
สา่ขา้ ฝา่ยบรหิารกไ็ดเ้รง่รดัตดิตามจดัทำใหเ้พือ่ใหค้วามสะดวกรวดเรว็ จะขอให ้
เจ้าหนา้ทีไ่ด้อัพเดทข้อมูลว่าจำนวนโครงการทีเ่ราจำดำเนนิการเร่ืองนีา้มทีัง้หมดเทา่ไหร่ 
ทำสำเรจ็ไปแลว้เทา่ไหร ่ เพือ่ใหท้กุทา่นไดท้ราบขอ้มลู สว่นเรือ่งสดุทา้ยคอืเรือ่งของ 
โครงการดอยลงักา ซึง่เราไดป้รึกษาหารือกนัในสภาพบญีหากท็ราบวา่มคีวามสา่ขา้อยู่ 
และโครงการมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งเอาเขา้ผา่นมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง เพือ่ทีจ่ะไปขอเปน็โครงการในพระราชดำร ิ อันนีจ้ะขอมอบหมายใหท้า่นรอง 
ปลัดซึง่ตอนนีรั้กษาราขการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซ่ึงตอนน้ี 
ท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณไม่อยู่ ท่านไปอบรมสัมมนาเป็นผู้ข้ึแจง 
ถงึความคบืหนา้และ เหตผุลทีจ่ะสามำรถนำเรือ่งเสนอประขมุสภาของเราไดเ้มือ่ไหร ่
อย่างไร ขอเชญิเจ้าหนา้ที ่ ได้ข้ึแจง

นายถาวร บุปผาเจริญ -ฃอเฃิญผู้อำนวยการกองช่างข้ึแจง 
ประธานสภาฯ
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามท่ีท่านสมาซิกสภาได้สอบถาม ก็มีอยู่หลายประเด็นผมขอ 
อนญุาตตอบทลีะประเดน็ ประเดน็ทีท่า่นบญุเลศิ แสนเทพ สอบถามเรือ่งการขึน้ 
ทะเบยีนถนนทอ้งถิน่เปน็ถนนของอบจ.ลำปาง บจีจบุนัระเบยีบเปดีใหเ้ราสามารถขึน้ 
ทะเบยีนไดไ้มว่า่จะเปน็ถนนลกูรงั หนิคลุก คอนกรีต ลาดยาง อบจ.เราสามารถขึน้ 
ทะเบยีนได้โดยทำเร่ืองไปถึงแค่จังหวัดลำปาง ผู้ทีม่อีำนาจลงนานกค็อืทา่นผูว่้าราขการ 
จังหวัด อบจ.สามารถขึน้ทะเบยีนเองกไ็ด ้หรอืทอ้งถิน่ใดกส็ามารถขึน้ทะเบยีนเองได ้
สำหรบัขอ้ดกีารขึน้ทะเบยีนเปน็ทางหลวงของเรา คอืในเรือ่งขอรบังบประมาณจาก 
สว่นกลาง ปจีจบุนัน ีจ้ะเหน็ไดว้า่ไมว่า่จะเปน็เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิหรอืวา่เปน็ 
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ถ้าไม่ใช่ถนน สายทางท่ีเรารับผิดขอบจะไม่ได้รับ 
การสนับสนุน ถา้เราขึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้โอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิอดุหนนุจากภาครฐัหรอื 
รัฐบาลก็จะเป็นไปได้ อันน้ีคือข้อดี แต่ข้อเสียก็คือจะเพ่ิมภาระให้กับองค์การบริหารส่วน



๔๘

นายธทีตั ธรรมธิกูล จังหวัดลำปางในวันข้างหน้า ถ้าหากเราข้ึนทะเบียนแล้วถนนเสยีหายหรือพงัเยอะแต่
ผอ.กองชา่ง งบประมาณจากสว่นกลางตดัมาใหเ้รานอ้ยกจ็ะมบีญีหากระทบกบัจำนวนปรมิาณงาน

ของเราทีม่อียู ่ ขอนำเรยีนวา่การขึน้ทะเบยีนไมม่บีญีหาสามารถทำได ้ เรือ่งตอ่มาการ 
ทำงาน โครงการสา่ขา้ผมในฐานะผูอ้ำนวยการกองชา่งกย็อมรบัวา่ในงบประมาณป ี
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ .๒๕๖๕ งานของเราก็สา่ข้า เรากม็บีจีจยัอยูห่ลายประการ มีท้ังบีจจัย 
ทัง้ภายนอกและภายใน เช่น บจีจยัภายในของเราคอืหนึง่เราขาดบคุคลากร คนของ
เราบุคลากรของเรากองช่างมีท้ังหมด ๕ ฝา่ย ฝ่ายก่อสร้างรับผิดขอบสายทางท้ังหมด๗๒ 
สายทาง ระยะทางเจด็รอ้ยกวา่กโิลเมตร มบีคุลากรทีท่ำงานหลกัๆ ภายในฝา่ยนีม้ ี
จำนวนท้ังหมด ๔ ท่านรับผิดขอบงบประมาณท้ังหมดเกือบสองร้อยล้านบาท ไม,ว่าจะ 
เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เราใช้บุคลากร ๔ ท่านน้ีทำ 
ตัง้แตล่ำรวจออกแบบทำงานแขง่กบัเวลา เข่น จงัหวัดมหีนงัสอืสัง่การมาใหอ้บจ.สง่ 
โครงการเขา้รบัการสนบัสนนุ ถา้เราไมร่บีทำเรากท็ำไมท่นั อปท.อืน่ เรากไ็มท่นั 
หนว่ยงานอืน่ เราก็รีบทำ ทำไปผลงานกอ็อกมาเราไดง้บประมาณเยอะกวา่อปท.อืน่ 
สำหรับฝ่ายลำรวจและออกแบบ ส่วนมากจะรับผิดขอบงานท่ี อปท.อ่ืน ร้องของมา ก็จะ 
มบีคุคลากรนายชา่งโยธาอยู่สามทา่น วิศวกรหน่ึงท่าน มตีำแหนง่ทีว่่างของฝา่ยนีอ้ยู่ ๕ 
อัตรา ฝ่ายสำรวจออกแบบจะรับผิดขอบทุกอำเภอ เราได้ประชุมและมีข้อตกลงกันว่าจะ 
ให้ช่างแต่ละคนดูแล สจ.แตล่ะอำเภอ อันนีบ้คุลากรในฝ่ายนีข้องเราก็ยังไม่เพยีงพอ เรา 
รอตำแหนง่จากกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ินมาสองปแีล้ว ก็ไม่ส่งบุคลากรมาให้เรา 
ผมไดเ้รยีนบญีหาใหผู้บ้รหิารรบัทราบแลว้ เรากไ็ดพ้ยายามแกไ้ขบญีหาสา่สดุเราได ้
ประกาศรับโอนนายช่างจากท่ีอ่ืนก็ยังไม่มีผู้ประสงค์จะรับโอนมา การแก้บีญ'หาเร่ืองคน 
ทา่นนายกสัง่การใหผ้มขอเพิม่ตำแหนง่นายช่างโยธาอีก ๘ อัตรา เป็นตำแหน่งพนักงาน 
จา้งตามภารกจิ ซึง่เราจะเจดสอบเองเพราะเรารอตำแหนง่จากกรมสง่เสริมการปกครอง 
ท้องถ่ินไม่ได้ เราไมรู่ว้า่เขาจะสง่ใหเ้รามาวนัไหน งานเรามเียอะเรารอไมไ่ด ้จำเปน็ 
จะต้องเปิดสอบเอง สำหรับฝ่ายต่อมาคือฝ่ายสาธารณปูโภค ซึง่เมือ่ลักครู่ท่านนายกบอก 
วา่เปน็ฝา่ยทีร่บัผดิขอบเรือ่งน ํา้ เปน็นโยบายหลกัของทา่นนายกและฝา่ยบรหิาร 
บคุลากรในฝา่ยนีม้ทีัง้หมด ๓ ทา่นรวมหวัหนา้ฝา่ย รบัผดิชอบงาน งบประมาณป ี
๒๕๖๕ ประมาณหกสิบโครงการ อัตราว่าง ๗ ตำแหน่งทำเร่ืองรับโอนไม่มีใครโอนมา ก็ 
ขอแจ้งเร่ืองอัตรากำลงัใหใ้นทีป่ระชมุรับทราบ สว่นบจีจัยภายนอกทีท่ำใหง้านของกอง 
ชา่งลา่ขา้ จะมบีจีจยัทีแ่ทรกเขา้มา เซ่น เรามมีงีานประจำปกตขิองเราคอืงานใน 
งบประมาณตามข้อบัญญ้ตปี ๒๕๖๕ รัฐบาลและจังหวัดมีหนังสือส่ังการให้เราต้องเสนอ 
โครงการเข้าไปของบประมาณ เช่น เงินกูเ้ศรษฐกจิฐานราก ต้องรีบขอ เราก็ต้องท้ิงงาน 
ประจำ ซ่ึงมีน้อยอยู่แล้วไปสำรวจออกแบบเพ่ือน่าไปสู่การรับงบประมาณจากส่วนกลาง 
ถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้เราก็เสียโอกาส ขอน่าเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ และบจีจยัภายนอก 
อีกเร่ืองก็คือ บีจจุบันนี ้อปท.ต่าง  ๆ เขาจะขาดแคลนบคุลากรในอปท.เชน่ วิศวกร นาย 
ชา่ง นายชา่งสำรวจ จะทำเรือ่งมาขอรบัการสนบัสนนุจาก อบจ.เรา ซึง่เขากไ็มรู่ว้า่ 
อบจ.เรากข็าดแคลนเหมอืนกนั บางโครงการกร็บั บางโครงการผมกไ็มส่ามารบัได ้
โครงการทีร่บัสว่นมากจะเปน็โครงการทีจ่ำเปน็จรงิ  ๆ และเปน็โครงการทีฝ่า่ยบริหาร 
เห็นสมควรต้องช่วยเหลือเขา อันน้ีเราจะรับ และอีกหน่ึงบีจจัย ท่ีทำให้งานส่าข้า เรา



นายธีทัต ธรรมธิถูล 
ผอ.กองช่าง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

ต้องเสียเวลากับคนของเราท่ีไปแก้ต่างแก้ไขปัญหาก็คือ สตง. ปปข. ปปท. และ 
หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐอ่ืน  ๆ งานปกติของผมมีอยู่ เม่ือ สตง.เขา้มาตรวจ คร้ังละ
หลายโครงการและระยะเวลาการตรวจไขเ้วลาเยอะ การตรวจเราต้องไข้คนลงพ้ืนท่ีกับ 
เขา สตง.กับ ปปซ.ก ต็รวจเซ่นกัน เซ่นในเดือนน้ีขอแจ้งให้ท่ีประขุมทราบว่ามีท้ัง สตง.ขอ 
ตรวจโครงการกระตุน้เศรษฐกจิของเรา เงนิกูจ้ำนวน ๓ โครงการ ปปข.ขอตรวจ ๒ 
โครงการหนว่ยงานอืน่ขอตรวจอกี ๒ โครงการ ผมกต็อ้งเตรยีมบคุลากรไปทำความ 
เขา้ใจกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทีต่รวจสอบ อนันีค้อืปจัจยัภายนอกทีเ่ขา้มาทำใหง้านเรา 
ลา่ขา้ เบ้ืองต้นของข้ีแจงในท่ีประขุมรับทราบเพียงเท่าน้ี ขอขอบคุณ

- ขอเชิญท่านพิมล คงทอง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมพ.ต.ท.พมิล คงทอง ตำแหนง่ สมาชกิสภาองคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขตอำเภอแมพ่รกิ ตามทีผู่อ้ำนวยการกองซา่งไตข้ีแ้จงกร็ูส้กีวา่ม ี
ความเหน็ใจ ผมในฐานะทีเ่คยรบัราฃการมากอ่น ทกุทีก่ม็ปีญัหาเกีย่วกบัอตัรากำลงั 
ตอนนีเ้รามาพดูถงึปญัหาภายในหนว่ยงานของเราปญัหาภายในกอ่นกรณเีกีย่วกบั 
เอกสารอยา่งเซน่คำผดิเลก็ ๆน้อย  ๆ ก ไก่เป็น ถ ลุง ถ้าเอาหนังสือไปแก้กันตรงน้ันเลย 
จะได้ไหมกองละ ๑ คน สมนุติว กองชา่งกบักองคลงับงัเอญิพมิพผ์ดิไป และถา้เราไม ่
ต้องสง่หน้ังลือส่งกันไปมา เราแกก้นัตรงนัน้เลยได้ไหม ถา้ทา่ไดผ้มคดิวา่งานมนักจ็ะ 
รวดเร็วขึน้เพราะอย่างนอ้ยเรากอ็ยู่ในองค์กรเดียวกนั ถ้าดึงกันไปดึงกันมาก็อาจจะสา่ข้า 
ไต้ ทราบข้อมูลว่าเคยมนีดิหนอ่ยผมว่าอยู่องค์กรเดียวกนักน็า่จะแกไ้ขกนัเลยตรงนัน้เลย 
ดึกว่าท่าหนังสือโต้ตอบกันไปมา ขอฝากไว้ ผมขอ ยกตวัอยา่งผมเองตอนเปน็พนกังาน 
สอบสวนการฝากขังผู้ต้องหา ขออนญุาตออกนอกเร่ือง ผู้ต้องหาไมใต้เซ็นต์ซ่ือ อยัการ 
บอกผู้หมวดว่าผู้ต้องหาไม่ได้เซ็นต์ซ่ือ ผมคว้าสำนวนมาบอกว่าพอดึเจอใต้บันไดพอดึเลย 
ผู้ต้องหาน่ังรอเลยใหผู้้ต้องหาเซน็ข่ือ นีค่อืเทคนคิอยากจะฝาก น้อง  ๆไว้ว่าถ้าพอท่ีจะ 
อะลุ่มอะส่วยท่ีจะแก้ไขกันได้โดยท่ีไม่ต้องส่งหนังสือโต้กันไปโต้กันมาผมว่าอย่างน้อย  ๆ
งานก็จะราบร่ืนข้ึนไป ขอฝากไว้ ขอขอบคุณ

- ขอเชญิทา่นบญุเลิศ แสนเทพ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง กระผมบญุเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น 
จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ ผมอยากสอบถามเรือ่งเครือ่งจกัรขดุเจาะบอ่บาดาล 
เนือ่งจากองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดได้ใหจ่้างไปสำรวจในพืน้ทีรั่บผิดขอบของผมแลว้ 
คดิวา่นา่จะเขตละ ๒ บ่อ ตอนนีข้าวบา้นกไ็ตต้ดิตามสอบถามวา่จะไปตำเนนิการให ้
เม่ือไหร่ ขืง่เราไตผ้า่นสภาไปเรียบร้อยแลว้ ตอนน้ีเคร่ืองจักรไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว ผม 
อยากใหม้าดำเนนิการแกไ้ขความเดอืนรอ้นปญัหาเรือ่งแหลง่นีา้ น้ัาประปาในหมู่บ้าน 
เพราะตอนนี ้ ภยัแลง้กจ็ะเขา้มาแลว้ กอ็ยากทราบวา่เคร่ืองจกัรตอนนีไ้ปถงึขัน้ตอน 
ไหนแล้ว ขอขอบคุณ



��

นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่
ประธานสภาฯ
นายพิเชฐ ทินอยู่ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ศ.อบจ.อ.เกาะคา สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมพเิซฐ ทนิอยู่ ตำแหนง่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น

จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ผมคงไม่ได้อภิปรายในประเด็นท่ีท่านผู้อำนวยการ 
กองช่าง ได้อธิบาย ผมจะตอบในส่วนของท่ีท่านนายก อนญุาตเอย่นาม ได้สอบถามว่า 
คณะกรรมการคณะคมนาคม ท่านมีการคาดหวังอะไร หรือมีบทบาทหน้าท่ีอะไร ผมขอ 
อนุญาตให้ข้อมูล กบัทีป่ระชมุวา่คณะกรรมการคมนาคมประจำสภา สามารถกระทำ 
กจิการหรอืพจิารณาสอบสวนในเรือ่งเกีย่วกบั ๑. เรือ่งการจดัใหม้กีารบำรงุทางบก ๒. 
เร่ืองการจัดให้มีการบำรุงทางนํา้ ๓.จดัใหม้ทีา่เทยีบเรือหรือถา้ข้ามหรือทีจ่อดรถ ๔.การ 
วางผังเมอืง ๔.การจัดการขนส่งทางบกทางน้ํา ๖.การจัดระบบขนส่งมลขน และการจาร 
จร ๗.กิจการท่ีกำหนดไว้เป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยบรรจุไว้ในแผน 
หรือข้อบัญญติ้งบประมาณรายจ่ายในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคมนาคมอ่ืน  ๆ ตรงน้ีเป็นกรอบของ 
หนา้ทีใ่นบทบาทประจำของคณะนี ้ขอขอบคุณท่านนายกได้ใหโ้อกาสผู้อำนวยการกอง 
ชา่งได้อธิบาย ในวนันีเ้รากจ็ะเหน็ขอ้จำกดัของกองชา่ง พออธบิายแลว้จะเหน็ภาพเลย 
ว่าถา้คณะกรรมการชดุนีท้ัง้เจด็คนเขา้มาชว่ยเสริม ประเดน็แรกขอเอย่นามทา่นบญุเลศิ 
แสนเทพ ไดห้ารอืวา่เสน้ทางเราสายแมท่ะหรอือกีหลายอำเภอทีเ่คยเปน็ลกูรงั เป็นหิน 
คลุก หรือเปน็คอนกรีต เราจะถา่ยโอนหรอืจะ กองชา่งวา่ขออนญุาตวา่ขอมาเปน็สาย 
ทางของอบจ.ได้ไหมอันน้ีคือคำถาม คำตอบกต็อ้งกลบัไปมองว่าถา้คณะกรรมการชดุนี ้
ช่วยท้ังสมาชิกช่วยท้ังกองช่างลงไปสำรวจพืน้ท่ีลงไปสำรวจข้อมูลท้ังหมดแล้ว นำเสนอ 
มูลให้ผู้บริหาร วันนีถ้ามว่าจะรับอันใหมต้่องถามว่าปีจจุบันเจ็ดร้อยกิโลเมตร เราดูแลได้ 
ท่ัวถึงหรือยัง เปน็คำถามก่อนทีจ่ะรับต่อ จะถามดว้ยตวัมนัเองเลย สมาชิกอีก ๒๙ ท่าน 
จะเป็นคนท่ีมีข้อมูลท้ังหมดในพ้ืนท่ีตัวเองว่าสายทางมีเท่าไหร่ ถ้าย้อนกลับไปเม่ือสองปี 
ทีผ่า่นมามกีารประชมุวา่สายทางเราเจด็รอ้ย.สายทาง ผมกอ็ยากจะดแูลแคร่ศัมวีงกลม 
แต่มองไปแล้วก็เหมอืนว่าเหน็แก่ตวั คอืเรือ่งวงกลมคอืลำนกังานเราไปเขา้เยน็กลบัได ้
แต่ถ้าพ้ืนท่ีห่างไกล ใข้วิธีการจ้างเหมาดีไหม หรือมีศูนย์อีก ๒ ท่ี คือในความคิดท่ีเคยคิด 
ไว ้หรอืโอนกลบัใหห้นว่ยงานทีเ่ขาเคยลงักดั เพราะงบประมาณเรากจ็ำกดั ตรงนี ้
มากกว่าเหตุผลทีอ่ยากมคีณะกรรมการคมนาคม และรับฟ้งป้ญหาของสมาชิกท้ังหมดซ่ึง 
เปน็ตวัแทนของพีน่อ้งประซาขนในแตล่ะเขต รวบรวมขอ้มลูบญีหาแตล่ะพืน้ทีแ่ลว้ 
คณะกรรมการท้ัง ๗ท่านโดยการนำของท่านประธานสภาอาจลงไปดูแล้วช่วยมองว่ามัน 
ติดอะไรตรงไหน หรอืในกระบวนการตา่ง  ๆ เราจะเหน็วา่บางทงีบประมาณทีไ่ดม้า 
อาจจะมคีณะกรรมการชดุนีช้ว่ยกลัน่กรองแลว้นำเสนอผูบ้รหิารวา่สภาพจรงิในพืน้ที ่
เป็นอย่างไร หรือบางประเด็นบางอย่างผมคิดว่าคงไม่เหมือนกันท้ังหมด อาจจะเปน็เร่ือง 
ของเวลา เรือ่งของระเบยีบหรอืปญ้หาจากหนา้งาน หรอืบางครัง้กเ็ปน็บญีหาจาก 
บุคลากร ท่ีทำให้งานมีบีญหาติดโน่นติดน่ี ผมคิดว่าถ้าเจาะเข้าไปข้างในจริง  ๆ นา่จะเหน็ 
สาเหตุจริง  ๆ และถ้าคณะกรรมการชุดน้ีทำงานและลงพ้ืนท่ีจริงแล้วสรุปให้ผู้บริหาร เช่ือ 
วา่ ผูบ้รหิารอาจจะเหน็ภาพอะไรชดัเจนขึน้ละเอยีดขึน้ และในส่วนตรงน้ีจะต่อเน่ืองไป 
ถึงเร่ืองน้ํา ท่ีท่านบุญเลิศ แสนเทพ ไดถ้ามวา่การชดุเจาะบาดาล หากมีนโยบายจาก
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ผู้บริหารจริงว่าจะเจาะพ้ืนท่ีไหนอย่างไร คณะกรรมการชดุนีอ้าจจะช่วยตามชว่ยอำนวย 
ความสะดวกในเร่ืองข้ันตอนไทม่ไลน์ต่าง  ๆ ติดขัดตรงไหน กเ็ปน็ความคาดหวังว่าสภา 
อาจจะชว่ยรวบรวมปญีหานำเสนอผู้บริหารในการ ทำใหง้านเร็วขึน้อย่างทีเ่รากงัวลกนั 
อยู่ในเร่ืองของความล่าช้า ขอขอบคุณ 

-ฃอเชิญฝ่ายแผนข้ีแจงเร่ืองท่านกฤศน์วัต ประสาน

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปาง ดิฉันนางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รกัษาราชการแทนผูอ้ำนวยการกองยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ ไปอบรม จะ 
กลบัมาวันที ่ ๑๓ มนีาคม ๒๕;๖๕; จากโครงการคกืษาสมนุไพรพืน้ถิน่ดอยลงักา เป็น 
โครงการทีไ่ดด้ำเนนิการมาตัง้แตข่ออนญุาตเอย่วา่กองแผนและงบประมาณ ได้ติดตาม 
งานต้ังแต่วันท่ี ๑๘ สิงหาคม โดยท่ีฃอใช้พ้ืนท่ีราชพัสดุสมุนไพรพ้ืนถ่ิน และก็แจ้งกลับไป 
กลับมา และเราได้รับหนังสือจริง  ๆ จากราชพัสดุ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเป็นโฉนด 
อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางใช้พ้ืนท่ีตรงน้ันได้ ซ่ึงการดำเนินการตรงน้ี 
กองแผนและงบประมาณไมไ่ดด้ำเนนิการโดยลำพงั เอกสารทกุอยา่งทีม่าเปน็เรือ่ง 
เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และไดต้ดิตอ่กบัฝา่ยนติกิาร เอกสารทกุขัน้ตอน ใหน้ติกิรเปน็ผู ้
ตรวจสอบว่าตรงนีถู้กต้องไหมเป็นไปตามระเบียบหรือไม ่ ซึง่มกีารติดต่อข้อมลูกับธนา 
รักษ์จังหวัดลำปางก็ได้ส่งหนังสือมา กอ่นทีท่า่นนายกจะแถลงนโยบายตอ่สภา ก็มีการ 
ปรับแก้ไขหนังสือกันไปกันมา ธนารักษ์ กบ็อกเอาตามนี ้เราก็ตอบว่าไม่ได้มันไม่มีผล 
เพราะนายกแถลงนโยบายเมือ่วันที ่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพราะฉะนัน้เขาก็ต้องปรับ 
เราได้รับหนังสือมาเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา กองแผนก็ได้เสนอหนังสือ 
ใหท้า่นนายกเมือ่วนัที ่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คือโฉนดตัวน้ันจะจัดส่งให้กับกองพัสดุ 
และทรัพย์สนิเปน็ผู้เกบ็รักษาไว้ และวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ทีผ่า่นมา อบจ.ลำปางจัดทำ 
โครงการเกีย่วกบัหนองกระทงิ ทา่นประชมุในเรือ่งของกรมโยธา ขออนญุาตเอย่นาม 
ทา่นพษิณพุล ประสาน รองนายก ทา่นกไ็ดโ้ทรมาประสานจำเสนอเรือ่งเขา้สภา เม่ือ 
วานตอนเขา้กเ็จา้หนา้ท ีก่ เ็อาโฉนดมา แตไ่มม่เีอกสารอืน่ท ีจ่ะทา่เปน็โครงการ 
พระราชดำร ิ กไ็ดน้ำเรยีนทา่นรองนายกวา่ ตอนน้ียังไม่มีโครงการมีแต่โฉนดซึง่ไม่มี 
โครงการพระราชดำร ิ แลว้ตอ้งเสนอเรือ่งนีโ้ดยหลกัเกณฑอ์ะไร อยา่งไร เพราะไม่มี 
ขอ้มลูตัง้แตเ่ริม่ดน้ แตท่า่นรองนายกบ็อกวา่จะเสนอโครงการตอ่สภาเพือ่เปน็เรือ่ง 
เบือ้งดน้ ทา่นกบ็อกวา่ทา่นไดป้ระชมุซาคมแลว้ ทา่นไดใ้หค้ณะกรรมการจงัหวดัได ้
แตง่ตัง้คณะกรรมการแลว้ ซึง่ข้อมลูทีอ่ยูไนมอืของกองแผนและงบประมาณกยั็งไมม่ ี
เพราะฉะนัน้ในโครงการทีเ่ราจะเสนอกย็งัไมเ่หน็ เมือ่วานกห็ารอืในทีป่ระชมุคณะ 
ผูบ้รหิาร ซ ึง่ทา่นนายกกบ็อกวา่เปน็เรือ่งท ีด่ที ีเ่ราจะทา่โครงการถวายโครงการ 
พระราขดำริ ขออนญุาตนำเรียนกับท่ีประชุมตรงนีว่้าขออนญุาตท่ีจะไปคืกษาข้อมูลการ 
ท่าโครงการพระราชดำริ จะต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ถ้า 
หากไดข้อ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะนำเขา้ทีป่ระชมุสภา ตรงน้ีเป็นข้ันตอนท่ี ดร.แจง 
ทา่มาตลอด แตม่าเกดิเหตกุารณใ์นชว่งผูอ้ำนวยการไมอ่ยู ่ ขอนำเรยีนวา่ลา้หาก 
ผู้อำนวยการกลับมาแล้ว จะได้นำเร่ืองน้ีาหารือกับผู้อำนวยการกองแผนอีกคร้ัง ลำหรับ
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ความคืบหน้าโครงการพืซสมุนไพรพ้ืนถ่ิน ต้องขอนำเรียนแบบน้ีเม่ือก่อนหรือปีก่อน  ๆ
การศึกษาวิจัยต้องต้ังงบประมาณในหมวดรายจ่ายอ่ืน เม่ือมาถีงปีงบประมาณน้ีมีหนังสือ 
สัง่การการศกึษาวิจยัตอ้งเปน็การจา้งเหมาบริการ ต้องอยู่ในงบดำเนนิงาน จะต้องมีการ 
โอนงบประมาณ เมือ่วนัที ่ ๒๖ มกราคม ๒(ะ๖(ะ เรากไ็ตโ้อนงบประมาณ เม่ือโอน 
งบประมาณเสร็จเรยีบร้อยแลว้กอ็ยูใ่นชว่งไตรมาสแรกของปงีบประมาณ ๒๕;๖๕: เม่ือ 
โอนงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไต้สอบถามสถานะการคลัง เพราะเป็นช่วงไตรมาส 
แรกของปีงบประมาณ ซ่ึงงบประมาณไม่เข้าตามเป้า เพราะฉะน้ัน หากเราจะดำเนนิการ 
อะไรกต้็องสอบถามสถานะการคลังทกุคร้ัง กองคลังมสีถานการคลังพร้อมทีจ่ะใหก้อง 
แผนทำงบประมาณตรงน๋ึไหม กองคลังก็ตอบกลับมาว่าสามารถดำเนินการไต้ กองแผนก็ 
เสนอเร่ืองในชว่งตน้เดอืนกมุภาพนัธเ์ลย แตง่ตัง้คณะกรรมการ 70โ{ ขณะน้ีกำหนด 
ขอบขา่ยงานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ แตฃ่ัน้ทีจ่ะตอ้งทำตอ้งไปจะตอ้งสอบถามราคากลาง 
จากหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทีเ่คยดำเนนิการ สอบถามสถาบนัการศึกษาว่าโครงการวิจัยขนาด 
นีเ้คยจ้างเทา่ไหร่ จาก ๕ สถาบนัเพือ่จะจดัทำเปน็ราคากลางทีเ่ราจะจา้ง ซ่ึงข้ันตอนการ 
ปฏบิติัตามข้อกฎหมายมเียอะ จริง  ๆ ก็ต้องขอความเห็นใจตรงน้ี เราจะต้องดำเนนิการ 
ตามข้อระเบยีบกฎหมาย หลังจากท่ีเราไต้ราคากลางแล้ว เราจะต้องประกาศจัดซือ้จัด 
จา้ง เรากไ็มส่ามารถทีจ่ะสามารถควบคุมเวลาไตอี้ก จะมกีารอทุธรณห์รือเปลา่ ซ่ึงหาก 
ไม่มีการอุทธรณ์หรือว่าไม,มีอะไร ปีน้ีไต้ทำสัญญาแน่นอน ลา้หากวา่เราทำสญัญาเสรจ็ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 70^5 กจ็ะระบไุวก้ารศกึษาวจิยันีจ้ะใขเ้วลาเทา่ไหร ่ ถ้าหากเราจัดทำ 
สัญญาข้ามปีไว้แล้ว สามารถการเงินไต้แนน่อนแต่ถ้าสมมุติสัญญาจะหมดก่อนกันยายน 
เรากส็ามารถเบกิจา่ยไต ้ซ่ึงเม่ือวานท่ีเราไต้หารือกับท่านรองนายกแล้ว ข้อมูลโครงการท่ี 
มอียู่ขณะนี ้๑. เราไต้รับโฉนดมาแล้ว ๒.การศกึษาวิจยัเราอยู่ในขัน้ตอนเสนอ 7013 เม่ือ 
เราไตจ้า้งผูศ้กึษาวจิยัผลวจิยัออกมาแลว้วา่ดอยลงักา มีสมุนไพรอะไรบ้าง เม่ือเราไต้ผล 
การศกึษาตรงนัน้มาแลว้เราจงึจะดำเนนิการเปน็โครงการพระราชดำรติอ่ไตไ้หมวา่ 
โครงการน้ีเป็นโครงการพระราชดำริ เรามีข้อมูลสมุนไพรในมืออย่างไร ตามท่ีไต้นำเรียน 
ไปแล้วก็ต้องมีการศึกษาข้ันตอนการทำโครงการพระราขด0าริมีข้ันตอนอะไรบ้าง ล้าหาก 
ดำเนนิการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะนำเสนอผูบ้รหิารเพือ่นำเสนอสภาพจิารณาตอ่ไป 
ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง ตามทีท่า่นรองพรรณ ี การะกัน ไตข้ีแ้จงคนละเรือ่งคนละนยัยะเลย 
ตอนนีเ้ราไตโ้ฉนดเขาอนญุาตใหเ้ราใชพ้ืน้ที ่ เรากจ็ะตอ่ยอดนำทีร่าชพสัดทุำโครงการ 
พระราชดำรคิอืกรมปา่ไม ้กรมอทุยาน เขาดำเนนิการอยูแ่ลว้ ซึง่เรากม็สีว่นร่วมทา่น 
นายกกม็สีว่นรว่มในการแจกเมลด็พนัธพุระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาซเจา้ กรม 
สมเด็จพระเทพรัตนราซสดุาฯ ตอนนีเ้ปน็เพยีงการขอเปน็โครงการพระราชดำริสมเดจ็ 
พระกนษิฐาธริาซเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสดุาฯ ตอ้งผ่านสภากอ่นลา้หากสภา 
เห็นชอบแล้ว เราถึงจะไปขอ แค,น้ีเอง ไม่ต้องเปน็โครงการพระราชดำริ ผมอยากจะนำ 
เรียนท่ีจะผลักดันโครงการพระราชดำริให้เกิดข้ึนในจังหวัดลำปาง เป็นแห่งแรก ผม
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อยากให้ท่านเปิดมุมมองกว้าง  ๆ หน่อย ภาคเหนือแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชยีงราย 
พะเยา น่าน เขามีหมดแล้ว ท่ีเป็นโครงการพระราฃดำริ เพงีแต่เราติดปิญหาในการขอใช้ 
พืน้ท่ีป่า พืน้ทีอุ่ทยาน ตอนนีเ้รากำลงัจะขอเปน็โครงการพระราฃดำรแิลว้เราจะขยาย 
โดยเอาดอยลักงกาเปน็โมเดล รวมถงึอำเภอเมืองปานทัง้หมด อำเภอวังเหนอื อำเภอแจ ้
ห่ม อำเภองาว ท่ีติดเขตป่า ทกุอำเภอเราจะขยายใหเ้ปน็ ๑๓ อำเภอ เจตจำนงเปน็แบบ 
นี ้ลา้หากเราไดเ้ปน็โครงการพระราชดำรแิลว้ กจ็ะชว่ยใหเ้กดิความยดืหยุน่ และเร่ือง 
งบประมาณของเราดว้ย ล้าเป็นแบบนัน้กว่าเราจะใช้พืน้ท่ีของกรมป่าไม ้กรมอุทยาน ก็ 
มเีวลาเพยีงแค ่ ๖ เดือน ต้ังบประมาณเสร็จเป็นช่วงฤดูฝน ซ่ีงทำไม่ได้ ผมก็มืแนวคิดท่ีจะ 
ทำใหโ้ฉนดบนดอยลังกามอืยู,เพยีงใบเดยีว ๑ ไร่ ๘๐ ตารางวา หาช่องทางเพ่ือจะทำ 
อย่างไรก็ได้ใหเ้ปดิเปน็โครงการพระราชดำริโดยเราต้องขอผ่านสภาก่อน อันดับแรกเรา 
ได้โฉนดมาแล้ว ใหส้ภาเหน็ขอบเพยีงแคน่ัน้เอง แลว้เราคอ่ยไปขอ จะได้หรือไม่ก็ยังไม่ 
ทราบ ไมใช่ท่านก็เอาแต่ปิญหา ก็เหมือนเดิมไม่จบ ทำงานอะไรก็ไม่ได้ เพราะฉะน้ัน ผม 
อยากจะใหท้า่นชว่ยตรวจสอบใหเ้รว็ ไมใ่ชแ่บบนี ้ ลา้หากชา้ เพราะตอนนีผ้มกไ็ด ้
ประสานงานลว่งหนา้ไปแลว้ ใหอ้ทุยาน เพยีงแตใ่หฝ้า่ยบรหิารขอเปน็โครงการ 
พระราชดำริ เช่น ท่ีเขาดำเนินการบ้านน้ีมืรักปลูกผักกินเอง โครงการสร้างป่าสร้าง 
รายได้ ข้อมูลท่ีท่านอยากจะได้ท้ังหลายเป็นโครงการท่ีเขาทำมาอยู่แล้ว เพียงแต่วันน้ีเรา 
ขอผา่นสภาใหส้ภาเหน็ชอบ แลว้เราคอ่ยไปขอใหเ้ปน็โครงการพระราขดำริ จะเกดิข้ึน 
หรอืไมก่ไ็มท่ราบ ขัน้ตอนแรกกต็อ้งผา่นสภากอ่น ทา่นกโ็ยกโย ้ ผมกไ็มเ่ชา้ใจ 
ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมกฤศน์วัต ประสาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมอืงปาน ตามทีท่า่นรองนายก ได้บอกไว้ว่าโครงการวิจัยส่วน 
นี ้กับโครงการทีเ่ราจะทำเปน็โครงการพระราชดำริ แยกส่วนกัน ตามท่ีท่านได้เคยทำไว้ 
โครงการวิจัยตรงนีน้อกจากจะเปน็การสง่เสริมอาชีพราษฎรในพืน้ทีด่อยลังกา ตำบลแจ ้
ช้อน และตำบลอ่ืน  ๆ ท่ีอยู่รอบๆ ดอยลังกา เอกสารฉบับน้ีจะเป็นแหล่งอ้างอิงในการขอ 
อนญุาตประกอบเปน็โครงการพระราขดำร ิ เราตอ้งมหีลกัฐานของซาวบา้น ณ ขุมชน 
ตรงนีต้อ้งการโครงการพระราชดำร ิ ทำไมเราตอ้งถงึตอ้งไปเกบ็ขอ้มลูเริม่ดน้ตัง้แต ่
ประซาคมซาวบ้าน ทำไมต้องไปคลุกคลีอยู่กับทุกส่วนของซาวบ้าน เพ่ือให้ซาวบ้านสร้าง 
ความม่ันใจให้กับหน่วยงานของรัฐทุกวันน้ีนอกจากจะมืการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีทำกิน 
ของป่าของประซาซน ปิญหาอ่ืน  ๆ ปา่ดน้นัา้ของเรากบัลงัจะถกูทำลาย ซ่ีงดอยลังกาถือ 
ว่าเป็นป่าด้นน้ัาโซน /\ และทุกวันน้ีมีแนวโน้มท่ีจะถูกทำลายมากข้ึนอีก ล้าถามว่าทำไม 
เราตอ้งรบีทำโครงการนี ้ เพราะอนาคตเราไมส่ามารถรูไ้ดเ้ลยวา่ความขดัแยง้ระหวา่ง 
หนว่ยงานของรัฐกับซาวบ้านจะมากขนาดไหน อนาคตปา่ดน้นํา้จะถกูทำลายไปมากแค ่
ไหน อนาคตลกูหลานเราจะอยูก่นัอยา่งไร ทำไมเราถงึตอ้งผลกัดนัโครงการนี ้ เพราะ 
งานวิจยัขึน้นีจ้ะม ื โ!6โ6โ6ก06 มคีวามสำคญัหลาย  ๆ อยา่ง ในวันนีล้้าหากเราโยกโย้ 
เอาระเบยีบตา่ง  ๆ มา แล้วประขาซนอยู่ตรงไหนของกฎระเบียบค ถามกลับกัน วันน้ี
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ท่านปลอดภัย วนันีเ้ราพยายามทา่งานเอา อบจ.ของเราท่างานร่วมกับใ1}รณาการกับ 
หนว่ยงานอ่ืนปา่ไม ้อทุยาน การไฟฟา้สว่นภูมภิาค หรือหนว่ยงานอ่ืนในจังหวัดลำปาง 
หรือนอกเขตจังหวัดลำปาง หนว่ยงานสว่นภูมิภาค กรมพลังงานทดแทน เพราะอะไรถึง 
จะตอ้งทา่โครงการนี ้ เพราะจะเปน็โครงการอา้งองิเพือ่ไปตอบโจทยท์ีว่า่ทำไมตอ้งทา่ 
โครงการพระราขดำรใินพืน้ทีน่ี ้วนันีผ้มไมข่ออภปิรายมาก ขอแคค่วามเหน็ใจเพราะ 
เวลาการทำงานจรงิ  ๆ ทีผ่มเคยบอกว่าเวลาสอดคลอ้งกบัคณุภาพของงาน ท่านให้เวลา 
การทา่งานของผมนอ้ยนัน่กแ็ปลความหมายวา่ทา่นไมใ่หค้วามสำคญักบังานผมเลย 
ขอขอบคุณ

- ขอเชิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมเขน ปานสงัข ์ ต0าแหนง่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวัดลำปาง เขตอำเภอเสรมิงาม ผมฟ้งดูแล้ว ขอต่อยอดทา่นกฤศนวั์ต ประสาน ท่ี 
ราชพสัดทุา่ไมโครงการตำรวจพนัธดุยีงัทำไต ้ ทหารพนัธดุกีท็า่'ไต ้ อยูท่ ีก่ารเขยีน 
โครงการ ในท่ีราชพัสดุท่ีป่าไม้โครงการพระราขดำริ อาจจะเปน็ อบจ.พันธุดีก็ไต้ ถา้เรา 
อยากจะทา่ เราลองดูในภาพรวมท่านกฤศน์วัต ประสาน คิดแบบกว้าง  ๆ เราก็คิดกว้าง 
ไต้ ท่ีเราอยู่ตรงน้ีก็เป็นท่ีราชพัสดุ สนามกีฬาก็สามารถสร้างไต้ เราลองเร่ิมต้นการขอ 
อนุญาต การขับเคล่ือนตรงน้ีท่าไต้ทุกเร่ือง แต่ถ้าหากขัดกับระเบียบตรงไหน ตามท่ีท่าน 
รองนายกบอกถา้หากตดิประเดน็กนัแบบนีก้ไ็มส่ามารถทา่อะไรไต ้ ผมวา่หาแนวทาง 
ร่วมกัน เราศกึษาจากโครงการทีเ่ขาประสอบความสำเร็จมา ศึกษาร่วมกัน ใครมีข้อมูลท่ี 
ดกีวา่กน็ำมาหารอืรว่มกนั จะไปซอ่งทางไหนไต ้ เซน่โครงการหลวง โครงการ 
พระราชดำริ ท่ีมีงบอุดหนุนของ กปร. จริง  ๆ กรอบทีเ่ขาเปดิกวา้งเพือ่หลกีเลีย่งการขอ 
อนุญาตใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ งบประมาณของ กปร. ต้องอุดหนุมา ๓๐ เปอร์เซน็ต์ ถา้หากเรา 
จะเป็นโครงการขนาดใหญ ่ไม่ต้องไปขอรับงบประมาณจากกรมขลประทาน อบจ.เราก ็
ทา่ไต ้ ถา้เราไดข้ึน้กรอบไวต้ามทีท่า่นรองนายกบอกไว ้ใครจะนำนโยบายตรงนีม้า 
อุดหนุนไต้ เมือ่กรอบแรกเรายังไมม่ ี เซน่เรือ่งถนนทีท่า่นบญุเลศิ แสนเทพ ไต้เสนอไว้ 
เรือ่งภาระ หรือถนนทีติ่ดเขตปา่ไม้ ถ้าโอนแล้วเปน็ทางหลวงหอ้งถ่ิน เร่ืองภาระต่อไป 
หากอบต.เทศบาล เขามงีบประมาณ เขากฃ็ออนญุาตใชพ้ ืน้ทีเ่ราไต ้ และทีท่า่น 
ผู้อำนวยการกองซ่างไต้ตอบไว้ถนนในความรับผิดขอบถ้าหากเรายังไม่มีงบประมาณเรา 
กย็งัไมต่อ้งดำเนนิการ หากมโีอกาสของบอุดหนนุ งบกลาง งบเงนิกู ้ ก็เป็นโอกาสท่ีดี 
ตอนนีถ้นนถา่ยโอนทีป่รบัสภาพไปแลว้ประมาณ ๕๐ เปอรเ์ซน็ตแ์ลว้ ทีม่กีารซอ่ม 
สร้างใหม่ท้ังหมด ต่อไปถ้าเต็มพิกัดท้ังหมด เราก็มีตรงน้ีรองรับไว้ไต้ และในส่วนท่ีท่าน 
ผูอ้ำนวยการกองชา่งบอกไวว้า่เราจะตอ้งปรบัปรงุเรือ่งกำลงับคุลากรการปฏบิตังิาน 
ผลสัมฤทธ้ิไต้ เราตอ้งทา่งานอย่างไรบา้ง เราตอ้งมาปรึกษาหารือกันต่อไป เซ่นโครงการ 
ขนาดใหญเ่ราจะทา่อย่างไรใหท้นั อาจจะมหีนว่ยงานอืน่เชา้มาเสรมิประสทิธภิาพเพือ่ 
ตอบโจทย์ผ่านสมาชกิทีถ่ามมา เซ่นท่ีท่านพิมล คงทอง ไต้สอบถามมา จะปรับปรุงกัน 
แบบไหนเพ่ือให้กิจกรรมท่ีวางไว้ ลุล่วงท้ังหมด ขอขอบคุณ



นายถาวร บุปผาเจริญ -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง สว่นจังหวัดลำปาง โครงการดอยลังกาเปน็โครงการทีป่ระโยขนม์าก อบจ.ลำปาง คณะ

ผูบ้รหิารเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ในการจดัทำโครงการนี ้ถา้หากสำเร็จจะตอ้งถอืเปน็โครงการ 
ด้นแบบพฒันาพืน้ท่ีเลย คณะผูบ้ริหารเหน็ดว้ยอยา่งย่ิง และยินดีท่ีจะสนับสนุนผลักดัน 
โครงการนีใ๋หเ้กิดข้ึน และในเรือ่งทำไมการทำงานถงึเกดิความลา่ชา้ เอกสารตา่ง  ๆ ข้อ 
ระเบยีบตา่ง  ๆ กไ็ดฟ้ง้รองปลดัไดข้ึแ้จงแลว้ กค็งมชีอ้เทจ็จรงิทีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 
ระเบยีบอยู ่ จรงิดว้ย แตใ่นกรณทีีจ่ะตอ้งการนำเขา้มาสูม่ตขิองสภา ในการประชมุ 
หวัหน้าส่วนราชการเม่ือวานเราก็ได้หารือกันนา่จะชัดเจนแล้วว่าสามารถท่ีจะนำเข้าสูม่ติ 
ทีป่ระชมุสภาอบจ.ลำปางได ้ เพราะยงัอยูใ่นขัน้ตอนการเตรยีมการ เหมอืนกบัเราเปด็ 
กรอบไว้เท่าน้ัน วา่อบจ.ลำปางตอ้งการจะทำโครงการ ต้องการให้สภามืมติรับรอง ก็ฃอ 
เรยีนขึแ้จงวา่เมือ่วานเราไดป้ระชมุขีแ้จงกนัชดัเจนในขอ้สรปุแลว้ ในท่ีประชุม คงไม่ 
จำเปน็ทีจ่ะตอ้งไปสกืษาระเบยีบอะไรเพิม่เตมิ ในกรณนีำเขา้สภา สมารถนำเขา้สภาได้ 
เลย ทัง้นีอ้ยูก่บัการวนิจิฉยัของทา่นประธานสภาดว้ยวา่จะสามารถนำเขา้สภาไดจ้รงิ 
ตามทีฝ่า่ยบริหารมคีวามเหน็หรือไม ่ ขอใหท้า่นประธานสภาได้วินจิฉยัด้วย ส่วนต่อไป 
หลงัจากทีเ่ราผา่นมตสิภาไปแลว้ วา่อบจ.ลำปางตอ้งการจะทำโครงการนี ้รายละเอยีด 
การขอโครงการตามพระราขดำริ ก็คงจะเป็นข้ันตอนต่อไป ก็จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอน 
การเสนอโครงการเพ่ือเข้าสู่การเป็นโครงการพระราชดำริ จะต้องมีประมาณ ๖ ข้อ 
ตรงนีก็้จะเป็นหนา้ท่ีของผู้ประสานงานโครงการ ทีจ่ะชว่ยกนัประสานหากขาดเอกสาร 
ด้านไหน ฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอ จะต้องมาเสนอ เราตอ้งการทีจ่ะผลกัดันใหเ้อกสาร 
เหล่าน้ีสำเร็จโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให้โครงการน้ีเกิดได้เร็วท่ีสุด เพราะฉะน้ัน ข้อสรุปโครงการ 
ดอยลงักา ฝา่ยบรหิารกเ็หน็ดว้ยนา่จะนำเสนอสภาได ้ทัง้นีต้อ้งใหป้ระธานสภาเปน็ผู ้
วินิจฉัย ถ้าหากสภาไม่ได้ติดชัดข้อระเบียบอะไรก็น่าจะนำเข้าสู่สภาได้ ขอขอบคุณ 

นายถาวร บปุผาเจรญิ ตามทีท่า่นนายกข้ีแจง ผมยังไม่เห็นเอกสาร ก็เลยตอบไม่ได้ ณ เวลานี ้แต่มีความคิดว่า 
ประธานสภาฯ ยกตวัอยา่งฝา่ยบริหารตอ้งการทำโรงงานไฟฟา้ กต็อ้งนำเขา้สภาเพือ่ขอความเหน็ชอบ

หลกัการ เสรจ็แลว้ การขอโครงการพระราชดำริกเ็หมอืนกบักรณมีผีูส้มัปทานจะทำ 
โรงไฟฟ้าหรือไม่ เป็นในลักษณะน้ีคือสภา อนุน้ติเร่ืองหลักการเร่ืองการทำโรงงานไฟฟ้า 
ฝ่ายบริหารก็ไปดำเนินการต่อไป ร่าง 701ไ เพ่ือหาผู้สัมปทาน ผมกเ็ลยเทยีบเคยีงใหว้า่ 
โครงการในลกัษณะนีฃ้อใหส้ภา เหน็ขอบใหฝ้า่ยบรหิารดำเนนิการไป กระบวนการ 
จดัซือ้จดัจา้ง กเ็ป็นอีกข้ันตอน ตามระเบยีบ เช่นเราไปหาผู้สมัปทานไฟฟา้ ถ้าหาได้ก็ 
ดำเนนิการตอ่ไป ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ทำไม่ได้ ซึง่โครงการนีก้เ็ชน่กนั ถา้เรายืน่เสนอเปน็ 
โครงการพระราชดำร ิโดยพืน้ฐานแล้วทา่นจะอนญุาตหรือไม ่ ถ้าหากไม่อนญุาตก็ต้อง 
ลม้เลกิโครงการนี ้ เปน็เพยีงความคดิเหน็เพราะยงัไมเ่หน็เอกสารเลย กข็ีน้อยูก่บัฝา่ย 
บริหาร ผมอาจจะฃอดเูอกสารเพิม่เตมิ เพือ่มานัง่วินจิฉยัดู ถ้าเป็นไปได้เพ่ือให้สภาเป็ด 
กรอบให้ กน็า่จะทำเปน็เร่ืองเรง่ดว่นกไ็ด ้ถา้หากมเีรือ่งจากฝา่ยบรหิารมาผมคงจะเชญิ 
ประชุมเป็นเร่ืองด่วน 
- ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน



นายกฤศน์วัต ประสาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน ส่วนจังหวัดลำปาง กระผมกฤศน์'วัต ประสาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมอืงปาน ขออนญุาตอภปิรายเพิม่เตมิ ในข้ันตอนของสภาจะมี 
อีกหน่ึงข้ันตอน ปจ็จุบนัหลังจากทีพ่ดูหารือกบักองแผนตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้น 
มา ขออนญุาตนำเสนอทีม่าก่อน ทีเ่ราตอ้งการจดัตัง้เปน็ศนูยว์จิยัเลยในพืน้ทีด่อยลงักา 
ปรากฏวา่ เม่ือกองแผนไต้อ้างเหตุผลว่าไต้สอบถามไปยัง สตง.และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ตอบว่าไม่สามรถจะทำไต้ ก็เลยเปล่ียนเป็นโครงการดืกษาพืซสมุนไพรแทน ซ่ึงในส่วนน้ีก็ 
จะเป็นอีกโซนแล้ว ซึง่การผ่านสภาเราก็จะต้องอ้างถึงโครงการศึกษาพืชสมุนไพรพืน้ถ่ิน 
เพือ่สง่เสรมิอาชพีราษฎรดอยลงักา มาเปน็แหลง่อา้งองิเพือ่ยกระดบัเปน็โครงการ 
พระราชดำริตอ่ไป ถา้หาไมม่รีายงานการศกึษาขอ้มลูตรงนี ้ เราไมส่ามารถทีจ่ะนำมา 
ยกระดับต่อไต้ ถามว่าทำไมถึงอยากเร่งให้เกิดโครงการน้ีโดยเร็วท่ีสุด เพราะหลงัจากเรา 
ผ่านสภาไปแล้วเราจะไปขอในข้ันตอนต่อไปไต้ ถ้าหากเราไม่มีแหล่งอ้างอิง ก็เป็นการพูด 
แบบลอย  ๆ ไมส่ามารถจะใหเ้หตผุลในการทำโครงการนีใ้นพืน้ทีต่รงนี ้ เพราะฉะนัน้ 
ความสำคญัของงานวจิยัตรงนี ้นอกจากจะเปน็ประโยขนกํบัคนในพืน้ทีแ่ลว้ จะเปน็ 
แหล่งอ้างอิงเพือ่ตอ่ยอดโครงการตอ่ไปในอนาคต กฃ็อฝากใหช้ว่ยเร่งรัดในการดำเนนิ 
โครงการ เพราะเหลอืระยะเวลาในการทำวจิยัเพยีงแค ่ ๕ เดือน แบง่เปน็ทำประชาคม 
ขัน้ตอนการดำเนนิงาน สง่รายงานผลการศกึษา ฉบับสมบูรณ์แล้ว ซ่ึงจะข้าและไม่ทัน 
การณ ์ เพราะรายละเอียดโครงการมีมากพอสมควร ขอขอบคุณ 

นายถาวร บปุผาเจรญิ -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ทํสุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง สว่นจังหวัดลำปาง ขออนญุาตชีแ้จงเพิม่เตมิ เมือ่ลกัครู่ยังไมช่ีแ้จงเร่ืองการทำงานสา่ขา้

เมือ่ลกัครูไ่ดเ้ราพดูถงึกระบวนการทำงานของกองชา่งแคน่ัน้ แตท่า่นสมาชกิไตใ้ห ้
คำแนะนำมา คอืกระบวนการทำงานหลงัจากนัน้ดว้ย คอืขัน้ตอนการสง่มอบงาน ก็มี 
ความสา่ขา้เชน่กนั ตอ้งนำเรยีนวา่เราไดป้รกึษาหารอืกนัแลว้ ไตพ้ยายามปรบั 
กระบวนการดว้ยเชน่กนั ตอนนีก้ระบวนการทีท่า่นรองปลดัไตช้ีแ้จงวา่ ก่อนขอเสนอ 
เหน็ขอบโครงการเราจะตอ้งมกีารสอบถามสถานะการคลงั จะตอ้งผา่นกระบวนการนี ้
กอ่นจะเสนอความเหน็ขอบ หลงัจากทีเ่ราพจิารณาไทมไ์ลนแ์ลว้ กเ็หน็ว่าในชว่งการ 
สอบถามสถานการณค์ลงับางครัง้ใชเ้วลานานเชน่ ๓ อาทติยถ์งึ ๑ เดือน เพราะฉะน้ัน 
ตอนนีไ้ต้ปรับปรุงกระบวนการ ซึง่ไต้แจ้งใหก้องช่างแล้ว ในการสอบถามสถานการณ ์
คลงัใหท้ำควบศูไ่ปกบัการขอเสนอโครงการมาเลย จะไตด้ำเนนิการไปพรอ้ม  ๆ กัน 
เพราะการสอบถามสถานการณค์ลังก็คือการใช้เงิน ว่าเรามเีงินเพยีงพอหรือไม ่ นา่จะอยู่ 
ในขัน้ตอนทีจ่ะทำสญัญาจะตอ้งใชเ้งนิแลว้ ถงึจะสอบถามสถานการณค์ลงั ก็ไต้แจ้ง 
แนวทางไปแลว้ขอยํา้อกีคร้ังวา่ฝา่ยบริหารไตด้ำเนนิการแจง้ใหส้ว่นราชการและขอให ้
ส่วนราชการดำเนินการปรับกระบวนการทำงานกัน เปน็กระบวนการปรับการทำงานให ้
ส้ันท่ีสุด ส่วนเร่ืองการส่งมอบงานข้า จะขอให้กองพัสดุ เนือ่งจากรกัษาราขการผูอ้ำนวย 
ไม่อยู่ ไม่แน่ใจว่าหัวหน้านิตยา สายอุปราข จะสามารถให้คำตอบไต้หรือไม่ กระบวนการ 
ในการรับมอบงาน มีป้ญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพ่ือช้ีแจงให้สมาชิกไต้ทราบด้วย หรือ



นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทรท่านสมาซิกจะมีคำแนะน่าท่ีดีจะมอบกับส่วนราชการท่ีจะดำเนินการ ก็ยินดีรับ 
นายก อบจ.ลำปาง คำแนะนา่จากทกุทา่นด้วย -ฃอเชญิหวัหนา้นติยา สายอุปราช
นางนติยา สายอปุราช 
หน.ฝา่ยจดัซือ้จดัจา้ง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดิฉันนางนิตยา สายอปุราช หวัหนา้ฝา่ยจดัจา้ง กองพัสดุและ 
ทรัพย์สิน ขออนญุาตนา่เรยีนขัน้ตอนการสง่มอบงาน เมือ่ผูร้บัจ้างสง่มอบงานจ้างแลว้ 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุเรียบร้อยแล้ว กองช่างก็ส่งรายงานการตรวจรับใหก้องพสัดุ 
ก็รวบรวมเอกสารท้ังหมด เสนอผู้บริหารทันที เม่ือผู้บริหารลงนามแล้ว จะส่งคืนเอกสาร 
ใหก้บักองชา่ง เพือ่จดัทำฎกีารเบกิจา่ยเงนิ เพราะกองพสัด ุ มกีรอบระยะเวลาอยูแ่ลว้ 
ไม่ได้ข้าแต่อย่างใด ขอขอบคุณ

นายถาวร บปุผาเจรญิ ฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงแล้ว มีสมาซิกท่านใดจะมีฃ้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซ่ึงท่านพิมล 
ประธานสภาฯ คงทอง ก็ได้บอกว่ามีผ้รับจ้างฝากสอบถามมาว่าได้ส่งมอบงานแล้ว มกีารเบกิจา่ยสา่ชา้

นายธรรมการ ชมุศรี 
ส.อบจ.อ.แมเ่มาะ

- ขอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง กระผมธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาซกิสภาองคก์ารบริหารสว่น 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแมเ่มาะ เร่ืองการสง่มอบงาน ในพ้ืนท่ีของผม ๖ เดือนแล้ว 
ถนนลูกรัง ยังไม่ไปถึงไหน เพิง่ไปตรวจรับงานเมือ่วานนีใ้นเขตพืน้ทีอ่ำเภอแมเ่มาะ หรือ 
ในหลายพ้ืนท่ี อย่างเช่นงานในพ้ืนท่ีของผม เปล่ียนแปลงแบบจนมาถึงบจิจุบนั ส่งมอบ 
งานไปต้ังแต่ปีท่ีผ่านมา ไปตรวจงานเมือ่วาน ไม่ทราบว่าข้าในข้ันตอนไหน ขอฝากฝา่ย 
บริหารด้วย การบริหารจัดการ ท่านเป็นผู้บริหารท่านส่ังการได้ระดับไหน และประเด็น 
การมอบหมายงานผมอยากให้ท่านมอบเป็นลายลักษณอั์กษรไปเลย เช่น มอบหมายงาน 
ในด้านต่าง  ๆ จะได้ทำงานเต็มท่ี ขอขอบคุณ

นายถาวร บปุผาเจรญิ -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง สว่นจงัหวัดลำปาง โครงการนีฃ้อใหก้องชา่งได้ช้ีแจงข้อมูล ไม่ทราบว่ามีข้อมูลหรือไม่

ดา้งสง่มอบงานอยู ่ ขอใหท้า่นสมาซกิไดแ้จ้งรายละเอียดข้อมลูโครงการใหซ้ดัเจน เพ่ือ 
กองช่าง จะได้ช้ีแจงได้ถูกต้อง ขอขอบคุณ

นายถาวร บปุผาเจรญิ - ขอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี ชีแ้จงรายละเอียดโครงการให้ซัดเจน 
ประธานสภาฯ
นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แมเ่มาะ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง กระผมธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาซกิสภาองคก์ารบริหารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอแมเ่มาะ งบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการถนนลูกรังบดอัด 
แน่น บ้านกอรวก ขอขอบคุณ

นายถาวร บปุผาเจรญิ - ขอเชญิทา่นบญุเลิศ แสนเทพ 
ประธานสภาฯ
นายบญุเลศิ แสนเทพ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แมท่ะ สว่นจังหวัดลำปาง กระผมบญุเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ ขอขยายความตามท่ีได้พิงตัวแทนกองพัสดุ ได้ช้ีแจง



นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

แล้ว เร่ืองการส่งมอบงานท่ีล้าช้า เท่าท่ีทราบข้อมูลมาไม่ได้ล่าช้าท่ีกองพัสดุ ชา้เพราะ 
ราคากลาง เร่ืองล้าส่งมาถึงพัสดุก็แบีบเดียว ข้ันตอนการส่งงาน จะอยูท่ีช่า่งบางคน และ 
เร่ือง .1๐1ว๓!X ผู้รับจ้างเล่าใหฟ้ง้ แพล็นปูนเขาก็ โไก!X ทุกวันอยู่แล้ว ก็นำหินน้ํายางไป 
ทดสอบทุกวัน .]๐!ว๓!X ตอ้งศูนย์สร้างทาง ใชร้ะยะเวลาประมาณหนึง่เดอืน เพราะเขา 
ทำงานโครงการขนาดใหญ ่ งานเขากเ็ยอะ ล้างานขนาดน้ีบางท่ีก็ไปทดสอบท่ีศูนย์สร้าง 
ทางอตุรดติถ ์ เขาทดสอบให้งานเล็ก  ๆ หรอืวา่เราสามารถจะใช ้}๐1ว๓!X ร่วมได้หรือไม่ 
} ๐!ว๓!X คอืเอกสารรบัรอง หินจากโรงโม ่ น ํา้ยางก ็ซือ้จากโรงกลัน่ ยงัไงกต็อ้งผา่น 
มาตรฐาน ม่๐!ว๓!X คือผลประกอบการส่งงาน ล้าไม่มีก็เบิกจ่ายเงินไม่ได้ หรือจะให้ร่วม 
บางคนทำสัญญาแล้วไมใหเ้ช้างาน }๐เว๓!X ไม่ออก กระบวนการทำงานกส็า่ชา้ ทำงาน 
เสร็จต้องเอาโยธามาตรวจ กว่าจะว่างต้องใช้เวลา ก่อนจะทำงานต้องทดสอบดินเดิม ทำ 
เสร็จแล้วก็ต้องทดสอบอีก กระบวนการต้องส่งหนังสือผ่านองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
เชน่ทำสญัญาวนันี ้ .1๐๖๓!X ระยะเวลาหนึง่เดอืนกวา่เอกสารจะเรยีบรอ้ย หนังสือ 
กลับไปกลับมาสัญญา ๖๐ วัน ทำงานแทบไม่ทัน เหลอืเวลาทำงานดิเดยีว ลา้หากเปน็ 
อบต.จะทำงานเรว็มาก ขัน้ตอนการทำงานของเราชา้กวา่ ตอ้งทดสอบหลายอยา่ง 
อยา่งเชน่ถนนลาดยาง จุดจบขอผลทดสอบความหนำแน่นจากทางหลวงซนบท ก็ต้องมา 
ออกหนังสือตัวน้ีเพ่ือขอไป งานลา้หากาชา้กจ็ะตดิอยูแ่บบนี ้แต่ช่วงน้ียังดืไม่มีการปรับ 
ลา้มกีารปรบั ยิง่ลา้เปง็านคสล.ตอ้งใชร้ะยะเวลาอกีกวา่จะสง่มอบงานไต ้ นีเ่ลา่ถงึ 
ข้ันตอนการทำงาน ท่ีงานส่าช้า เพราะขบวนการของชา่งจะชา้มาก ล้าหากก็ ราคากลาง 
เสร็จแล้วกองพัสดุก็ดำเนินการต่อไมใต้ช้า อยู่แค่ข้ันตอนการประกาศ การส่งมอบงาน 
แค่น้ัน ล้าช่างทำใหจ้บเร็ว รับรองเสร็จเร็ว แตเ่ร่ืองเบกิเงินลา่ชา้ ผมไต้ข่าวมาว่า แม่ต๋ํา 
ทำงานเสร็จมาแล้ว ผ่านมา’ไม,ตาก'ว่า ๓ เดือน แล้ว ขอฝากฝา่ยบริหารด้วย ขอขอบคุณ 
ในส่วนผมคิดว่าทุกข้ันตอนมีกระบวนการของระเบียบข้ันตอนทางราฃการอยู่ ฝ่าย 
ชา้ราซการเราอาจจะละเลย หลงัจากการประขมุคร้ังนี ้ทกุฝา่ยของชา้ราชการนำจะยดึ 
ระเบยีบ ไม่อยากใหเ้ป็นเร่ืองราว กระบวนการส่งมอบงาน กม็รีะเบยีบอยู่แลว้ ก่ีวันต้อง 
ตรวจงาน หรอืแมแ้ตก่ระบวนการเบกิเงนิกม็รีะยะเวลาอยูแ่ลว้ สิง่เหลา่นีฝ้ากฝา่ย 
บริหารพจิารณาในการดำเนนิการลักษณะนี ้
- ขอเชญิ,ท่านเซน ปานสังข์
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง กระผมเซน ปานสงัข ์ ต0าแหนง่ สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวัดลำปาง เขตอำเภอเสรมิงาม ขออนญุาตทา่นบญุเลศิ แสนเทพ เราอาจจะเชา้ใจ 
อะไรผดิกนับางอยา่งทีว่นไปเวยีนมา ผูร้บัจา้งอำเอแมเ่มาะ กใ็หผู้รั้บจ้างฝากใหท้า่น 
ธรรมการ ขุมศรี มาสอบถามในสภา ๖ เดือนแล้ว ยังไมใต้รับเงิน ฝากฝ่ายบริหารทำ 
การร่วมกัน ท่ีผ่านมาบิญหาเกิดจากอะไรบ้าง อยา่งนอ้ยเราคดิว่ากระบวนการการจัดหา 
ช้า กองพัสดุและทรัพย์สินก็บอกว่าไม่ส่งจัดหามาทำงานไม่ไต้ ก็เป็นเร่ืองจริง ข้ันตอน 
การสง่มอบงานเมือ่สง่มอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ กต็อ้งมบีนัทกึรายงานตรวจงานจากกอง 
ชา่ง ไปยังกองพสัดุ กต้็องเสนอใหฝ่้ายบริหารรับทราบ แล้วส่ังไปยังกองช่างเพ่ือจัดทำ 
ฎกีาเบกิเงนิ ผมว่าข้ันตอนตรงน้ี ผมดูท่ีองค์กรใหญ่  ๆ ภายใน ๓ วัน ๗ วัน ล้าหากมกีาร 
ทกัทว้งเช้ามา เราต้องตอบเขาให้ไต้ ก็ฝากให้แต่ละส่วนรับทราบตรงน้ีเพราะมีระเบียบ



นายเซน ปานสงัข์ อยู่ ถ้าส่งมอบงานแล้วภายใน ๓ วัน ๗ วัน ถ้าไม่ติดปัญหาอะไร ถ้าเขาร้องเรียนมาก็ต้อง
ส.อบจ.อ.เสรมิงาม ตอบเขาไต ้ซึง่เราเพิม่ขัน้ตอนกนัเอง ถา้เสนอผูบ้รหิารรบัทราบแลว้วา่กรรมการ ช่าง

ตรวจงานไปตรวจแล้ว จงึจะครบเพือ่จดัทำฎกีา การเสนอผู้บริหารก็ส่งมายังกองช่างอีก 
ตอ้งมบีนัทกึกองชา่งเพือ่วางฎกีา จริงๆ นา่จะจบแลว้เขา้กองคลงั เม่ือกองพัสดุส่งแล้ว 
ถ้าคลังตรวจสอบแลว้ผิด สง่เร่ืองกลบัมากองชา่งอกี เพือ่จดัทำฎกีาใหม ่ เสนอผู้บริหาร 
ใหม่อีก ผมอยากเสนอให้หน่วยงานท้ังหมด กอ่นจดัทำฎกีาออกมาเรามานัง่คุย่กนั ฎกีา 
ท้ังหมดผิดตรงไหนบ้าง ไม่ต้องทะเลาะกันเอง ถ้าทะเลาะกันก็ไปต่อไม่ไต้ เราอยู่กันแบบ 
เป็นองค์กรเดียวกันผมว่าคิดว่าข้ันตอน ปญัหาแตล่ะอย่าง ลองมาสรุปประเด็นแล้วแก้ไข 
ปญัหาใหง้า่ยทีส่ดุ รวดเรว็ทีส่ดุ ตอนนี ้อบต.เทศบาล ไมม่แีบบนี ้ถา้หากเปน็ทีอ่ืน่ 
ระยะเวลา ๖ เดือน มีปัญหาอะไรบ้าง ฝากท่านธรรมการ ขุมศรี ฝากไปถามผู้รับจ้างว่ามี
เหตอุะไรทีเ่ขายงัไมอ่อกเฃค็ให ้ อาจจะมปีญัหากไ็ด ้ระหวา่งผูร้บัจา้ง กบัผูต้รวจงาน 
เป็นไปตามสเปคหรือไม่ บางคร้ังอาจจะไม่แจ้งกัน กต็อ้งปฏบิตัติามระเบยีบ ตามท่ีท่าน 
บญุเลศิ แสนเทพ เสนอ ]0 เว๓!X ขอเสนอฝ่ายบริหารว่าการขอใข้พสัดุหรือผลทดสอบ 
ซึง่ท่าประธานก็เคยเสนอใหม้ ี ๒เว ของเราเอง ลองเอามาทดสอบของเราเอง ถ้าเราไป 
ทดสอบท่ีอ่ืน เขากม็งีานเยอะอยูแ่ลว้ ทางหลวงขนบทเขากม็บีคุลากรจำกดั ถ้าหากม ี
โอกาสสร้างห้อง 1ลช เองไต้ เราอาจจะระบใุน 70โ! เช่นกรมชลประทานเขามี เลเว เอง 
มีผลทดสอบเอง ทางหลวงขนบทก็มีเอง กรมโยธาก็เอง ทุกวันน้ีเราใข้วิทยาลัยเทคนคิใน 
วันปกติ เขาก็ไปไมใต้ วันเสาร์ อาทติย์ ถ้ามีโอกาสขออนุนัติซ้ือเคร่ืองกดเคร่ืองทดสอบ 
ฝากฝา่ยบรกิารดว้ย จะไต้ลดข้ันตอนท่ีสมาซิกไต้อภิปรายบางส่วน ผมขอฝากฝ่าย 
บริหารผ่านฝ่ายบริหาร พจิารณาต้ังงบประมาณ เคร่ืองทดสอบแต่ละเคร่ืองถูก หรือแพง 
สามารถจัดซ้ือเองไต้หรือไม่ ขอขอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจรญิ สรุปข้อเสนอของท่านเขน ปานสังข์ เสนอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการสร้างห้อง เลเว เอง 
ประธานสภาฯ เมือ่กอ่นมขีา้ราชการประจำเคยบอกวา่ หนว่ยแรงงานไมส่ามารถท่าการทดสอบเองไต้

ตามทีท่า่นเซน ปานสังข์ บอกว่า ทซ. โยธาธกิาร เขามหีอ้ง ๒๖ ทดสอบเอง ต้องฝาก 
ฝ่ายบริหารกลับไปตรวจสอบข้อมูล 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง เร่ืองของ ๒เว เดมิเราเคยมกีารตัง้บประมาณไว้ทีจ่ะซือ้อปุกรณบ์าง

ตัว เพือ่จัดต้ัง เลเว ยอ่ย  ๆ ของอบจ.ลำปาง แต่เนือ่งจากมปีญัหาเร่ืองงบประมาณกฺท็า่ 
ใหเ้ราดำเนนิการไตเ้พยีงเลก็นอ้ย มกีารตัง้โครงการจัดซือ้อุปกรณท์ดสอบไว้ ซ่ึงจะให้ 
กองชา่งไตข้ีแ้จงรายละเอียดอุปกรณอ์ะไรบา้ง จำได้ว่าม ี ๒ ตัว ทีเ่ราตัง้ใจจัดซือ้ จริง  ๆ
แลว้เปน็นโยบายฝา่ยบรหิารทีต่อ้งการทำงานใหร้วดเรว็อยูแ่ลว้ เราตอ้งการทา่งานให ้
ตอบสนองปัญหาไต้อย่างรวดเร็วในฐานะฝ่ายบริหารไต้มอบนโยบายไปพยายามจะรวบ
รัดข้ันตอนต่าง  ๆ ท่ีไม่จำเป็นออกไป เช่น เร่ืองการสอบถามสถานะการคลัง ตรงไหน 
ทีค่วรจะยน่ระยะเวลาไต ้ ฝา่ยบรหิารกไ็ตม้อบนโยบายไปแลว้ อาจจะตดิขดัเรือ่งขอ้ 
ระเบยีบทา่ใหเ้จ้าหนา้ทีไ่มไ่ตด้ำเนนิการอย่างเคร่งครัด ก็ต้องยอมรับ เรายังไม่ไต้ลงไปดู
ลึกลงไปว่าติดขัดกระบวนการไหน ตรงไหน รูแ้ตว่า่ระยะเวลานานมาก เกนิระเบยีบที ่
กำหนดไว้ เช่น ส่งมอบงานเสร็จแล้วจะต้องแจ้ง สตง.ภายใน ๗ วัน จ่ายเงินภายในก่ีวัน



๖๐

นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร มีระเบียบรองรับไว้หมด แต่การดำเนินการท่ีผ่านยกเว้นระเบียบท้ังปวงไม่เคยทำตรง 
นายก อบจ.ลำปาง เวลาเลย ฝ่ายบริหารก็ต้องยอมรับว่าเนินเข่นน้ันจริง เราพยายามปรับกระบวนการตรงนี้

อยู ่ ทีผ่า่นมาอาจจะยงัเนน้ยํา้กนัไมเ่พยีงพอ ตอ่ไปกค็งจะตอ้งไปดลูกึในรายละเอยีด 
ติดขัดในกระบวนการตรงไหน คงต้องใหท้มีงานรองนายกชว่ยดูงานกองข่าง โครงสร้าง 
พืน้ฐาน ทัง้เรือ่งการตดิตอ่ประสานงาน การใชท้ีด่นิตา่ง  ๆ ถา้มอีะไรเพิม่เตมิทา่น 
สามารถเสริมไต้ในกระบวนการทำงานถ้าหากทา่นเลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัมขีอ้มลูเพิม่เตมิกส็ามารถเสรมิไต ้ กระบวนการขัน้ตอนตรงไหน เหน็ตรงกนั 
อยากจะทำใหเ้นนิไปตามระเบยีบ มอบนโยบายใหร้วบรดัอปุสรรคตา่ง  ๆ จรงิ  ๆ
ระเบียบมีเพ่ือช่วยให้เราทำงานไต้ถูกต้อง และเสรมิการทำงานของเรา ไม่ไต้มีไว้เพ่ือเนิน 
อุปสรรคในการทำงาน เราไต้พดูไปหลายคร้ังแล้ว อยา่งไรกต็ามทีผ่า่นมาความลา่ขา้ที ่
เกดิขึน้มา ฝ่ายบริหารกฃ็อรับไป เราอาจจะลงไปในรายละเอยีดไมเ่พยีงพอ ตัง้แตน่ี ้
ต่อไป ต้องลงไปดูรายละเอียดว่าติดขัดตรงไหนแน่  ๆ ขอเรยีนเบือ้งตน้ และเรือ่งการจา้ง 
ผูท้ีจ่ะเขา้มาชว่ยเหลอืการสำรวจและออกแบบ ในกรณเีจ้าหนา้ทีก่องชา่งมไีมเ่พยีงพอ 
เนินบีญหาอุปสรรคท่ีย่ิงใหญ่ จริง  ๆ กต็อ้งไปศกึษาขอ้ระเบยีบว่าเราสามารถดำเนนิการ 
ไต้ตามน้ันหรือไม่ อาจจะมปีระเดน็วา่เมือ่เรามกีองชา่งอยูแ่ลว้ มีหน้าท่ีสำรวจออกแบบ 
หากเราไปจา้งบรษิทัรบัเหมาเขา้มาออกแบบ จะขดักบัประเดน็เหลือ่มลํา้วา่งานจะ 
ซํา้ซอ้นกบังบประมาณหรอืเปลา่ ขออนญุาตรบัไปเพือ่ศกึษาขอ้ระเบยีบ และจะมานำ 
เรียนให้สภารับทราบ ขอเรียนเบ้ืองต้นไว้เพียงแค่น้ี ขอขอบคุณ 

นายถาวร บุปผาเจรญิ - ขอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี 
ประธานสภาฯ
นายธรรมการ ชมุศรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แมเ่มาะ สว่นจังหวัดลำปาง กระผมธรรมการ ชุมศรี ตำแหนง่ สมาชกิสภาองค์การบริหารสว่น

จังหวัดสำปาง เขต ๒ อำเภอแมเ่มาะ ผมกเ็หน็ดว้ยกบัทา่นนายกทีจ่ะเพิม่เตมิชา่งเขา้มา 
ทกุวันนีช้า่งมไีมเ่พยีงพอ ถา้มเีจา้หนา้ทีเ่ขา้มาชว่ยผมกเ็หน็ดว้ย และประเดน็ทีผ่มจะ 
สอบถามจากเจ้าหนา้ทีแ่ล้ว บอกติดอยู่ท่ีบันทึกแนบท้ายสัญญา ท่ีข้าเพราะข้ึนลงกลับไป 
กลบัมาทีล่า่ขา้ แต่กับบันทึกแนบท้ายสญัญาตอนน้ันผมเปล่ียนโครงการ อบต.เขาไปเท 
คอนกรีตทับเลยต้องขยายไปอีก ผมก็เลยถามชา่งก็บอกว่าติดทีบ่นัทกึสญัญาทีแ่นบทา้ย 
กลับไปกลับมา ข้าตรงบันทึกแนบท้ายสัญญาในต้านการตรวจรับ หรือข้ันตอนยังไงผมก็ 
ไม่รู้ ฃอข้ึแจงตรงน้ีด้วย ขอขอคุณ

นายถาวร บปุผาเจรญิ จากท่ีท่านธรรมการ ชุมศรี ขอสอบถามเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาพ้ืนท่ีสันลง ขบวนการ 
ประธานสภาฯ แนบทา้ยสญัญา นา่จะหารอืกนัแลว้ตดัเบือ้งานออกไปเลย เพือ่นำเขา้สูส่ภาตดัปรมิาณ

เน้ืองานลดลง ลดราคาลง สามารถทำไต้หรือไม่ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ขอเชิญท่านท่ี 
รับผิดชอบในเร่ืองน้ีคุยให้กระจ่างเลย - ขอเชิญกองช่างข้ีแจง 

นายโชคชยั ศลึปชยั กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง และสมาชิกสภาองค์การ
วศิวกรชำนาญการ บรหิารสว่นจงัหวดัสำปาง ผมนายโชคขยั ศลิปขยั วศิวกรโยธาชำนาญการ ฃอข้ึแจง

ประเด็นถนนลูกรังบา้นจางเหนอื เบ้ืองต้นโครงการท่ีไต้ดำเนินการไปไต้เซ็นสัญญาแล้ว 
แตต่ดิตรงประเดน็ทีอ่บต.จางเหนอืเขาไตด้ำเนนิการเทคอนกรตีทบัเสน้ทางทีเ่ราจะ 
ดำเนนิการ จึงเนินเหตุให้จำเนินท่ีจะต้องมีการปรับแก้แบบแปลน แก้ไขปริมาณงาน



นายโชคชัย ดิลปชัย เพือ่ท่ีจะดำเนินการให้ได้ ตามวัตถุประสงค์ ซ่ีงก็ดำเนินการแก้ไขสัญญาใหม่ และก็ทำ
วิศวกรชำนาญการ บนัทกึแนบทา้ยใหมอ่กีครัง้หนึง่ขัน้ตอนในสว่นของการดำเนนิการแกไ้ขแบบเสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้ ผู้รับจ้างได้ดำเนนิการกอ่สร้างผู้รับผดิชอบชา่งผู้ควบคุมงานทำบนัทกึสง่ 
มอบงานวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕คณะกรรมการก็ได้พิจารณาในเร่ืองของตามหนังสอื 
สังการ ว ๖๙๓ งด ลดคา่ปรับเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการกรณทีีเ่กดิสถานการณเวรัส 
คณะกรรมการก็ได้ประขุมท่ีจะลดค่าปรับให้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ แล้วต้องส่งมอบหรือทำ 
บนัทกึใหส้ง่มอบพสัดุบันทกึแนบทา้ยสญัญาอีกรอบหนึง่เพือ่ทีจ่ะทำการตรวจรับได้ใน 
ภายหลงั เอกสารกลบัมาหากองชา่ง ประมาณวันที ่ ๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๕ ทีผ่่านมา 
กองชา่งกไ็ดป้ระขมุบดัตรวจรบังานวนัศกุรท์ี ่ ๑๘ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ ในวันน้ันคณะ 
กรรมการกืย็งัตดิภาระหนา้ทีก่นัอยูก่เ็ลยมานดัตรวจเมือ่วาน วันจนัทรวั์นองัคารทาง 
หัวหน้าฝ่ายก็ไดไปข้ีแจงท่ี ปปซ. ก็เลยไม่ไดไปท่ีตรวจงาน เมือ่วานพอเสรจ็จาก ปปซ. 
ตอนบา่ยกต็รวจให ้ได้ทำบนัทกึลักษณะแกไ้ขในบางสว่นเพราะงานยังไมเ่รียบร้อยดี ก็ 
นำเรยีนในเรือ่งของถนนบา้นจางเหนอืตามไทมไ่ลนน้ี ้สว่นประเดน็ของมาตรฐานงาน 
ก่อสร้าง เร่ืองการทดสอบวัสด ุ ประเดน็เรือ่การทดสอบวสัด ุ เราจะนำสง่หรือทดสอบ 
วัสดุ ณ หนว่ยงานไหน เราไมไ่ดเ้ปน็ผูก้ำหนด ดว้ยวธิกีารชา่งตอ้งนำสง่ตวัอยา่งให ้
หนว่ยงานทีจ่ะทำการทดสอบ ประเดน็คือเราสามารถสง่ไดภ้ายในจังหวัด ถ้าน'อกพ้ืนท่ี 
จ่างจังหวัดจะต้องทำหนงัสอืขออนญุาตจากหวัหนา้ส่วนราชการ ซึง่ประเด็นนีจ้ะยุ่งยาก 
มาก เห็นสมควรว่าจะจัดส่งหน่วยงานท่ีอยู่ภายในจังหวัด เช่น เทคนิค โยธาธิการจังหวัด 
ศูนย์สร้างทาง หรือทางหลวงซนบท วัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าท่ีท่ีเขาสามารถ 
ดำเนินการทดสอบได้ ส่วนมาตรฐานงานการกำหนด า๐๖ เฬ!X ตามมาตรฐานงาน 
ก่อสร้างเขาระบชุดัเจนว่าใหผู้้รับจ้างดำเนนิการจัดสง่วัสดุเพือ่ทำการออกแบบสว่นผสม 
ตามระยะเวลามาตรฐานงานกอ่สรา้งกำหนดใหภ้ายใน ๓๐ วัน หลงัจากลงนามใน 
สญัญาจา้ง ปกติเราใหท้ดสอบทุกโครงการอยู่แล้ว แตป่ระเดน็ทีเ่ราจะใช ้)0 เว^IX หรือ 
ออกแบบคำนงึถงึปรมิาณ ถา้เปน็โครงการทีม่มีลูคา่สงู อยากจะใหผู้ร้บัจา้งดำเนนิการ 
ออกแบบส่วนผสมให้เรา เป็นการใช้เฉพาะในโครงการน้ัน ซ่ึงหน่วยงานท่ีทดสอบเขาจะ 
ระบใุนผลทดสอบว่าใช้สำหรับโครงการนีเ้ทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ เอาตวันีเ้ปน็มาตรฐาน 
เราจำเปน็ทีต่อ้งใหเ้ขาออกแบบสว่นผสมทกุคร้ังในการก่อสร้าง แต่ถ้าเป็นโครงการท่ีมี 
ขนาดเลก็เรากพ็ยายามเชา้ใจการดำเนนิงานของผูร้บัจา้ง อยา่งเชน่โครงการ ๕ แสน 
บาท เราใหผู้้รับจ้างเอา ]0๖ คIX โครงการท่ีอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือโครงการท่ี 
อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง ชว่งระยะเวลา'ใกลเ้คยีงเอามา'ใชไ้ด ้ในสว่นของประเดน็เครือ่ง 
ทดสอบวสัดปุงีบประมาณทีผ่า่นมา เราไดจ้ดัตัง้โครงการขีอ้เครือ่งทดสอบจำนวน ๒ 
เคร่ือง เพือ่ใชส้ำหรับการดำเนนิการตรวจสอบคุณภาพงานข้ันทางทีเ่ราได้ดำเนนิการไว้ 
มีอยู่ ๒ เคร่ือง คือเคร่ืองทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม จำนวน ๑ เคร่ือง และ 
เคร่ืองทดสอบความหนาแน่นของแอสฟ้สท์ติก จำนวน ๑ เคร่ือง รวมจำนวน ๒ เคร่ือง 
ขอเรยีนขีแ้จงตามนี ้ขอขอบคุณ

นายถาวร บุปผาเจริญ ประเด็นของท่านธรรมการ ขุมศรี เท่าท่ีฟ้งมาก็ไม่ช้า เพระเร่ืองจบต้ังแต่วันท่ี ๑๘ มกราคม
ประธานสภาฯ ๒๕๖๕ มาถงึวนันีร้ะยะเวลาไมช่า้ แตต่งิวา่ตัง้แตด่น้ประมาณ ๖-๗ เดอืนทีผ่่านมา ช้า

เพราะอะไร เป็นขบวนการอย่างไรเร่ืองถนนทับสายทางของ อบต. เพราะเป็นเร่ืองของ



๖๒

นายถาวร บุ,ปผาเจรญิ กระบวนการดูเหมือนจะช้า แต่ถ้าดูจริง  ๆ ตามช่างรายงานแล้วไมช้่า เน่ืองจาก 
ประธานสภาฯ ขบวนการเสร็จสัน ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ มาจนถงึวันนี ้ตรวจรับงานแล้ว ผม

คิดวา่ทา่นธรรมการ ชุมศรี ก็คงพอใจกับคำตอบ ในส่วนท่ีเพ่ือนสมาขิกเสนอในเร่ือง 
การตรวจสอ บอยากจะถามฝา่ยชา่งตอ่ว่าตกลงปจิจบุนั อยา่ง ทซ. ทางหลวงขนบท เขา 
สามารถทดสอบเองได้ และอบจ.จะทดสอบเองได้หรือไม, โดยไม่ต้องไปส่งหน่วยงานอ่ืน 
ตามท่ีท่านเขน ปานสังข์ เสนอมาขอสอบถามฝ่ายช่าง ถ้าหากยังไม่มืคำตอบขอฝากทา่น 
รองพิษณพุล ประสาน ดแูลฝา่ยชา่งดแูลเครือ่งทดสอบตา่ง  ๆ ถ้าหากเป็นไปได้ถ้าเรามี 
เคร่ืองทดสอบเอง ก็จะลดบญีหาตามทีท่า่น บญุเลศิ แสนเทพ ได้พูดถึงลงไปได้เยอะ ไม่ 
ต้องส่งถึงจังหวัดอุตรดิตถ้ี การตรวจความหนาแนน่เนือ้ยาง ตามท่ีทราบช้อผูลเคร่ืองมือ 
เหลา่นีใ้นงานยางใชง้บประมาณเพยีงแคล่า้นบาท ซ่ึงก็'ไม่เกินกำลัง'ของ อบจ.ในการจะ 
ทำห้องแลป ท่านอ่ืนจะมืเร่ืองสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร 

นายอมร ทองประดิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการนายกอบจ.ลำปาง สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมในฐานะทีเ่ปน็ผูช่้วยของทา่นนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัด และทา่นได้มอบหมายใหรั้บผิดขอบเกีย่วกบังานเอกสารทัง้หลาย และงาน 
ต่าง  ๆ ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ตามท่ีท่านนายกได้เรียนใหทุ้กท่านทราบ 
แล้ว ทา่นเองตัง้แตไ่ดเ้ชา้มารบัหนา้ทีเ่มือ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ทา่นคงได้พงีจากทา่น 
สมาขกิและผูร้บัจา้งทัง้หลายเกีย่วกบัการมกีารสง่งานลา่ชา้ มกีารตรวจรบังานลา่ชา้ 
ทา่นมนีโยบายวา่ใหม้กีารเรง่ดำเนนิการตัง้แตเ่ขามาปฏบิตัหินา้ทีร่ะยะเวลาปเีศษ ก็ได้มี 
การคำเนนิการแลว้ จุดไหนท่ีมีปิญหาเราจะแกไขในจุดน้ัน แม้กระท่ังแฟม้ทุกแฟม้จะมี 
วันท่ีเสนอมาและวันท่ีแฟ้มออกไป เก่ียวกับกองช่าง มีป้ญหาเร่ืองบุคาลกร ทำให้งาน 
ลา่ชา้ ท่านนายกให้มีการรับโอนช่างในหลายตำแหน่ง หลายคร้ัง ก็ไม่มีผู้ประสงค์จะมา 
เราเปลีย่นวิธีจากช้าราฃการเปน็พนกังานจ้าง กองการเจา้หนา้ทีก่ก็ำลงัตำเนนิการอยูค่ง 
จะไดในเร็ว  ๆ นี ้เม่ือคร้ังทีผ่่านมากไ็ด้มีการเพิม่บคุลากรด้านการเขยีนแบบ ในเร่ืองของ 
การส่งงาน จากทีไ่ด้ปรับเปล่ียนกับกองช่าง กองพัสดุ กองคลัง ก็จะเหน็ว่าเวลาสง่มอบ 
งานมาลดขัน้ตอน ปกตกิองชา่งเมือ่ผูร้บัจา้งสง่มอบงานมาเมือ่ประธานตรวจการจา้ง 
ไดรั้บทราบแล้วตอ้งไปตรวจงานนัน้ภายใน ๓ วัน คอืระเบยีบ เดมิอาจจะมกีารชา้บา้ง 
ต้ังแต่ฝ่ายบริหารชุดนีเ้ชา้มากม็กีารปรับเปล่ียนกนัใหเ้ร็วข้ึนเมือ่กองชา่งไปตรวจรับงาน 
เสร็จแลว้ตอ้งเสนอใหผู้้ว่าจ้างคอืนายกทราบ แต่เราได้ลดข้ันตอนคือเม่ือคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานแล้ว เรากเ็ชือ่กรรมการโดยไมต่อ้งรายงานมายงันายก ให้รายงานไปท่ีกอง 
พสัดุเลย แล้วต้องตรวจสอบทำรายงานเสนอ ซ่ึงในช่วงน้ีก็มีการปรับเปล่ียนใช้ระบบ 6- 
1355 และพสัดุเสนอใหน้ายกเพือ่ทีจ่ะตำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ คือการคดิคา่ ^ 
คือสัญญาปรับค่าได้ ถา้หากผู้รับจ้างเสยีเปรียบอบจ.มกีารคืนเงินใหก้บัผู้รับจ้าง ถ้าอบจ. 
เสยีเปรียบ ผู้รับจ้างก็ต้องคืนเงินให้กับ อบจ. ทีเ่รียกว่าสญัญา 
ปรับค่า ^  กองช่างก็ต้องคิดค่า ^  ออกมา เป็นไปตามระเบียบเพราะจะได้รายงาน สตง. 
ภายใน ๗ วัน ได้ลดข้ันตอนลงแล้ว กองพัสดุฯ จะสง่ใหก้องชา่งเพือ่จดัทำฎกีาเบกิเงนิ 
เพ่ือส่งต่อไปยังกองคลัง อาจจะมีการดำเนนิการปรับแก้ข้ันตอนเม่ือกองช่างส่งไปยังกอง 
คลังมีเอกสารจำนวนมาก ต้ังแต่การควบคุมงานรายเดือน จะต้องมกีารตรวจสอบว่าต้อง 
ตรงกันหรือไม่ เช่น ซ่ือโครงการอาจจะมีการพิมพ์ตกหล่นเช่นถนนบ้าง สายบ้าง



๖๓

นายอมร ทองประดิษฐ์ พยายามปรับเปล่ียนแก้ไขให้อยู่ เพราะทีน่ีมี่บทเรียนจากฝ่ายตรวจสอบ สตง.เข้ามา 
เลขานกุารนายกอบจ.ลำปาง ตรวจสอบมกีารทกัหว้งในรายการเหลา่นี ้ดงันัน้จดุนีก้ำลงัดำเนนิการแกไ้ขอยู่

แม้แต่ท่ีวิศวกรได้รายงานเม่ือลักครู่ ม่๐เว/ฬIX เขาให้ไข้งานไหนงานน้ัน ปกติถ้าจะไข้ร่วม 
ก็ต้องขออนุญาตมา ถา้ฝา่ยผูรั้บจา้งผูว้า่จา้งเหน็ใหไ้ข ้ช0 ษ/VใIX ร่วม ก็เห็นมีหลายบริษัท 
ขอไข้ ผูต้รวจรับงานซึง่เปน็ตวัแทนของทา่นนายก จะเสนอความเหน็ ส่วนใหญ่ก็จะให้ 
ไม่ได้ปีดก้ัน เพราะการไข ้}๐เว/ฬX ร่วม งานระดบัเดยีวกนั อยูใ่กลเ้คยีงกนั เพือ่ความ 
สะดวกก็ให้!ป ส่วนผลการทดสอบต่าง  ๆ กเ็คยคยุกนักบัผูร้บัจา้ง ถ้าท่านเป็นผู้ชนะการ 
ประมลูทา่นสามารถทำหนงัสอืเขา้มาขอได ้ทา่นนายกมนีโยบายทีจ่ะขว่ยเหลอือยูแ่ลว้ 
แต่ล้าติดขัดอะไรจะได้ปรับปรุงแล้!ข ขอขอบคุณ

นายถาวร บปุผาเจรญิ จากท่ีท่านอมร ทองประดิษฐ์ ได้อธิบายเร่ืองระเบยีบ แต่ส่ิงท่ีสงสัยคือค่า X ต่าง  ๆ เวลา 
ประธานสภาฯ สง่มอบงานไมไ่ด้ตรวจสอบ หรอือยา่งไร ตอ้งกลบัมากระบวนการตรวจสอบอกีรอบ

ย้อนกลับไปอีกรอบ ค่า X ข่างก่อนตรวจรับงานควรตรวจสอบให้เบ็ดเสร็จจบไปเลย และ 
กระบวนการของเราท่ีพูดในวันน้ีข้าจริง  ๆ ฝา่ยสภาก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารไปปรับปรุง 
แกไ้ขการทำงานเนือ่งจากเสยืซือ่เสยีงของอบจ.ลำปาง คนเขาเบกิเงนิใชร้ะยะเวลา ๑ 
เดือน กว่าจะได้รับเข็ค เสียซ่ือมาก ดังน้ัน ถ้าเทียบกับจังหวัดอ่ืนเข่นจังหวัดนา่น เขาเบกิ 
เงนิภายใน ๗ วัน จรงิ ทา่นนายกตอ้งสง่เจา้หนา้ทีท่ ีท่ำงานดา้นนีไ้ปศกึษาดงูานที ่
องค์การรบริหารสว่นจังหวัดนา่น วา่เขาทำงานอยา่งไรกนั คิดว่าสภาคงไม่มีอะไรติดใจ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร

นางสาวตวงรตัน ์โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายก อบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง ขอสรุปส้ัน  ๆ ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุก  ๆ ความเหน็ ข้อเสนอแนะ

ท่ีได้เสนอมาจะเป็นข้อมูลท่ีเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน ตามท่ีได้เรียน 
ไปแล้ว ได้มอบนโยบายไปแล้ว เห็นตรงกัน เราไมอ่ยากจะทำงานสา่ข้า ส่งมอบงานให้ 
เร็วท่ีสุด เพ่ือให้ผลการพัฒนาลงไปในพ้ืนท่ีให้เร็วท่ีสุด เป็นนโยบายอยู่แล้ว ท่ีผ่าน 
มาเราอาจจะดำเนนิการไมล่งในรายละเอยีดเทา่ทีค่วร ต่อไปน้ีก็จะรับข้อเสนอของท่าน 
มาดำเนนิการตอ่ สิง่ทีอ่ยากจะขออนญุาต ขอความรว่มมอื บางกรณอีาจจะมขีอ้ 
รอ้งเรยีนผา่นทา่นสมาชกิ เข่น กรณทีา่นธรรมการ ขุมศรี ไดอ้ภปิรายสอบถามมา ล้า 
หากเราไม่ได้อยู่ในท่ีประขุมด้วยกัน และไม่มีโอกาสให้กองช่างได้ข้ีแจง ได้พิงแล้วก็ร้สีก 
ตกใจมาก โครงการตัง้มาครึง่ปแีลว้ยงัไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ไม่นา่จะเปน็ไปได้ แตเ่มือ่ได ้
รับคำขีแ้จงจากกองชา่ง จึงได้ทราบว่าไม่ได้เป็นระยะเวลาท่ีนาน เพราะฉะน้ัน อยากจะ 
เรียนทา่นวา่เรายนิดขีอ้เสนอแนะทกุประการ ยนิดจีะปรับปรุงกระบวนการทำงาน แต่ 
ขอใหเ้ปน็ข้อเสนอแนะทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จริงด้วย เราจะได้!ปแล้!ฃบีญหาใหถู้กต้อง ถ้าทา่น 
ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพิกัดชัดเจน เพราะฉะน้ันการทำงานย่ิงจะล่าข้าไปอีก ต้องไปสืบด้นหา 
ข้อเท็จจริงว่าข้าเพราะอะไร ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขท่ีถูกจุด เพราะฉะน้ันก็ฃอความร่วมมือ 
จากสมาชิกทุกท่านด้วยและยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการทำงานขอขอบคุณ



นายถาวร บปุผาเจริญ ขอขอบคุณท่านตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเปิด 
ประธานสภาฯ โอกาสให้สภาได้สอบถามอย่างกว้างขวาง วันน้ี เลยเวลามาพอสมควรแล้ว

-มีสมาขิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
-ไม่มี ผมขอปิดประขุม
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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